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5วันปใหมดับ‘263ราย’

คดีคุมประพฤติพุง60%

เสนอศบค.ปดรับตางชาติตอ

ไทยโพสต • สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม

ชวง 5 วันของการรณรงค 7 วันอันตราย 

เกิดอุบัติเหตุรวม 2,221 ครั้ง ผูเสียชีวิตรวม 

263 ราย ผูบาดเจ็บรวม 2,198 คน ดาน

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผย คดีพุงรอยละ 60 

ติดอุปกรณ EM เมาแลวขับเพียบ

วันที่ 3 มกราคม 2565 นายบุญธรรม 

เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะประธานการประ                                                             

ชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนยอํานวย

การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด

ท้ังป (ผานส� ออิเล็กทรอนิกส) แถลงสถิติอุบัติ 

เหตุทางถนนประจําวันที่ 2 มกราคม 2565 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบผูติดเชื้อโควิด

ใหม 2,927 ราย ตาย 18 ราย กทม.ไรผู

เสียชีวิต ผวาโอมิครอน “อนุทิน” เตรียมชง 

ศบค.พิจารณาเล� อนมาตรการ test and go 

ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม  

เม� อวันที่ 3 มกราคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                                     

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ                                                         

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 2,927 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,738 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,684 

ราย มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 54 

ราย มาจากเรือนจํา 21 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 168 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 2,903 ราย อยูระหวางรักษา 33,114 

ราย อาการหนัก 556 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 148 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย เปนชาย 12 

ราย หญิง 6 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 16 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย พบผู

เสียชีวิตมากสุดใน จ.เชียงใหม 3 ราย สวน

กรุงเทพฯ วันน้ีผูเสียชีวิตเปนศูนย ขณะน้ีมี                                                

ยอดผูติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแตป 2563 จํานวน                                                       

2,232,485 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 2,177,633 ราย มียอด

ผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

21,738 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนของไทย

เลือกตั้งหลักสี่ 30 ม.ค. ศึกชุมพรยังเดือด! 

ปชป.เช� อมั่นรักษาศักดิ์ศรีไวได สวน “กลา” 

แฉซ้ําอดีตแมทัพภาค 2 เขามาจุน

เม� อวันที่ 3 ม.ค.2565 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี ใหสัมภาษณถึงกรณีนายสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย (พท.) 

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน                                                        

พรรครวมฝายคาน (วิปฝายคาน) ระบุวา 

การเมืองป 2565 ฝายคานจะทํางานในสภา                                                      

เขมขนขึ้นวา รูสึกยินดีที่ฝายคานจะกลับมา

ทําหนาท่ีตรวจสอบถวงดุลในสภาใหมากข้ึน                                                         

เพราะปที่ผานมาฝายคานออกแนวผสมโรง

กับม็อบบนทองถนนเสียสวนใหญ ซึ่งรัฐบาล

พรอมชี้แจง ไมวาจะเปนการอภิปรายไมไว

วางใจรัฐบาล หรือแมกระทั่งการอภิปราย

ทั่วไปแบบไมลงมติตามมาตรา 152 ก็ตาม

เม่ือถามถึงกรณีนายสุทินระบุว่าขณะ

นี้มีสัญญาณบงบอกวารัฐบาลกําลังบริหาร

จัดการงบประมาณไปในทิศทางเพ่ือการหา

เสียงเลือกตั้ง ซึ่งดูไดจากการออกโปรโมชั่น

เยอะมาก นายธนกรระบุวา ยืนยันวาการ

บริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลภาย                                                     

ใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                          

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เปนการตัดสินใจใชงบประมาณ

โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ

ประเทศชาติเปนหลัก ไมใชการใชงบประ 

มาณเพ� อกระตุนความนิยมของรัฐบาลเหมือน

รัฐบาลในอดีต โดยนายกฯ ประกาศชัดเจน

วารัฐบาลชุดนี้จะไมมีการทุจริตคอรรัปชัน

อยางเด็ดขาด ดังนั้น ไมอยากใหฝายคาน

รีบตีโพยตีพายเพียงเพราะเห็นนโยบายของ

รัฐบาลโดนใจประชาชน จึงกลัววาคะแนน

นิยมของตัวเองจะตกไป

ขณะที่นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรค พท. ยืนยันวา สถานการณ

การเมืองในป 2565 คงรอนแรงกวาป 2564 

ปจจัยหลักคือปญหาของพรรครวมรัฐบาล 

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่

ยังคงควบคุมเสียง ส.ส.ไมได โดยการเมือง

ในสภา ป 2565 ตองจับตาดูวามีกฎหมาย

ไหนสําคัญเขา โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ

การเงินตองระมัดระวังเปนพิเศษ

‘พัลลภ’ ทํางานลับ

โพลชี้มะกัน

ภูมิใจตอ ปชต.นอยลง

วาดวย...ความหวัง

และความอดทน!!!

กรุงเทพฯ • “ธนกร” ยินดีฝายคานกลับเขา

ที่เขาทางในปเสือใชเวทีสภาถวงดุลรัฐบาล 

อัดป 2564 เอาแตผสมโรงม็อบทองถนน 

“เพ� อไทย” กางไทมไลนจัดหนัก เล็งย� นอภิ                                                            

ปรายไมลงมติเดือนนี้ สวนสมัยประชุมหนา                                                       

จัดเต็มกฐินไมไววางใจ พวงย� นศาลรัฐธรรม 

นูญตีความวาระ “บิ๊กตู” กกต.เคาะแลว

นราธิวาส • เริ่มปใหม โจรใตกอเหตุถี่ยิบ  

บุกจุดตรวจกลางวันแสกๆ ลอบยิง อส.เสีย

ชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 ขบวนการบีอารเอ็น

ยืนยันนักรบรุนใหมวางระเบิดยะลา นราธิ 

วาส จับตาพูโลผสมโรง

เม� อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 มกราคม  

2565 พ.ต.อ.ปยภัทร ทองพันเลิศกุล ผกก.

สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส รับแจงเหตุทางวิทยุ                                                          

จากกองรอยทหารพราน 4513 วามีคนราย

ซุมโจมตีฐานปฏิบัติการ รอย ทพ.4513 บาน

สาเมาะ ต.บองอ มีเจาหนาที่ไดรับบาดเจ็บ

จํานวนหลายนาย จึงพรอมดวย ร.ต.อ.ชลทิศ 

เขียวออน รอยเวร และกําลังเจาหนาที่รุด

ไปยังที่เกิดเหตุ   

จากการสอบสวนทราบวากอนเกิดเหตุ 

ขณะท่ีเจาหนาท่ีทหารปฏิบัติการเขาเวรยาม

อยูที่หนาฐานปฏิบัติการ ไดมีคนรายใชรถ

จักรยานยนตเปนพาหนะ ไมทราบยี่หอและ

ไมติดแผนปายทะเบียน จํานวน 2 คน ขี่

มายังหนาจุดตรวจ กอนท่ีคนรายท่ีซอนทาย

จะใชอาวุธปนไมทราบชนิดกระหน่ํายิงเจา                                             

หนาที่ซึ่งเขาเวรอยูหนาฐาน ไดรับบาดเจ็บ                                                 

จํานวน 3 นาย คือ 1.ส.ต.เอกชัย มูเก็บ 

2.อส.ทพ.มงคล อัญยะประเสริฐ และ 3. 

อส.ทพ.นันทวัฒน ทองใหญ จึงไดนําสง รพ. 

ระแงะ 

อยางไรก็ตาม ส.ต.เอกชัยบาดเจ็บ

สาหัส จึงไดเสียชีวิต สวนคนรายหลบหนีไป 

โดยมีกําลังเจาหนาท่ีติดตามไลลาอยางกระชั้น

ชิด แตคนรายอาศัยความชํานาญพื้นที่หลบ

หนีไปได  

ตอมา พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ 

ไทยโพสต • “พัลลภ” เดือด แฉแหลก 

“ทักษิณ-ประยุทธ” ของใจ “แมว” ส่ังปลด                                                          

เชื่อปมในอดีตมีคําสั่งที่ ไม่อาจปฏิเสธได้                                           

เพราะเจาตัวไปทําชั่วไว แตเลี่ยงปดจอบไม                                                            

เชนน้ันคงไมมีชีวิตไปอยูเมืองนอก สวน “บ๊ิก

ตู” อุตสาหชวยชีวิตไวในยุคคอมมิวนิสต แต                                                        

รัฐประหารกลับมาจับขังบานท่ีหนูพลุกพลาน 

“ศรีสุวรรณ-เรืองไกร” เล็งย� นยุบเพ� อไทย

อีกระลอก  

เม� อวันจันทรที่ 3 มกราคม พล.อ. 

พัลลภ ปนมณี แกนนําโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา รุนที่ 7 (จปร.7) อดีตสมา 

ชิกพรรคเพ� อไทย (พท.) ใหสัมภาษณถึงกรณี

ถูกปลดออกจากสมาชิกพรรค พท.วา เปน

ความจริง โดยขาวที่ออกมาเน� องจากตนเอง

ได โทรศัพทไปสวัสดีปใหมผูส� อขาว ซึ่งผูส� อ

ขาวไดสอบถามถึงเร� องสุขภาพ รวมถึงเร� อง

ของการทํางานในพรรค จึงไดบอกวาถูกปลด 

ออก โดยไมไดรับแจงเหตุผลวาเกิดจากสาเหตุ

ใด แตเช� อวาไมใชเหตุผลเร� องการปรับปรุง

พรรค เพราะเปนการปลดเพียงคนเดียว และ                                                             

ไมมีการแจงลวงหนามากอน ทราบเม� อตอน

ที่พรรค พท.จัดการประชุมใหญสามัญประ 

จําปพรรคที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งก็จะไปรวม

งาน แตลูกนองโทรศัพทมาบอกวาเขาลบ

ช� อนายออกแลว ทําใหทราบมาตั้งแตตอน

นั้น จึงได โทรศัพทสอบถามจากนายชลน�าน 

ศรีแกว หัวหนาพรรค พท. ไดรับทราบวา

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีให

ปลด ซึ่งก็งงมาก เพราะไมไดไปทําอะไรให   

“ผมก็โทรศัพท ไปหาหมอชลน�านใน

ฐานะที่เขาเปนหัวหนาพรรค และเคยมีบุญ

คุณกันมา ผมเคยชวยชีวิตเขา
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9183

อิสรภาพแหงความคิด

กอเหตุใตถี่ยิบ!

ยิงทหารพราน

ตาย1เจ็บ2นาย

2

5

14หนา...

หนา...

หนา...

‘พัลลภ’โวยลบช� อพนพรรค

ของใจคําส่ัง‘ทําช่ัว’ในอดีต

ชงยุบพท.สังเวยโทน่ี



บเปนความพยายามตัดไฟแตตนลมของ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ที่ ไดมีนโยบายในเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนให                                                                

กับขาราชการให WFH เพ� อสกัดกั้นการแพร

ระบาดของไวรัสโอมิครอนที่กําลังยางกรายเขามาเปน

ระลอกใหม ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ โดยรวมแลว 47 

จังหวัดมีผูติดเชื้อเปนที่เรียบรอย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ยัง

เปนจุดศูนยกลางที่มีประชาชนติดเชื้อเปนอันดับตนๆ และ

ตามมาดวยอีกหลายจังหวัดที่อยู ในความกังวลของทีม

แพทยสาธารณสุข

อยางไรก็ตาม สถานการณการแพรระบาดในปจจุบัน

ถือวาเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญ โดยโอมิครอนนั้นมี

ลักษณะเฉพาะคือ เปนการแพรเชื้อที่รวดเร็ว ขณะนี้ ไดเริ่ม

ขยายวงกว้างออกไปต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป็นช่วงจังหวะ

ของการเดินทางในชวงเทศกาลปใหม การพบปะสังสรรค 

แน�นอนวานี่คือสถานการณที่ ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ที่จะ

ทําใหเชื้อไวรัสดังกลาวกระจายไปทั่วทั้งในระดับครอบครัว 

ชุมชน

น�ากังวลวา ในชวงเริ่มตนนั้น โอมิครอนเปนการติด

เชื้อในระดับนักทองเที่ยว ชาวตางชาติ แตสถานการณหลัง

ปใหม การติดเชื้อจะแพรระบาดในหมูคนไทยดวยกัน ซึ่ง

นั่นหมายถึงตัวเลขภายในประเทศยอมสูงขึ้นเร� อยๆ แมทีม

แพทยจะมีการระบุวาอัตราการความรุนแรง หรือการเสีย

ชีวิตจะไมสูงเทาเดลตาที่คนไทยตองเจอมากอนหนานี้จน

เกิดชวงเวลาวิกฤตที่ ไมมีเตียงรองรับผูปวย โดยเฉพาะใน

กรุงเทพฯ

แตอยางไรก็ตาม แมจะไมทําใหเกิดการเสียชีวิตพุง

สูง แตการแพรระบาดที่รวดเร็วเกินสกัดกั้นก็มิใชวาจะไมสง

ผลสุมเสี่ยงตอระบบสาธารณสุขภายในประเทศใหลมสลาย

อีกระลอก ตอเน� องจากศึกหนักเม� อครั้งทีมบุคลากรทางการ

แพทยตองรับมือกับการแพรระบาดของโควิดในชวง 2-3 ป

ที่ผานมา

ภายใตสถานการณที่ยังไมสามารถคาดการณไดอยาง

แน�ชัดวา อัตราการแพรระบาดรอบนี้ของโอมิครอนจะทํา 

ใหตัวเลขผูปวยดีดสูงขึ้นไปเทาไหร ทั้งในจุดสําคัญอยางกรุง 

เทพฯ และภูมิภาคตางๆ ซึ่งขณะนี้ตองจับตาอยางใกลชิด ไม

วาจะเปนที่จังหวัดชลบุรี อุบลราชธานี ภูเก็ต และอีกหลาย

พื้นที่ที่กําลังทยอยเพิ่มขึ้นเหมือนดอกเห็ดไปทั้งประเทศ

ในฐานะรัฐบาลที่เคยมีประสบการณรับมือกับวิกฤต 

ของเดลตามาสดๆ รอนๆ มาตรการแรกที่เปนรูปธรรมของ 

พล.อ.ประยุทธคือ การสั่งการใหเจาหนาที่ ผูปฏิบัติการทํา 

งานที่บาน เพ� อควบคุมความเสี่ยงของการแพรระบาด ขณะ

เดียวกันยังมีภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งยวด คือ การรับมืออยาง

เทาทัน การดําเนินการสนับสนุนการทํางานของบุคลากร

ทางการแพทย การทํางานเชิงรุกในการตรวจ คัดกรอง 

ปองกัน

ถึงเวลาแลวที่รัฐบาลจะตองมีบริการตรวจโควิด-19 

ผุดขึ้นเปนจุดๆ เพ� อใหความสะดวกในการบริการประชาชน

เขาไปตรวจหาเชื้อได ขณะเดียวกัน การกระจายชุด ATK ไม

วาจะเปนการแจกฟรีใหกับประชาชน สถานศึกษา โรงเรียน 

สถานที่ราชการตางๆ ที่ประชาชนไปใชบริการ หรือควบคุม

ราคาใหประชาชนสามารถซื้อหาไดอยางสะดวก

ไมนับรวมถึงการสรางความรูความเขาใจ เพ� อใหประ                                                                                 

ชาชนตระหนัก แตไมตระหนก มีสติเทาทัน ฝาวิกฤตระลอก

ใหญกันอีกรอบ เม� อสถานการณนําไปสู ในชวงอนาคตอัน

ใกลนี้ที่เราอาจไมสามารถเอาชนะไวรัสตัวนี้ ได แตการสู

อยางเทาทันก็อาจไมตองจมปลักอยูในวิกฤตโรคระบาดกัน

ทั้งประเทศอีกตอไป!.
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2 ในประเทศ

พลเอกพัลลภ ปนมณี 

แกนนํานายทหาร จปร.7 

“จริงๆ มันงายมากสําหรับผมถาจะทําตามคําสั่งนั้น 

เพราะผมก็เปนหัวหนาชุด killing team ทีมลาสังหารกองทัพ

บก รบในโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ถาทําตอนนั้นก็จบไป

แลว เขาคงไมมีชีวิตอยูจนวันนี้จนไปอยูตางประเทศ” 

เทาทัน-ปองกันโอมิครอน

นั

นทางของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ                                                    

รมว.กลาโหม จะอยูครบวาระในสมัยสองเพ� อใหครบ  

4 ป โดยเฉพาะปสุดทายตลอดป 2565 หรือปเสือดุ จะ 

อยูรอดในเสนทางอํานาจไดหรือไม เปนเร� องที่ตองติดตาม    

เพราะเต็มไปดวยอุปสรรคมากมาย อาทิ ฟนวิกฤต

เศรษฐกิจหลังพิษโควิด-19 และแกปญหาปากทองตางๆ ซึ่งเช� อ

วารัฐบาลนี้จะตองมีการกูเงินออกมาชวยเหลือประชาชนและ

ภาคธุรกิจ 

พรอมกระตุนภาคการทองเที่ยว ดึงดูดตางชาติเขามา

จับจายใชสอย รวมทั้งโครงการประชานิยมตางๆ เพ� อใหชาว

บานลืมตาอาปากได และยังเปนการหาคะแนนนิยมในชวงโคง

สุดทายกอนครบวาระในตนป 2566 

แตสิ่งที่กังวลไมแพกันคือสถานการณการเมืองทั้งศึกนอก

และในที่ “บิ๊กตู” จะฝามรสุมตางๆ ไปใหได   

เริ่มจากตนป 2565 จะตองถูกทาทายดวยการเลือกตั้ง                                                                        

ซอมอยางนอย 3 พื้นที่ ประกอบดวย เลือกตั้งเขต 1 จ.ชุมพร,  

เขต 6 จ.สงขลา และเขต 9 กทม. 

พื้นที่เลือกตั้งซอมดังกลาว สําหรับนายกฯ ถือเปนการวัด

กระแสวาตัวเองยังฟเวอรหรือไม เพราะในการเลือกตั้งป 2562 

สามารถพา ส.ส.มาใหพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อยางเปน 

กอบเปนกํา   

แยงแตมจากพรรคประชาธิปตยในภาคใต ขณะที่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ เรียกไดวาทําใหพรรคสีฟาสูญพันธุเลยทีเดียว   

ฉะนั้นกระแส “ลุงตู” จะยังดีอยูหรือไม ผลการเลือกตั้ง

ซอมใน 3 พื้นที่จะเปนคําตอบ ที่ยังโยงไปถึงผลการเลือกตั้งผู

วาฯ กทม.ในกลางป 65 หรือแมกระทั่งการเลือกตั้งสนามใหญใน

อนาคตวาจะยังขายไดหรือไม   

ยังมีเกมการเมืองในสภาก็น�าเปนหวงเชนกัน เพราะตลอด

ป 2564 ประชาชนไมไดจดจําที่เนื้องาน แตจําไดคือภาพ “สภา

ลม” จนส� อมวลชนตั้งฉายาวา “สภาอับปาง” การพิจารณา

กฎหมายตางๆ ในสภาของรัฐบาลในปหนา อาทิ กฎหมายการ

เงิน กฎหมายเงินกู งบประมาณรายจายประจําป 2566 และกฎ

หมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เปนตน จะมีรายการสะดุดหรือไม 

หากกฎหมายตางๆ เหลานี้ถูกคว่ํา ผลที่ตามมาคือ พล.อ. 

ประยุทธจะตองรับผิดชอบดวยการยุบสภาหรือลาออก ขณะที่

ประธานวิปรัฐบาลที่อางวาเปนคนของ “บิ๊กตู” ส.ส.พรรครวม

รัฐบาล ก็ไมยอมรับ ไมทราบวาจะชวยอะไรหรือไม 

แตที่น�าหวาดเสียวกวาคือ การอภิปรายไมไววางใจนายกฯ 

ที่ฝายคานจะย� นญัตติไดชวงกลางป 2565 เปนตนไป  

ลําพังเสียงจากฝายคานไมสามารถทําอะไรได แตสิ่งที่

กังวลหนักกวาคือ เสียง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ภาย

ใตความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค 

หลังจากในชวงป 2564 ร.อ.ธรรมนัสเคยคิดการใหญและ

ปฏิบัติการเปลี่ยนตัวนายกฯ เกือบสําเร็จมาแลวในการซักฟอก

ชวงป 2564  

แตขณะนั้นแผนแตก แกนนํา พปชร.หลายคนไมเอา

ดวย จึงทําให “บิ๊กตู” แกเกมและเอาตัวรอดไปได  

กระทั่ง ร.อ.ธรรมนัส กลายเปนกบฏ และถูกปลดจาก

ตําแหน�งรัฐมนตรี พรอมนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิก

พรรค 

แตจนแลวจนรอด บัดนี้ “บิ๊กตู” ในฐานะนายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ที่มีอํานาจมหาศาล ยังไมสามารถโนมนาว

ใจ “พี่ใหญ” “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหนาพรรค พปชร. ใหจัดการและลดบทบาท “ผูกอง” คน

นี้ลงได จนเกิดเปนหอกขางแคร ที่ทําใหนายกฯ และขุนพล

รัฐมนตรีขางกายนอนไมหลับ  

อีกทั้งยังสงผลตอความไมแน�นอนวา สุดทาย พปชร.จะ

เสนอนายกฯ เปนแคนดิเดตหนึ่งเดียวในการเลือกตั้งครั้งหนา

หรือไม หรือมีคูเทียบ เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหเสนอช� อ

ถึง 3 คน ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสก็ไมไดยืนยันชัดเจนวาจะเสนอช� อ 

พล.อ.ประยุทธเปนนายกฯ เพียงรายเดียว 

ดังนั้นในป 2565 นายกฯ จะจัดการ ร.อ.ธรรมนัสอีกครั้ง  

และยึด พปชร.ไดหรือไม หลังกอนหนาทําไมสําเร็จ ที่ขณะนี้

บารมีกําลังเบงบานเปนอยางมาก  

หรือ “บิ๊กตู” จะตองออกไปตั้งพรรคสํารอง ที่มีแนวโนม                                                                    

จะเกิดขึ้นยากภายในบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และทางเลือกสุดทาย  

สยบยอม และทําตามเง� อนไขและความตองการของ พปชร.ที่  

“ผูกองมนัส” เปนผูถืออํานาจ  

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่ตองจับตาในเดือน ส.ค.2565 

นายกฯ ก็จะถูกย� นตีความเร� องวาระการดํารงตําแหน�งไมเกิน 8 

ป จะขัดรัฐธรรมนูญมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม   

หากผานไปไดก็เช� อวานายกฯ จะอยูครบวาระ 4 ปที่สิ้น                                                                 

สุดในเดือน มี.ค.2566 สวนจะไปตอในสมัย 3 หรือไม ยังเปน 

คําถามสําคัญ 

โดยเฉพาะความเสี่ยงทั้งสถานการณการเมืองตางๆ ทั้ง

ภายในและภายนอก หรือ ส.ว.ที่เหลืออํานาจนายกฯ เพียง 1 ป  

จากบทเฉพาะกาล 5 ปที่กําลังจะหมดลง รวมทั้งเสียงตอบรับ

จากประชาชน จะยังตอบรับหรือไม ลวนเปนสิ่งที่ตองตัดสินใจ

บนผลประโยชนของสวนรวม. 

วาดวย...ความหวังและความอดทน!!!
ใหม-ฟาใหม...ที่ ไดเขามาเยือนเปนที่เรียบรอยแลว

นั้น คงตองยอมรับวา ออกจะเปนอะไรที่ทึบๆ ทึมๆ 

หมนๆ หมองๆ อยูตามสมควร ไมไดกอใหเกิดแรง

อัดฉีด แรงกระตุน ไปในทางสดใส ซาบซา หรือสดช� นเหมือน

ยืนอยูบนเนินเขามากมายซักเทาไหรนัก แคเฉพาะดูจากสีสัน 

บรรยากาศ การเฉลิมฉลองปใหมที่เพิ่งผานพนไปหมาดๆ ก็คง

พอสรุปไดไมยากวา หนักไปทาง แบบบบบแหงงงง อยางเห็น

ได โดยชัดเจน...

คือไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึงสุขพง สุข 

ภาพ เอาเลยนั่นแหละทั่น ที่สามารถกอใหเกิดอาการขนลุก 

ขนพอง ไปได โดยตลอด แมจะมี ขาวลา-มาเรือ วาทานเชื้อ

ไวรัสสายพันธุ ใหมอยาง  Omicron จะเปนอะไรที่ ไมถึงกับ

หนักหนา สาหัส มากมายซักเทาไหร แตการแสดงออกถึง

ขีดความสามารถในการ ติดเชื้อ ที่ปาเขาไปวันละ 1.4 ลาน

คนเม� อชวงไมกี่วันที่ผานมา ยังไงๆ...คงปฏิเสธไมไดนั่นแหละ

วา ออกจะ เอาเร� อง ชนิดไมน�าจะบันเบาอยูเหมือนกัน ยิ่ง

เริ่มๆ เกิดขาวคราว เกิดคําร่ําลือ ในประเทศที่คอนขาง หู

แหก-ตาแหก กับเชื้อไวรัสตัวนี้อยูพอสมควร อยางประเทศ

อิสราเอล ถึงการผสมรวม หรือการผสมกันอีทาไหนก็มิอาจ

สรุปได ระหวางเชื้อโควิดกับเชื้อไขหวัดธรรมดาเปนที่เรียบ

โรยยยยแลว สงผลใหผูติดเชื้อ เกิดอาการหนักหนา สาหัส ถึง

ขั้นกลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง 

เอางายๆ...

และในเม� อทานเชื้อไวรัสโควิด ทานยังไมคิดจะหายไป

จากโลกใบนี้ โดยเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด ไมวาจะเปนการเมือง 

หรือเศรษฐกิจ ก็คงหนีไมพนตองพะงาบๆ ตองผงะหงาย

กันไปอีกแทบตลอดทั้งป อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ

ได ภาวะการทองเที่ยว-เดินทาง ที่ยังคงติดๆ ขัดๆ ยังคงตอง

เวนระยะหาง หรือยังคงตองสวมหนากากเปนมนุษยตางดาว

กันต่อไปเรื่อยๆ ตามมาด้วยภาวะเงินเฟ้อ ข้าว-ของราคา

แพงไปแทบจะทั่วโลก รวมไปถึงการหันมาสูกันเอง ระหวาง 

ศัตรู-คูแขง หรือระหวางมวลมนุษยดวยกันเอง ทั้งๆ ที่ตางก็

มีศัตรูตัวเดียวกันหรือศัตรูที่มองไมเห็นอยางทานเชื้อไวรัสโค

วิด ไปดวยกันทั้งนั้นอันนี้...ก็ยิ่งทําใหบรรยากาศทางการเมือง 

ระหวางชาติระหวางประเทศ ยิ่งเปนอะไรที่น�าหวาดเสียว น�า

ต� นตะลึง ตึงเครียด ยิ่งขึ้นไปใหญ...ฯลฯ...

สวนประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮาทั้งหลาย

นั้น...ดวยเหตุเพราะไมไดมีที่ตั้งอยูบนอวกาศ หรือในสุญญากาศ 

ยังคงตอง ปฏิสัมพันธ ไปกับโลกทั้งโลกอยางมิอาจหลีกเลี่ยง

ได โอกาสที่จะตองเจอกับผลพวง หรือผลกระทบตางๆ นานาจึง

เปนสิ่งที่คงตอง ทําใจ และ ทัมใจ เอาไวกอนลวงหนา ไมก็หนี

ไมพนตอง บวดหัว ระดับยา บวดหาย หรือยาประสระนอแรด

ใดๆ ก็ตาม น�าจะ  เอาไมอยู ไปดวยกันทั้งสิ้น ภายใตบรรยากาศ

ทํานองนี้ เลยมีแตตองพยายามสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง หรือ

จะภูมิคุมกันหมูก็เถอะ ดวยการปลุกกระตุน ความหวัง และ 

ความอดทน ใหมากขึ้นๆ กันไปตามลําดับ...

คือน�าจะมีแค 2 สิ่งที่วานี้เทานั้นเอง...ที่พอจะมีอานุภาพ 

สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ เทียบเทากับบรรดาวัคซีนเทพ

และไมเทพทั้งหลาย เพราะอยางที่อดีตนักเทววิทยาชาวเยอรมัน 

นาย Johann August Wilhelm Neander ทานเคยเอยเปนวาทะ                                     

ไวตั้งแตเม� อ 200-300 ปที่แลวนั่นแหละวา...“In adversity a man 

is saved by hope.” อะไรประมาณนั้น หรือ “ในยามวิบัติ...คน

เราจะอยูไดดวยความหวัง” การหาทางปลุกจินตนาการ ปลุกจิต

วิญญาณ ใครตอใครไปในลักษณะทํานองนี้ ยังไงๆ...ยอมดีกวา

การหันไปสรางความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาตพยาบาท

ริษยาและชิงชัง หรือหันไปยุแยงตะแคงรั่วใหอะไรที่แยๆ อยูแลว 

มีแตตองแยๆ ลงไปอีก...

เชนเดียวกับความอดทนนั่นแหละทั่น...ยิ่งสามารถทนมือ 

ทนตีน ทนตอผลพวงและผลกระทบตางๆ ไมวาทางรางกายหรือ

จิตใจ ไดมากขึ้นๆ ยิ่งเขาไปเทาไหร โอกาสที่จะพอ อยูๆ กันไป

ป
ได ยิ่งน�าจะมีความเปนไปไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น เหมือนอยาง

ที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องคปจจุบัน 

ทานไดทรงเคยประทานพร ประทานพระคติธรรม เอาไวเม� อ

ไมนานมานี้นั่นแหละวา ดวยความอดทน อดกลั้น หรือดวย 

ขันติธรรม นั่นเอง ที่จะเปนตัวนํามาซึ่ง สามัคคีธรรม นํา

มาซึ่งความแข็งแกรง ไมวาตัวตนของตน หรือของบาน-ของ

เมือง...

เพียงแตการปลุกเรา ความหวัง หรือการสราง ความ

อดทน ในลักษณะที่วานั้น...คงตองยอมรับวา คงไมใชเร� อง

งายๆ กันซักเทาไหรนัก เพราะเพียงแคเอยช� อ บิ๊กตู ออกมา

เพียงรายเดียวเทานั้น ก็สามารถกอใหเกิดการตีกัน กัดกัน 

เกิดการเชียรการดา การออกอาวุธโตกันในแตละดอก สอง

ดอกสามดอก หรือทุกๆ ดอกเอาเลยก็ยังมี สงผลใหสิ่งที่เรียก

วา สามัคคีธรรม เลยแทบหาไมเจอมาตลอดรวมทศวรรษๆ 

เขาไปแลว ยิ่งถาหาก บิ๊กตู คิดจะ อยูยาวววว ยิ่งขึ้นไปอีก จะ

เพ� อการปูเส� อ เปดหนาเส� อตอนรับบรรดาผูนําโลก หรือจะเพ� อ

อะไรก็แลวแต โอกาสที่จะเกิดการตีกัน กัดกัน ชนิดขันติกลาย

เปนขันแตก ยอมมีโอกาสเปนไปไดยิ่งเขาไปเทานั้น...

ไมตางไปจากความหวังนั่นแหละ...ถาจะไมใหเปนไปใน                                                                               

แบบลมๆ-แลงๆ ไมใชแคหวังกลางฤดูรอน หรือฝนกลาง

ฤดูใดตอฤดูใดก็แลวแต เปนความหวังที่มีชีวิต-ชีวา มีความ

สอดคลอง ตองกัน กับฉากสถานการณในแตละหวง แตละ

ระยะ ไมถึงกับตองถอยหลังกลับ หรือไมเอาแตเตลิดเปด

เปง เดินหนา เดินสะเปะสะปะ จนตองลงเหว ลงนรก ไป

กอนกําหนดการ ไมเพียงแตตองอาศัย ศิลปะ อาศัยขีดความ

สามารถสวนตัวของปจเจกบุคคล หรือของสังคมเทานั้น แต

ยังตองยึดโยงอยูกับรากฐานแหง ธรรมะ กับวัฒนธรรม 

คุณธรรมและศีลธรรม อยางมิอาจแยกออกจากกันได โดยเด็ด

ขาด!!!

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Anon (อีกครั้ง)... “Sorrow 

looks back, worry looks round, faith looks up. -  ความ                                                                                

ทุกขมองไปขางหลัง ความวิตกกังวลมองไปรอบๆ ความ

หวัง...มองสูเบื้องบน...”



















วิบากกรรมตลอดปเสือดุ

‘บิ๊กตู’ ไปตอหรือพอแคนี้
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3บทความ-ในประเทศ

บแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย นายสิระ เจนจาคะ 

ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ พ้นจากความเป็น ส.ส. 

อันเนื่องจากขาดคุณสมบัติไปเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ทำาให้

ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คาดว่า

พระราชกฤษฎีกาฯ จะมีผลใช้บังคับวันที่ 2 ม.ค.2565 จากนั้น 

กกต.ประกาศกำาหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง วันที่ 3 ม.ค.2565 ประกาศหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อผู้

มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ม.ค.2565   

รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ตำาแหน่งที่ว่างลง ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค.

2565 และจัดการเลือกตั้งในวันที่ 30 ม.ค.2565  

แม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 หลักสี่-

จตุจักร ในพื้นที่ กทม. ที่มีเพียง เสียงเดียว ไม่ว่าพรรคใด

ได้รับชัยชนะ จะไม่มีผลหรือส่งผลถึงเสถียรภาพระหว่างขั้ว

การเมือง แต่ขึ้นชื่อระหว่าง ขั้ว ข้าง ที่บางฝ่ายถูกผลักให้ยืนซีก

ประชาธิปไตย กับอีกฝ่ายถูกครหาเป็นเผด็จการ มันจึงต้องสู้กัน

อย่างถึงที่สุด ยอมกันไม่ได้   

สนาม กทม. ไม่เคยมีพรรคใดพรรคหนึ่ง ครองใจ ครอง

กระแสนิยม ผูกขาดได้ยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่หลักสี่ นับ

ย้อนไปในยุคกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า พรรคเพื่อไทย พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ ต่างเคยมี ส.ส.ในพื้นที่ดัง

กล่าวมาแล้วทั้งนั้น  

การเลือกต้ังในวันท่ี 30 ม.ค.ก็เช่นกัน แต่ละพรรคต่าง

ส่งผู้สมัครตัวจริง พรรคเพื่อไทยส่ง อ๊อบ-นายสุรชาติ เทียน

ทอง, พรรคก้าวไกล เพชร-นายกรุณพล เทียนสุวรรณ, พรรค

กล้า เอ๋-นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค, พรรค

พลังประชารัฐ ส่ง นางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ภรรยานายสิระ เจน

จาคะ อดีต ส.ส.เจ้าของพ้ืนท่ีเดิม ขณะท่ีพรรคไทยภักดี ส่ง นาย

พันธ์ุเทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้บริหารระดับ CEO บริษัทร่วมทุนในต่าง

ประเทศ ลงชิงชัย หวังเป็นอีกทางเลือกของคนในพ้ืนท่ี   

จะมีก็แต่ประชาธิปัตย์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมส่งผู้สมัคร

ลงแข่งขัน สร้างข้อกังขา ทั้งที่โพลบางสำานักโพลสำารวจออกมา 

อู๊ดด้า-นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

กระแสนิยมดี คนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี ประกอบกับเพิ่ง

พรรคในซีกประชาธิปไตย ก้าวไกล เพื่อไทย ไม่มีใครถอย ไม่

สนใจว่าส่งไปแล้วจะตัดคะแนนกันเองหรือไม่ ต่างฝ่ายต่างเอาจริง 

ไม่มีใครยอมใคร ก้าวไกล เพื่อไทย ขอท้าวัดกระแสความนิยมคน

เมืองกรุง   

สนามเลือกตั้งซ่อมเขต 9 หลักสี่-จตุจักร ใน กทม. จะเป็นตัว

บ่งบอก สะท้อนให้เห็นถึงภาพทางการเมืองได้ชัดเจนขึ้น หากเพื่อ

ไทยชนะ แม้จะเป็นเพียงเสียงเดียว ที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง แต่อย่างน้อย พรรคเพื่อไทยจะได้ความชอบธรรม

กลับมา ยังพอจะบ่งบอกได้ว่า   

เพื่อไทย ฝ่ายค้าน ยังไม่ตายไปจากสารบบทางการเมือง 

และยังคงมีที่ยืนให้สำาหรับสุรชาติลงพื้นที่อย่างสม่ำาเสมอ ไม่ว่าจะ

ในวันเป็น ส.ส. หรือไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ถึงแม้จะแพ้ ผลคะแนนที่

ได้สามารถนำามาเปรียบเทียบการเลือกตั้งซ่อมกับการเลือกตั้งเมื่อ

ปี 2562 ช่องว่างผลต่างคะแนน ระหว่างผู้แพ้ ผู้ชนะ ห่างกันมาก

เพียงไร ผิดพลาดตรงจุดไหน ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีที่ใช้ไป ทั้งช่วง

ก่อนวันเลือกตั้ง และโค้งสุดท้าย ก้าวเดินพลาดในจุดใดบ้าง    

นำามาเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ ในการเลือกตั้ง

ใหญ่ครั้งต่อไปในพื้นที่ กทม. หรือแม้แต่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่กำาลังจะเกิด

ขึ้น ยังมีเวลาให้ได้คิด ได้แก้เกมกันทันการณ์  

การเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กทม. ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การ

เลือกตั้งซ่อม เพราะทุกพรรคต่างส่งตัวจริงลงขับเคี่ยว ชิงชัย 

ประกอบกับทุกสายตาต่างจับจ้อง อยากเห็นผลคะแนน ตัว

สะท้อนทางการเมืองที่ชาวหลักสี่ จตุจักร คิดอ่านและตัดสินใจ

เลือกให้ใครเป็นตัวแทนทางการเมืองไปทำาหน้าที่ในสภา  

ศึกครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นตัวสะท้อนฝ่ายรัฐบาล พลังประชา

รัฐ จะต้องต่อสู้ เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี ที่ ไม่อนุญาตให้แพ้ 

ขณะเดียวกัน ก็มีเสียงร่ำาลืออย่างหนาหูใน เพื่อไทย เช่น

กันว่า ศึกครั้งนี้ก็เป็นตัวชี้วัด ตัดสินอนาคตทางการเมืองสุรชาติ

อีกด้วยว่า จะลุยต่อ หรือพอกันแค่นี ้สำาหรับเส้นทางการเมือง.

เปิดตัว เอ้-นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ ์เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ใน

นามพรรคประชาธิปัตย์ กลับเลือกที่จะทิ้งพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขต 

9 กทม. ไม่แม้แต่จะขอต่อสู้ ในฐานะพรรคการเมืองเก่าแก่ และ

ทำาให้พื้นที่ กทม.เป็นศูนย์ต่อไป ไม่มีผู้แทนราษฎรสักคนในพรรค

ประชาธิปัตย์   

สนามเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ใน กทม.ครั้ง

นี้ บ่งบอกนัยอะไรได้หลายประการ เป็นดัชนีชี้วัดความนิยมของ

ชาวกรุง   

เมื่อดูผู้สมัครแต่ละพรรคที่จัดวางผู้สมัครลงมาแข่งขัน ทำาให้

สนาม กทม.ดุเดือด และเลือกที่จะส่งตัวจริงลงแข่งขัน เพื่อไทย  

สุรชาติ อดีต ส.ส.หลักสี่หลายสมัย ที่ไม่ว่าจะได้เป็น ส.ส.หรือไม่ได้

เป็น ยังคงเกาะติดทำาพื้นที่   

ก้าวไกล แม้ผู้สมัครจะเป็นคนหน้าใหม่ทางการเมือง แต่

สำาหรับเพชร-กรุณพล ที่คนในพรรคหมายมั่นปั้นมือ เป็นอีกหนึ่งไพ่

เด็ดที่ถูกงัดมาใช้ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป   

จจุบัน  ประเทศไทยเผชิญปัญหามลภาวะทาง

อากาศที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเมือง

หลวงและพื้นที่หัวเมืองภาคเหนือ จะได้ยินข่าว                          

สารภัยผลกระทบสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝุ่น PM 2.5 เป็นประจำาทุกปี

ซึ่ งหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการมีความ

พยายามศึกษาแนวทางแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิด

ขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้

ถึงแม้ว่าหน่วยงาน

ภาครัฐได้ประกาศเป็น

วาระแห่งชาติก็ตาม แต่

ปัญหาก็ไม่ได้บรรเทาลง                                       

จึงจำาเป็นอย่างยิ่งในการ                                  

หาแนวทางและมาตร 

การในการแก้ ไขปัญหา

ในระยะยาว

เมื่อเร็วๆ นี้ เกิด                                          

ความพยายามของ ส.ส.                                        

พรรคพลั งประชารั ฐ  

(พปชร.) ประกอบด้วย นำาโดย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.                                                                         

กทม.  นายจักรพันธ์  พรนิมิตร  ส.ส.กทม.  น.ส.ฐิติภัสร์                                                                          

โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส. 

กทม.  และ  ร.อ.จองชัย  วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี  ร่วม

กันแสดงจุดยืนการเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เพื่อประชาชน พ.ศ. …. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ 

ให้ดำาเนินการพิจารณาใน 3 ประเด็น ได้แก่

1.เป็นการยืนยันว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้น 

ฐานของประชาชน หากเกิดการละเมิดหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ประชาชนสามารถฟ้องร้องเอาผิดรัฐได้ 2.เป็น

การบูรณาการทุกหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนให้ทำา 

งานร่วมกัน จากเดิมกระจัดกระจายหลายหน่วยงาน และ

ขาดการมีส่วนร่วมจาก ปชช. และ 3.เพิ่มอำานาจให้ท้อง

ถิ่น (จังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถจัดการ

ปัญหาของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากส่วน

กลาง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่                                                                             

ไม่ได้เป็นการเพ่ิมภาระงบประมาณแก่ประเทศ แต่เป็นการ

รวบรวมทุกหน่วยให้ทำางานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการ

อากาศสะอาด

“สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ  ประชาชนคนไทยจะต้องมีอา 

กาศสะอาดไว้หายใจและส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตต่อ

ไป” “ส.ส.ภาดาท์” กล่าวปิดท้าย.

      

  ช่างสงสัย

 

แก้ฝุ่น PM 2.5

ปั

น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์  

เตือนภัย65แฮ็กเกอร์ป่วน
ลูกหนี้รถได้เฮ

รัฐลุยสกัดปม

ขูดดอกเบี้ยโหด

ทำาเนียบฯ  •  เมื่อวันจันทร์ 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก                           

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด                               

เผยถึงความคืบหน้าการแก้ไข

ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และ                                                

รถจักรยานยนต์ โดยในเบื้อง

ต้นได้มีการออกประกาศกำา 

หนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ เพื่อ

คุ้มครองลูกหนี้ ไม่ ให้ถูกเก็บ

เงินในการทวงถามหนี้เช่าซื้อ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์

เกินความจำาเป็น มีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่ 14 กันยายนท่ีผ่าน

มา สาระสำาคัญคือ 1.อัตรา 

ค่าทวงถามหน้ีกรณีท่ัวไป รวม

จำานำาทะเบียนให้คิดไม่เกิน 50 

บาทต่อรอบการทวงถามกรณี

ค้างชำาระ 1 งวด และคิดไม่เกิน 

100 บาทต่อรอบการทวงถาม

กรณีค้างชำาระมากกว่า 1 งวด

2.อัตราค่าทวงถามหนี้

สำาหรับปฏิบัติการลงพื้นที่ติด

ตามถามหนี้ฯ คิดไม่เกิน 400 

บาทต่อรอบการทวงถาม และ

เก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างชำาระ

มากกว่า 1 งวด  และ 3.กำา

หนดให้ไม่มีการเก็บค่าทวงถาม

หนี้ กรณีค่างวดที่ถึงกำาหนด

ชำาระต่ำากว่า 1,000 บาท เพื่อ

คุ้มครองประชาชนรายย่อยที่

จ่ายค่างวดจำานวนน้อยๆ

“ขณะเดียวกัน สำานัก 

งานคณะกรรมการการคุ้ม                                                  

ครองผู้บริโภค (สคบ.) อยู่

ระหว่างการทบทวนและปรับ 

ปรุงประกาศคณะกรรมการว่า

ด้วยสัญญาเพื่อแก้ ไขหนี้เช่า

ซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ 

เพื่อกำาหนดอัตราดอกเบี้ยไม่

ให้สูงกว่าความเสี่ยงที่แท้จริง 

พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการ

ยึดและคืนรถให้เป็นธรรมมาก

ขึ้น รวมทั้งกำาหนดแนวทาง

การคิดยอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ

กรณีที่มีการคืนรถและกรณี

ที่เจ้าหนี้ยึดคืนให้ชัดเจนและ

เป็นธรรม” น.ส.รัชดาระบุ. 

เมื่อวันจันทร์ พ.ต.อ. 

ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. 

ในฐานะรองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงแนว                                                

โน้มอาชญากรรมทางเทคโน 

โลยีในปี พ.ศ.2565 ว่า เมื่อ

พิจารณาข้อมูลจากสถิติการเข้า

แจ้งความร้องทุกข์ ศูนย์บริการ

ประชาชน บก.ปอท. ปี พ.ศ.

2561-2564 พบว่า รูปแบบของ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หรือใช้เทคโนโลยีในการกระ

ทำาความผิดที่มีประชาชนมา

แจ้งความร้องทุกข์ดำาเนินคดี

มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ยังคง

เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท

พ .ต . อ . ศิ ริ วัฒน์ กล่ า ว

ว่า โดยในปี 2564 มีผู้มาแจ้ง

ความร้องทุกข์จำานวน 698 ราย 

สาเหตุที่การด่าทอ ให้ร้ายกันใน

สื่อสังคมออนไลน์ ครองความ

เป็นอันดับ 1 มาตลอดหลาย

ปี อาจเนื่องมาจากประชาชน

เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น 

การโพสต์ การแสดงความคิด

เห็น การส่งต่อข้อมูลที่ทำาให้ผู้

อื่นเสียหายจึงมีมากขึ้น 

“แต่ท่ีน่าสนใจจากสถิติ

ดังกล่าวพบว่า มีผู้ได้รับความ

เสียหายจากการถูกแฮ็ก เพื่อ

ปรับเปล่ียน/ขโมย/ทำาลายข้อมูล

คอมพิวเตอร์ พบเป็นอันดับท่ี                                     

2 โดยมีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์

จำานวน 585 ราย ความเสีย

หายรวมประมาณ 67 ล้านบาท                  

แสดงให้เห็นถึงประชาชนอาจ

ขาดการระวังป้องกันการเข้า

ถึงระบบคอมพิวเตอร์/ข้อมูล

ชาวกรุงรับศึกหนัก

ฝุ่นพิษจ่อประตูบ้าน

กรุงเทพฯ • ตำารวจเตือนภัยสังคมโซเชียลอันตราย ชี้อาชญากรรม

ปี  65  คดีออนไลน์พุ่งต่อเนื่อง  ขณะที่แฮ็กเกอร์ยังอาละวาดต่อ

เนื่อง ผู้เสียหายแห่แจ้งความอื้อ เสียหายแล้วเกือบ 70 ล้าน

คอมพิวเตอร์จากแฮ็กเกอร์ ส่วน

การหลอกขายสินค้า/บริการ พบ

ว่ามาเป็นอันดับ 3 โดยมีผู้มาแจ้ง

ความร้องทุกข์ จำานวน 445 ราย 

ความเสียหายรวมประมาณ 45 

ล้านบาท” พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ระบุ 

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์กล่าวต่อ                                                        

ว่า โดยรูปแบบของอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

หากไม่นับความผิดฐานหมิ่น

ประมาทแล้ว พบว่าจะมีอยู่ 2 

รูปแบบหลักๆ คือ การแฮ็กข้อมูล 

และการฉ้อโกงออนไลน์เป็นหลัก 

ซ่ึงพบว่าอาชญากรรมใน 2 รูป

แบบน้ี คนร้ายมักอาศัยโอกาส

จากเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเอ้ือประ                                     

โยชน์ ในการกระทำาความผิด 

หรือปกปิดตัวตนไม่ให้เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจสามารถสืบสวนหาตัว

คนร้ายได้โดยง่าย โดยใช้ช่อง

ทางต่างๆ เช่น การปกปิดตัว

ตนโดยนำาภาพหรือชื่อบุคคลอื่น

มาสร้างบัญชีส่ือสังคมออนไลน์

ปลอม หรือใช้บัญชีอวตาร (Avatar), 

การปกปิดท่ีอยู่ไอพี, การใช้ช่อง

ทางสกุลเ งิน ดิ จิ ทัลในการ รับ

ทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระทำา    

ความผิด หรือการซ้ือบัญชีธนาคาร

จากผู้ท่ีรับจ้างเปิดบัญชี เป็นต้น 

“ดังน้ันความเห็นส่วนตัว

ยังเห็นว่า แนวโน้มอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยีในปี 2565 ยัง

ไม่น่าจะแตกต่างไปจากเดิม แต่

คนร้ายอาจนำาเทคโนโลยีสมัย

ใหม่หรือเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาใช้

มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการให้ร้าย

หรือระรานทางไซเบอร์, การ

หลอกลวงผ่านอีเมล, การแฮ็ก

เพ่ือเอาข้อมูลหรือเงินผ่านการ

ลวงให้กด ล่อให้กรอก, มัลแวร์

เรียกค่าไถ่, การหลอกลวงขาย

สินค้า, การหลอกรักออนไลน์, 

การหลอกลวงลงทุน, การ

หลอกลวงด้วยการโทรศัพท์โดย

แก๊งคอลเซ็นเตอร์, การหลอก                                           

ให้ลงทุนในลักษณะแชร์ออน 

ไลน์และแชร์ลูกโซ่, การขูดรีด

ดอกเบ้ียเงินกู้และการทวงหน้ี                                        

ในลักษณะผิดกฎหมายจาก

แ ก๊ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น เ งิ น กู้ ” 

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ระบุ 

พ.ต.อ. ศิริวัฒน์กล่าวว่า                                                 

ประโยคท่ีว่า อาชญากรรมมักท้ิง                                                      

ร่องรอย ยังคงใช้ได้กับอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่อง

ท่ีท้าทายเจ้าหน้าท่ีตำารวจในการ

สืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย ท่ี

อาจพัฒนาตัวเองจากอาชญากร

ภาคพ้ืนดิน มาเป็นอาชญากรบน

อากาศ (Online) โดยเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจต้องมีการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ในเ ร่ือง ท่ีเ ก่ียวข้องกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ท้ังน้ี 

จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือ

จากผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในการ

สนับสนุนข้อมูลเพื่อทำางานด้วย. 

กรมทหารพรานที่  26  และกำาลังพลในสังกัดนำากล่องสุ่มที่ภายในบรรจุสิ่งของที่จำาเป็นใช้ในการเดิน

ทาง อาทิ ยาดม ลูกอม กระดาษชำาระ ผ้าเย็น เครื่องดื่มชูกำาลัง พร้อม ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ มอบให้

ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน. 

ศึกแห่งศักดิ์ศรี เลือกซ่อม กทม.

เดิมพันสุดท้าย สุรชาติ?

นายสุรชาติ เทียนทอง 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 กทม. เพื่อไทย

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 

เลขาธิการพรรคกล้า 

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 กทม. พรรคก้าวไกล 

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ

นั

กรุงเทพฯ • เมื่อวันจันทร์ นพ.                                   

สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย                                    

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วัน

ที่ 31 ธ.ค.2564-3 ม.ค.2565 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ใน

ทุกพื้นที่อยู่ ในระดับดีถึงดีมาก                                            

แต่ในช่วงวันที่ 4-5 ม.ค.2565 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ                                          

ปริมณฑล อาจมีแนวโน้มของ                                          

ระดับฝุ่นละอองที่สูงขึ้นเนื่อง 

จากสภาพอากาศที่นิ่งและลม

อ่อน ร่วมกับการจราจรที่เพิ่ม

ขึ้นหลังเดินทางกลับจากหยุด

ยาวในช่วงปีใหม่ ประชาชนจึง

ควรติดตามสถานการณ์คุณภาพ

อากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออก

จากบ้าน ด้วยการดูค่า PM 2.5 

หรือค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ http://

air4thai.pcd.go.th หรือแอป

พลิเคชัน “Air4Thai” ของกรม

ควบคุมมลพิษ

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า                                             

ต้องแปลผลให้ถูกต้อง หากค่า                                           

PM 2.5 อยู่ในช่วง 51-90 ไม 

โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง

เท่ากับค่า AQI ที่ 101-200 

ถือว่าอยู่ในระดับเกินมาตรฐาน

และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

(สีส้ม) แต่หากพบค่า PM 2.5 

ที่สูงกว่า 91 ไมโครกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ซึ่งเทียบ

เท่า AQI ที่สูงกว่า 201 ขึ้น

ไป อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อ

สุขภาพ (สีแดง) ควรปฏิบัติตน

ตามคำาแนะนำาอย่างเคร่งครัด 

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีก

ว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 

2.5 มีวิธีการลดปริมาณฝุ่นท่ีดี

ท่ีสุดคือ ประชาชนต้องร่วมกัน

ลดกิจกรรมท่ีเส่ียงต่อการเพ่ิมข้ึน

ของฝุ่นละออง เช่น ลดการจุดธูป 

ลดการเผาขยะ ลดการใช้รถยนต์

ส่วนตัว ทำาความสะอาดบ้าน 

บ่อยๆ โดยใช้ผ้าชุบน้ำาหมาดๆ 

แทนการกวาด รวมท้ังป้องกัน

ตนเองโดยการสวมหน้ากากท่ี

เหมาะสม ผู้ท่ีมีโรคประจำาตัว

ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ท่ี

จำาเป็นให้พร้อม ถ้าท่ีพักอาศัยอยู่

ในพ้ืนท่ีเส่ียงฝุ่น PM 2.5 ให้ปิด

ประตูหน้าต่างให้มิดชิด

“ทั้งนี้ จากผลการสำารวจ

อนามัยโพลเดือน ธ.ค.2564 พบ                          

ว่า ประชาชนร้อยละ 80 มี

ความกังวลต่อสถานการณ์ฝุ่น 

PM 2.5 โดยร้อยละ 67 กังวล

ผลกระทบต่อสุขภาพเด็กใน

ระยะยาว และร้อยละ 58 คิด

ว่าทำาให้ โรคประจำาตัวมีอาการ

รุนแรงมากข้ึน ส่วนการแก้ปัญหา 

ฝุ่น PM 2.5 ประชาชนกว่า

ร้อยละ 82 ต้องการให้มีการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

ขณะที่ร้อยละ 70 ให้แจ้งเตือน

สถานการณ์ และสื่อสารคำาแนะ 

นำาด้านสุขภาพล่วงหน้า และ

ร้อยละ 58 ให้ตรวจรถที่มีควัน

ดำา ดังนั้นการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะแทนการใช้รถยนต์

ส่วนตัว ก็ช่วยลดการเพ่ิมปริมาณ

ฝุ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดี

กรมอนามัยกล่าว.



รคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) เปนปญหาสุขภาพและสาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ปจจุบันมีคนไทย

ปวยเปนโรค NCDs ถึง 14 ลานคน เสียชีวิตปละกวา 

300,000 คน และคาดวามีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นใน

ทุกๆ ป ซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหาร                                                                                      

ผิดสวนทั้งในเร� องของคุณภาพและปริมาณ

การเลือกอาหารโดยไมคํานึงถึงประโยชนตอรางกาย การ

ติดอาหารที่มีรสจัดเกินพอดี เชน เผ็ด เปรี้ยว หวาน เค็ม และ

มัน การเลือกกินอาหารสําเร็จรูป และพฤติกรรมการใชชีวิตที่มี

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทําใหเราแทบจะไมไดขยับแรงกาย 

การเลือกความสะดวกเปนสําคัญทําใหเกิดปญหาสุขภาพที่มา

จากพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการใชพลังงานของรางกาย

ที่ไมเหมาะสม ทําใหสงผลตอสุขภาพรางกาย

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพทํานา สุขภาพที่ดี และมี

อํานาจตอรอง เปนเปาหมายหลักของการสราง “สุขภาวะชาวนา” 

ดังน้ันท่ีผานมามูลนิธิชีวิตไทไมเพียงทํางานสงเสริมศักยภาพดาน

การปรับตัวของชาวนาเพ� อแกปญหาหน้ีสิน การรักษาท่ีดินทํากิน                                                                                    

ดวยการปรับวิถีการผลิตสูเกษตรย่ังยืนและเกษตรอินทรีย ลด ละ 

เลิกการใชสารเคมีทางการเกษตร เนนวิถีการผลิตสูการพ่ึงพาตน                                                                                 

เองและสรางความม่ันคงทางอาหาร หน่ึงในประเด็นปญหาท่ีเรา

คนพบวาเปนปญหาสําคัญของชาวนาและเกษตรกร ซ่ึงจะสงผลกระ

ทบตอความม่ันคงในอาชีพและตนทุนคุณภาพชีวิตของชาวนาและ

เงินซื้อกลับมาได เชน การอยูกับครอบครัว การใชเวลาทองเที่ยว

กับคนที่เรารัก ชวงเวลาสําคัญกับคนพิเศษในชีวิต ที่เปนโมเมนต

ร� นรมยประทับใจ นึกถึงทีไรรูสึกอบอุนหัวใจ เร� องแบบนี้ยอนเวลา

ไมได รวมทั้งเร� องสุขภาพดวย อันนี้สําคัญมากๆ และคนสวนมาก

มักละเลย

บางคนทํางานหนักมาก ไมมีเวลาดูแลตัวเอง รูตัวอีกทีโรค

ภัยไขเจ็บมาเยือนแลว จากสัญญาณปวดหลัง ปวดศีรษะ อาการ

เครียด เจ็บปวยแบบหาสาเหตุไมได เราอาจจะหาโอกาสชวงตนนี้

ตั้งเปาหมายในเร� องสุขภาพ ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การฝก

โยคะ การนั่งสมาธิ ลองแบงเวลาสําหรับเร� องเหลานี้ก็น�าจะดีไม

นอย สําหรับผูที่ไมคุนชินอาจจะมองเปนเร� องยาก

แตถาเราคอยๆ ปรับเวลาไปทีละนิด แบบคอยเปนคอยไป จะ

งายกวาและไมเรงรัดตนเองตนเกินไป เชน ตอนเชาอาจจะเริ่มจาก

หาเวลาออกกําลังกาย สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที (ผู

เขียนเคยเจอคนที่ไมเคยออกกําลังกายเลย การใชเวลาออกกําลัง

กายแค 15 นาที เปนเวลาที่นานมากสําหรับทานนี้) เม� อเริ่มทําได

แลว ตอมาคอยปรับเปนสัปดาหละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที และ
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4 บทความ

ไทยโพสต” อิสรภาพแหงความคิด Line ID: @

thaipost สวัสดีปใหม ตอนรับสูปขาล ผานพนวัน

หยุดสุดขีดแลว สวนใหญวันนี้เริ่มทํางานเปนวันแรก

คงมีเร� องรอใหสะสางจํานวนมาก ยังไงก็สูๆ แลวกัน 

วากันวาใครเริ่มเร็วคนนั้นยอมมี โอกาสประสบความสําเร็จ

มากกวา...•

ส่องความเคลื่อนไหวแวด                                                        

วงรัฐสภา เดือนแรกของป 2565  

คิวงานยาวเหยียด มีเพียงสัปดาห

นี้เทานั้นแหละที่ยังดูวางๆ เพราะ

ทั้ง ส.ส.และขาราชการเพิ่งกลับ

จากตางจังหวัด ใหเวลาเก็บเนื้อ

เก็บตัวอยูบานสักอาทิตยหนึ่ง ดูวา

มีอาการแปลกๆ ติดโควิดหรือไม 

ถาไมมีสัปดาหหนาก็ลุยงานโลด ฝง                                              

สภาผูแทนราษฎรจัดคิวประชุม

สภาฯ ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเปน                             

ประจํา แตดวยงานที่คณะกรรมา                                                                   

ธิการ (กมธ.) แตละชุดศึกษาและพิจารณาเสร็จแลวมีหลาย

เร� อง จึงตองนัดประชุมสภาฯ เพิ่มอีก นอกจากนี้ยังจะมีประ                                                     

ชุมรวมรัฐสภาเพ� อพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และราง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองในวาระแรกอีกดวย 

เรียกวางานรอแบบจุกๆ และขอขีดเสนใต ขอรองทานผูทรง

เกียรติกรุณารักษาองคประชุมดวย อยาทําใหสภาอับปางอีก...•

ตลอดเดือนมกราคม ขอยกใหเปนเดือนแหงการเลือก

ตั้ง กกต. กําหนดใหวันที่ 16 ม.ค. เปนวันเขาคูหากากบาท

เลือกตั้งซอม ส.ส. ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร นอกจาก

นี้ยังมีเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.เขตหลักสี่-จตุจักร ในวันที่ 30 

ม.ค.นี้ พรรคการเมืองแถวหนาสงผูสมัครเช็กกระแสนิยมกัน

ทั้งนั้น พรรคพลังประชารัฐ เจาของพื้นที่เดิมเคาะ “มาดาม

หลี” สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ปองกันแชมป พรรคเพ� อไทย สง               

“สุรชาติ เทียนทอง” อดีต ส.ส.ที่ครองพื้นที่มานาน แตเลือกตั้ง

คราวที่แลวพลาดทาตกเกาอี้ ดาน

พรรคกาวไกลใชความหลอเขาสู                          

เสนอ “เพชร” กรุณพล เทียน

สุวรรณ ดารานักแสดงหัวใจสีสม                                                   

ไวเปนอีกชอยสใหชาวหลักส่ี จตุจักร 

สวนพรรคกลา พรรคนองใหมไฟ                 

แรงทาชิงทุกสนาม ชง “เสี่ยเอ” 

อรรถวิชช สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.                    

เขตจตุจักรหลายสมัย เกากอนอยู

ใตปกคายพระราม 6 บัดนี้แยก                                                  

ตัวออกมาทําการเมืองแบบสราง 

สรรค แตสําหรับ “ประชาธิปตย” รอบที่แลวไมมี ส.ส.ใน

กรุงเทพฯ แมแตคนเดียว ครั้งนี้โอกาสชิงมาถึง แตกลับเงียบ

พิกล ทั้งที่กอนหนานี้ ไดเปดตัว “ผูการแตม” พล.ต.ต.วิชัย สังข

ประไพ ไปแลวก็ตาม และเจาตัวก็ตระเวนลงพื้นที่พบปะพี่นอง

อยูเปนประจําสม่ําเสมอ แตจนถึงวันนี้ก็ยังไมเห็นวา ปชป.จะมี

มติในเร� องนี้แตอยางใด...•

ขามมาที่ความเคล� อนไหว พรรค “ไทยภักดี” ของ “หมอ

วรงค เดชกิจวิกรม” ยังจํากันไดใชไหมกับฉายามือปราบจํานํา                        

ขาว เขาเปดเผยวาเม� อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผานมา พรรคจัดประชุม

ใหญสามัญประจําป และไดมีมติเลือก “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะ                    

เวช” อดีตผูบัญชาการตํารวจนครบาล อดีตนายตํารวจราช

องครักษ เปนเลขาธิการพรรคไทยภักดี พลิกประวัติลาสุด เม� อ

วันที่ 25 ธ.ค.2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร ประกาศวามี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา

โปรดกระหมอมให พล.ต.ท.ชาญ

เทพพนจากการปฏิบัติหนาที่นาย                                        

ตํารวจราชองครักษพิเศษ ตั้งแต                                                                

วันที่ 16 ธ.ค.2564 จากนี้ตอไป 

ตองคอยลุนอีกวา “ถาวร เสน

เนียม” อดีต ส.ส.สงขลา พรรค

ประชาธิปตย จะรวมเปนสมาชิก

พรรคนี้ดวยหรือไม และจับตาการ

รวมตัวกันระหวางไทยภักดี กับ

พรรคของ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” 

คนคุนเคยกัน ที่กําลังจะเปดตัวใน

เร็ววันนี้ดวยวามีโอกาสเพียงใด...•

เท่ียวปใหมอยาใชเงินเพลิน ระวังจะไมมีเงินซ้ือเน้ือหมูไว

บริโภค เพราะขณะนี้กําลังมีปญหาราคาสูงปรี๊ด แมคาพอคา

หนาเขียงบนอุบ และประกาศตามหาเจาหนาท่ีกระทรวงพาณิชย

ไปไหน ทําไมไมมาคอยควบคุมราคา ลาสุด เร� องถึงหู “นายก

รัฐมนตรี” แลว ส่ังการใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เรงดูแลแกปญหาราคาเนื้อหมูแพงตั้งแตตนทาง-

ปลายทาง ตั้งแตภาระเกษตรกรฟารมสุกร พอคาคนกลาง ผู

ขายหมูหนาเขียง ประชาชนผูบริโภค รวมไปถึงผูประกอบการ

รานอาหาร เพ� อลดผลกระทบราคาหมูแพงในขณะนี้ โดยไมให

เสียกลไกตลาด เอา “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รมว.พาณิชย “เสี่ย

ตอ” เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรฯ อยามัวแตรอชา รีบกลับมา

แกไขดวน อยาใหเสียช� อพรรคประชาธิปตย...•

เฉลิมชัย ศรีออน

พล.ต.ท.ชาญเทพ 

เสสะเวช

พล.ต.ต.วิชัย สังขประไพ

วัสดีคะ ผูรักสุขภาพทุกทาน ปนึงเวลาผานไปไวมาก 

เวลาพาเราเดินทางมาถึงตนปอยางรวดเร็ว ผานเร� องราว 

ผูคน และประสบการณตางๆ มากมาย จนบางทีเรา

เองยังจําไมหมดวา มีรายละเอียดอะไรบาง และเราเอง

อาจจะลืมเปาหมาย (หรือปณิธาน) ที่เราเคยตั้งใจไวในปที่แลววา 

อยากจะทําอะไร เพราะอาจจะยุงกับงานจนลืมความแน�วแน�เดิม

ในครั้งกอน บางคนมีเปาหมายเกี่ยวกับเร� องงาน เร� องเรียน เร� อง

ธุรกิจ เร� องครอบครัว เร� องการพัฒนาตนเอง หรือเร� องสุขภาพ อัน

นี้สุดแลวแตวา ใครจะเนนไปที่เร� องใด แตที่สําคัญคือ เรามีความสุข 

และความสมดุลในการดําเนินชีวิตไหม 

ผูเขียนเคยเจอคนรูจักบางคน รักในงานของตนเอง มีความ

สุขกับบทบาทของผูปฏิบัติ ตั้งใจทํางาน ทุมเทใหกับองคกรมากๆ 

บางครั้งเจานายมอบหมายงานใหทําก็รับงานมาโดยที่ ไมไดมอง

ภาระงานหลักของตนเองที่มีอยู ทําใหงานลนมือ ตองทํางานเกิน

เวลา และพาลจะสงผลตอการใหเวลากับครอบครัว ถาเปนแบบนี้

แสดงวา เรามีความสุขกับงาน แตอีกทางหนึ่ง ชีวิตไมมีความสมดุล 

เพราะไมไดอยูกับครอบครัว ไมไดเลนกับลูกหลังเลิกงาน

สวนคนรูจักอีกทานหนึ่ง เปนคนที่เกงในเร� องการทําธุรกิจ 

หยิบจับอะไรเปนเงินเปนทองไปหมด มีสายตาพอคา ในสมองจะคิด

เร� องรายได และกําไรของโครงการตางๆ ชวงค่ํายังมองหาโอกาส

ทางธุรกิจ นัดพรรคพวกคุยเร� องธุรกิจ โดยวางแผนวา ปหนาตอง

มีรายไดตามที่คาดไว ทําใหนักธุรกิจรายนี้เติบโตแบบกาวกระโดด 

แตก็ตองแลกมาดวยการนอนดึกเปนประจํา และตองรีบเรงในการ

ทํางาน 

การรับประทานอาหารที่มีประโยชนจึงเปนเร� องไกลตัว เจอ

เมนูใดท่ีสะดวกรับประทานก็ไมไดมองเร� องคุณประโยชนสารอาหาร 

เนนอาหารจานดวนประเภทฟาสตฟูดเปนหลัก สวนการออกกําลัง

กายไมตองพูดถึง แทบจะไมไดเขายิมเลย และมีปญหาเร� องออฟฟศ

ซินโดรมตามมาจากการนั่งทํางานหนาคอมพิวเตอรเปนเวลานาน 

นี่เปนเพียงสองตัวอยางของผูที่ใชชีวิตไมสมดุล ผูเขียนขอใชคําวา 

ขาดศิลปะในการดําเนินชีวิต 

ในชีวิตคนเราทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเทากัน ขึ้นอยูกับวา 

เราจะจัดสรรเวลาอยางไร อยามัวแตเนนเร� องงาน เร� องเงิน เร� อง

ความร่ํารวย จนมองขามบางอยางในชีวิตไป เพราะสิ่งที่เราไดมา

นั้น มักจะตองแลกกับบางอยางเชนเดียวกัน หลายสิ่งไมสามารถใช

ทุกวัน วันละ 60 นาที สําหรับเร� องจํานวนครั้งและระยะเวลานี้

สามารถปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับความสามารถและสภาพจิตใจของ

ผูฝก และตอนกอนนอนใชเวลานั่งสมาธิสักครู พักจิตที่วุนวายจาก

การทํางานมาทั้งวัน กอนจะลมตัวลงนอน

เปาหมายสุขภาพนี้คนที่ทําเทานั้นจะเห็นผลลัพธ รูสึกถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถาสุขภาพดี สิ่งดีๆ ในชีวิตจะตามมา เพราะ

ดานแรกจิตส� อสารกับรางกายใหมีความตั้งใจในการออกกําลังกาย 

และจิตน้ีจะเปนตัวบอกใหรางกายเราต้ังใจกับการทําส่ิงอ� นๆ ในชีวิต

ประจําวันตามไปดวย จนคุนชินกับการตั้งใจทําทุกอยางโดยไมฝน 

คนที่ตั้งใจทําสิ่งหนึ่งแมจะเปนสิ่งเล็กๆ แตจะผลักดันใหเกิดความ

สําเร็จในการดําเนินชีวิตไดอยางน�าประหลาด ดังนั้นการมีสุขภาพ

ที่ดีไมใชแครางกายแข็งแรงเทานั้น ยังชวยสงเสริมอุปนิสัยสวนตัว

และความสําเร็จในดานอ� นดวย

เปาหมายของคนเราก็เหมือนเรือท่ีมีหางเสือ เรือแลนกลาง

ทะเลที่มีหางเสือยอมสามารถควบคุมใบพัดและแลนไปถึงจุดหมาย

ไดเร็วกวาเรือท่ีพายแบบไรทิศทาง ขอใหผูอานทุกทานวางเปาหมาย

ในชีวิตและประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

“

ส

ปญหาสุขภาวะชาวนา

โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหาร

เกษตรกร น่ันคือ ปญหาสุขภาพของครัวเรือนชาวนาและเกษตรกร 

จากผลการสํารวจปญหาสุขภาวะของชาวนาและเกษตรกร

พื้นที่เปาหมาย 5 จังหวัด จํานวน 150 ครัวเรือน ในเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา พบวา ครัวเรือนเกษตรกรรอยละ 66 

มีโรคประจําตัว/คนปวย มีโรคประจําตัวสูงสุดอันดับหนึ่ง คือ โรค

ความดันโลหิต รอยละ 38.36 รองลงมาคือ โรคไขมันในเลือด รอย

ละ 29.56 โรคเบาหวาน รอยละ 26.42 โรคหลอดเลือดหัวใจ รอย

ละ 3.14 และโรคอัมพฤกษ อัมพาต รอยละ 2.52 นอกจากนี้ยัง

พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความเสี่ยงสูง เน� องจากมีภาวะน้ําหนัก

เกิน ภาวะโรคอวน และภาวะโรคอวนอันตราย รวมกันถึงรอยละ 

56.75 ภาวะโรคอวนมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ และ

เปนสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ

เน� องจากโรคไมติดตอเรื้อรังมีสาเหตุหลักจากพฤติกรรมการ

บริโภคและการใชชีวิต มูลนิธิชีวิตไทตระหนักถึงความสําคัญที่จะ

ใหความรูความเขาใจใหกับชาวนาและเกษตรกรในการดูแลสุขภาพ 

ปองกันบรรเทาโรค NCDs รวมทั้งขอมูลโภชนาการที่เหมาะสม

กับชวงวัย เม� อกลางเดือนธันวาคม 2564 ที่ผานมา จึงจัดอบรม 

“การบริโภคผักผลไมปลอดภัยเพ� อสุขภาวะชาวนา” โดยมีวิทยากร

คือคุณแววตา เอกชาวนา นักกําหนดอาหารวิชาชีพ และที่ปรึกษา

โครงการกินผักผลไมดี 400 กรัม สสส.

คุณแววตา เอกชาวนา ไดนําเสนอวาคนเราจะมีอายุจริง 

คือ อายุปฏิทิน กับ อายุรางกาย คือ อายุสุขภาพ ซึ่งสาเหตุที่

ทําใหอายุรางกายมากกวาอายุปฏิทิน (รางกายแก) เกิดจากการ

กิน การใชชีวิต (น้ําตาล ความเครียด ภาวะอักเสบ) ถากินดี ใช

ชีวิตดี สุขภาพของเราก็จะดี การที่เราจะมีสุขภาพดี เปนเร� องที่

วายากก็ยาก จะวางายก็งาย 

ดังนั้นเราควรมาดูกันวาในชวงวัยของเราควรกินอะไรบาง 

ซึ่งวิทยากรไดแนะนําวาเร� องไขมันใตพุง ผูหญิงไมควรมีเสนรอบ

พุงเกิน 80 เซนติเมตร และผูชายไมควรเกิน 90 เซนติเมตร โรค

อวนลงพุงเกิดจากเราทานหวาน เค็ม มันมากเกินไป ถาเรามีพุง

ตามมาตรฐานก็จะทําใหสุขภาพของเราดี และหางไกลจากโรค

ไมติดตอเรื้อรังตามมา

นอกจากนี้เราควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน มีคุณคา

ทางโภชนาการครบถวน เหมาะสมกับความตองการในชวงอายุ

ตางๆ และมีประโยชนตอรางกาย ไมกอใหเกิดโทษในระยะยาว 

และมีความปลอดภัย เลือกอาหารจากแหลงที่เราไวใจได ถาเปน

ไปไดควรเลือกปลูกผักกินเอง เพ� อหลีกเลี่ยงสารเคมีตางๆ รวม

ทั้งมีกรรมวิธีการปรุงอาหารที่ถูกตอง

นอกจากการเลือกกินใหปลอดภัย ซ่ึงเปนอีกวิธีท่ีจะชวยยืด

อายุใหยืนยาวแลว เราควรใสใจและกินใหพอดี กินใหไดคุณคาทาง

โภชนาการท่ีรางกายตองการ หรือมีวิธีการเลือกสัดสวนการทาน

อาหารตอม้ือ คือ ผัก 2 สวน เน้ือสัตว 1 สวน และขาว 1 สวน 

ก็จะเปนการกะปริมาณอาหารท่ีพอดีในหน่ึงม้ือได และทําใหเราไม

ทานมากจนเกินไปหรือนอยเกินไปตามท่ีรางกายจะไดรับ 

จากการที่เกษตรกรไดเรียนรูและทําความเขาใจในเร� อง

ผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม โรคที่มาจาก

พฤติกรรมการกินอาหาร รวมถึงเกษตรกรไดเรียนรูแนวทางปรับ

พฤติกรรมเพ� อเสริมสรางสุขภาพที่ดี “กินใหดี แลวโรคจะไมมี” 

ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะ

กับรางกายและชวงวัยมากยิ่งขึ้น เม� อรางกายไดรับสารอาหารที่

พอดีแกรางกาย จะหางไกลจากโรคไมติดตอเรื้อรัง

อยางไรก็ตาม พฤติกรรมความเคยชินถือเปนสิ่งที่ทาทาย

เกษตรกรอยางหนึ่ง เพราะเปนความเคยชินที่ทํามานาน ซึ่ง

หลายคนก็อาจจะประสบกับปญหาน้ี แตหากไมเร่ิมตนดูแลสุขภาพ

ต้ังแตวันน้ี “สุขภาพท่ีดี” ก็คงเปนไดเพียงภาพแหงความฝน.

“อัดฉีด” เปนคําเรียกท่ัวไปท่ีพูดถึงการทําความสะอาด                                                                        

รถยนต แตคําวา “อัดฉีดเงินรางวัล” หมายถึง การใหทรัพย 

หรือรางวัลพิเศษเพ� อกระตุนใหทํางานให โดยเร็ว หรือใหได

ผลสําเร็จ เชนที่ปรากฏการณกับวงการกีฬาในการแขงขันทุก

ระดับทั่วโลก สําหรับประเทศไทยกลายเปนที่ฮือฮาเม� อชวงป

ใหมมีการตั้งเงินอัดฉีดใหทีมชาติไทยหากควาแชมปฟุตบอล 

“ซูซูกิคัพ” ดวยตัวเลขที่สูงเปนประวัติการณ.

อัดฉีดเงินรางวัล

เปาหมายตนปกับความสุขและความสมดุลในชีวิต

ดร.ธีติมา ปยะศิริศิลป 

ผูสอนวิชาโยคะ สมาธิและศิลปะการดําเนินชีวิต 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม

facebook.com/YogaMeditationandArtofliving

สุชาดา ทรงบัญฑิต

มูลนิธิชีวิตไท

หนึ่งในประเด็นปญหาที่เราคนพบ

วาเปนปญหาสําคัญของชาวนาและ

เกษตรกร ซึ่งจะสงผลกระทบตอความ

ม่ันคงในอาชีพและตนทุนคุณภาพชีวิตของ                                              

ชาวนาและเกษตรกร น่ันคือ ปญหาสุขภาพ

ของครัวเรือนชาวนาและเกษตรกร

โ



ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโค

วิด-19 เรียกว่ายังร้อนฉ่าข้ามปี แม้จะย่างเข้าสู่ปีเสือ

แล้ว ยิ่งสายพันธุ์ล่าสุดอย่าง “โอมิครอน” ที่กำาลัง

อาละวาดอยู่ทั่วโลกและประเทศไทยนั้น ต้องบอกว่า

น่าปริวิตกอย่างมาก โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดใน 222 ประเทศ

และดินแดนนั้นมีทั้งสิ้น 290,647,510 รายแล้ว ในขณะที่ดินแดน

สหรัฐอเมริกาก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในจำานวนผู้ติดเชื้อมากสุด ที่ล่า 

สุดมีจำานวน 56,142,175 ราย

และล่าสุดก็มี “บิ๊กเนม” ในรัฐบาลของ “โจ ไบเดน” 

ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 46 ได้รับเชื้อโควิดแล้ว นั่นคือ “พล.อ. 

ลอยด์ ออสติน” รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ ซึ่งมีผลตรวจโควิด-19 

เป็นบวก โดยมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย และขอกักตัวอยู่ในบ้าน 5 

วัน ตามคำาแนะนำาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) เพราะ

ยังไม่ทราบว่าติดเช้ือจากใครและ

ยังไม่ทราบสายพันธุ์!!!

ทั้งนี้ “พล.อ.ลอยด์” ได้

รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 

และได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์เม่ือ                                                  

เดือนตุลาคมปี 2564 แต่ก็ยัง

ไม่รอด “ไวรัสโควิด-19” ไปได้ 

ทำาให้ตอนนี้จึงต้องเร่งเช็กไทม์

ไลน์ของ “พล.อ.ลอยด์” กันให้                                                

คว่ักว่าไปเจอกับใคร ท่ีไหน อย่างไร

บ้าง เพราะหากเป็นสายพันธุ์ โอ

มิครอนก็อาจทำาให้ผู้ ใกล้ชิดต้อง

ติดเชื้อไปด้วยนั่นแล ซึ่งล่าสุดที่ พล.อ.ลอยด์พบกับประธานาธิบดี 

โจ ไบเดน น้ันก็เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค.2564 ส่วนก่อนส้ินปี พล.อ.ลอยด์

ก็เข้าทำางานที่สำานักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวัน

พฤหัสบดี 30 ธ.ค.2564 โดยได้พบกับเจ้าหน้าที่ประจำากระทรวง 

2-3 คน แต่ทุกคนทำาตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด 

สำาหรับการติดเชื้อโควิด-19 ของ พล.อ.ลอยด์นั้น ถือเป็น

เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนที่สองในรัฐบาลไบเดน ต่อจาก “อเลฮันโดร 

มายอร์กาส” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ที่

ติดเชื้อเมื่อเดือน ต.ค.ปี 2564 แต่ถือเป็นคนแรกในปีเสือที่ป่วย 

และหากตรวจพบเป็นสายพันธ์ุโอมิครอน ก็จะเป็นรัฐมนตรีคนแรก

ของมะกันที่ติดเชื้อดังกล่าวด้วย

ที่สำาคัญก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนแรกเสียด้วย หากจับแพะ

ชนแกะกับประวัติของ “พล.อ.ลอยด์” ที่มักเป็นคนแรกเสมอ โดย

อดีตนายพล 4 ดาว ที่เคยเป็นเสนาธิการกองทัพบกของกองทัพ

บกสหรัฐ ซึ่งตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้บัญชาการทหารบกของไทย 

และเป็นผู้บัญชาการคนสุดท้ายในปฏิบัติการ New Dawn ซึ่งเป็น

ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิรักที่ปิดฉากลงไปเมื่อปี 2554 

หลังหมดวาระก็เลื่อนไปเป็นผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลาง

ของกองทัพสหรัฐ โดยรับตำาแหน่งต่อจาก พล.อ.เจมส์ เมทิสต์ อดีต 

รมว.กลาโหมในสมัยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ 

พล.อ.ลอยด์ หรือชื่อเต็มๆ ว่า “ลอยด์ เจมส์ ออสติน

ที่ 3” เกิดเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2496 ซึ่งการได้รับเลือกให้นั่ง รมว.

กลาโหมนั้นต้องถือเป็นคนแรกทีเดียวที่เป็นชาวอเมริกันผิวสีที่ ได้

ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว และที่สำาคัญเขาก็เจริญรอยตามรุ่นพี่คือ 

“พล.อ.เจมส์” ในยุคทรัมป์เสียด้วย เพราะออกจากตำาแหน่งทหาร

ยังไม่ครบกำาหนด 7 ปีตามกฎหมายสหรัฐที่จะคว้าเก้าอี้นี้ ได้ แต่

ก็ได้รับข้อยกเว้นจากเสียงท่วมท้นในรัฐสภา ทำาให้เขาเข้ามาคว้า

เก้าอี้ ไปแบบคะแนนขาดลอย ส่วนจะลงเอยเหมือน “รุ่นพี่” ที่อยู่

ได้ไม่นานหรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไป แต่ที่ต้องลุ้นตอนนี้ก็คือ 

เขาติดโควิดสายพันธุ์ใดนั่นเอง เพราะจะกลายเป็นสถิติตัวเลขที่

ชาวมะกันชอบจดบันทึกไว้อีกครั้งนั่นแล.

โควิด-๑๙ ยิ่งก๋วยเตี๋ยวตามต่างจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดเขามี

สัญลักษณ์ของเขาเลย  เช่น ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพิษณุโลกหน้าวัด

ใหญ่, ก๋วยเตี๋ยวจันท์อยู่จันทบุรีบริเวณสนามอนุสาวรีย์ (หน้า

ศาลากลางจังหวัด),  ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถนนเลียบฝั่งปิงบริเวณ

ใกล้ๆ สะพานข้ามฝั่ง ฯลฯ  พูดแล้วน้ำาลายไหลจนคนว่า “อร่อย

เกินร้อยทุกร้าน” ได้รับกลิ่นอายก๋วยเตี๋ยวจากงานเขียนของท่าน

วัชรทัศน์ ก็นึกไปถึงนักเขียนคนสำาคัญเพื่อนรักของผมอีกคนที่

ท่านก็ชอบกินอะไรต่อมิอะไรเหมือนกัน ท่านนักเพลงเมืองชลคน

สำาคัญ ท่านสุมทุมไผ่ริมบึง (สำาหรับชื่อของท่านผมนึกเท่าไหร่ก็

เกิดเลือนหายจำาไม่ได้แน่ชัด ค้นเรื่องเก่าก็ไม่พบว่าไปซุกเอาไว้

ที่ไหน เอาเป็นว่าถ้าท่านอ่านไทยโพสต์อยู่จำาได้ว่า กำานันถึก คน

ไทยหัวใจรักชาติคนนี้ เป็นคนเขียนถึงให้ท่านเขียนมาคุยกับเพื่อน

สมาชิกบ้าง (ถ้าผิดก็ขอให้อภัยที่บังอาจไปเอาชื่อคนอื่นมาเขียน

ถึงท่าน ไม่รู้เขียนอะไรกเ็ขียนมาด่ากำานันถึกก็ได้)

ต้ังใจจะเล่าเรื่องสำาคัญสองเรื่องผ่านคุณอัตถ์ก็คือ ผมได้รับ                                                                           

ข่าวเก่ียวกับท่านอาจารย์พลศรี คชาชีวะ เจ้าของหนังสือแม่บ้าน                                                                          

ทันสมัย ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีมีชื่อเสียงขายดีจนมีโรงเรียนสอนทำาอาหาร

อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟสามเสน มีลูกศิษย์ท้ังในและนอกประเทศ 

ซ่ึงผมได้รับความกรุณาจากท่านให้เข้าไปเขียนหนังสือแม่บ้านทัน

สมัยติดต่อกันถึง ๓ ปี ทั้งยังได้รับความกรุณาให้ศึกษาวิชาทำา

อาหารไทยสารพัดอย่าง ไปถึงอาหารจีน อิสลาม และอาหารฝร่ัง 

ชนิดท่ีคิดไม่ถึงว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านมากอย่างน้ัน 

ช่วงท่ีรู้จักกันเพราะได้รับการแนะนำาผ่านพ่ีนคร มงคลายน 

ให้รู้จัก เพราะทำารายการสถานีวิทยุที่สี่แยกคอกวัว ตรงข้ามธนา 

คารออมสินใหญ่  ที่ผมได้รับความกรุณาจากท่านครั้งแรกคือ เมื่อ                                                                           

ได้จัดรายการ “เวชสวรรค์พาเหรด” ทีส่ถานี โทรทัศน์แห่งประ 

เทศไทย บางขุนพรหม ผมทำารายการช่วงแม่บ้านบันเทิง บ่าย 

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ร่วมกับวงดนตรีเวชสวรรค์ของอาจารย์ชัยยุทธ 

เวชสวรรค์ ทุกวันอาทิตย์) รายการแม่บ้านบันเทิงเป็นการแข่งขัน

กิจกรรมของสตรี ที่มีทั้งแข่งเย็บจักร/เสื้อชั้นใน/ผ้าเช็ดหน้า/การ

ทำาอาหารง่ายๆ ภายใน ๒๐ นาที แข่งกันครั้งละไม่เกิน ๔ คน 

ใครชนะถ้ารางวัลเป็นจักรเย็บผ้า รายการก็จะใหจ้ักรเย็บผ้าซิง

เกอร์ ผู้สนับสนุนรายการไปเลย

ถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะได้ผ้าถุงไหมสวยงาม ข้าวสารก็ถุงใหญ่ 

ถ้าเป็นผลไม้ก็ให้ทั้งผลไม้ไทยราคาแพงอย่างทุเรียน/มังคุด/เงาะ 

ฯลฯ  หรือองุ่น/แอปเปิล ซึ่งเป็นผลไม้ต่างประเทศ ไม่มีการจ่าย 

“เงินรางวัล”  อย่างในสมัยปัจจุบัน ท่านอาจารย์ให้ โอกาสมาเป็น

ประธานคณะกรรมการและปฏิเสธไม่รับค่าตัวกรรมการ บอกว่า

5บทความ

รามาการเมืองกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเลย 

จู่ๆ “พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี” แฉว่า “ทักษิณ” สั่ง

ปลด จากสมาชิกพรรคเพื่อไทย 

แฟนคลับงงกันทั้งบาง 

บางคนก็ลืมไปแล้วว่า “พัลลภ” อยู่พรรคเพื่อไทย 

ในทางการเมืองเรื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเอาเสียเลย 

พรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในอำานาจ การเป็นสมาชิกพรรค

เพื่อไทยในเวลานี้ ไม่มีอะไรไม่ให้คุณให้ โทษกับการบริหารราช 

การแผ่นดินเลย 

อย่างเก่งก็ทำางานในสภาฯ

คำาถามคือ ปลดฟ้าผ่า เกิดจากอะไร?

ตามที่ “พัลลภ” ให้สัมภาษณ์ มีประเด็นต่อเนื่องมากมาย 

“ผมก็โทรศัพท์ ไปหาหมอชลน่านในฐานะที่เขาเป็นหัว 

หน้าพรรค และเคยมีบุญคุณกันมา ผมเคยช่วยชีวิตเขาจากพวก

ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านจะเก็บเขา 

ผมก็ชวนลูกน้อง ๓-๔ คนไปช่วย ไปเคลียร์ให้จนจบ หลัง

จากนั้นเขาก็ได้เป็น ส.ส.ยกทีม 

ทำาให้ตอนแรกถามเหตุผลเรื่องปลด เขาก็อึกอัก ไม่ยอม

บอก แต่ตอนหลังก็คาดคั้นไป เขาถึงบอกว่าทักษิณให้ปลดออก 

แต่ถามว่าผมทำาผิดเรื่องอะไร เขาก็ไม่ตอบ”

ถ้าเอา “พัลลภ” ไปยืนยันในศาล คงยุบพรรคเพื่อไทยได้

ไม่ยาก 

เพราะนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยถูก

แทรกแซงจากคนนอกพรรค 

เข้าข่ายครอบหรือชี้นำาพรรคการเมือง ขัดต่อมาตรา ๒๘                           

และ ๒๙ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง ๒๕๖๐ 

“ทักษิณ” กับ “พัลลภ” มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ระหว่าง 

จรป.รุ่นพี่รุ่นน้อง สลับข้างเป็นเจ้านายลูกน้อง ยันนายใหญ่กับ

ลูกพรรค 

ใกล้ชิดลึกซึ้งถึงขนาดถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่วมกันสร้าง

ตำานาน “คาร์บ๊อง” 

จากบทสัมภาษณ์ของ “พัลลภ” พอจับใจความถึงสาเหตุ

การแตกคอว่า 

...น่าจะเป็นเหตุผลในอดีต ที่เขาไปทำาความชั่วไว้ในเรื่อง

‘พัลลภ’ ทำางานลับ

หนึ่งช่วงที่เป็นนายกฯ เป็นเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบ จึงได้รับคำาสั่งที่

ไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งเล่าไม่ได้ 

ตั้งแต่นั้นก็เลยขัดใจกัน เพราะไม่รู้เขาไปรู้เรื่องมาจากไหน 

แต่ก็งงว่าทำาไมมาปลดตอนนี้...

...เป็นคำาส่ังท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ผมก็พยายามหลบเล่ียงสุดๆ จริงๆ 

มันง่ายมากสำาหรับผมถ้าจะทำาตามคำาสั่งนั้น เพราะผมก็เป็นหัวหน้า

ชุด killing team ทีมล่าสังหารกองทัพบก รบในโฮจิมินห์ ประเทศ

เวียดนาม ถ้าทำาตอนนั้นก็จบไปแล้ว เขาคงไม่มีชีวิตอยู่จนวันนี้ จน

ไปอยู่ต่างประเทศ...

ก็บันเทิงรับปีใหม่ซิครับ!

ยุคที่ “ทักษิณ” เป็นนายกฯ “พัลลภ” เป็น รอง ผอ.รมน.มีงาน

ลับ งานใต้ดิน ซุกมากยุคหนึ่งเลยทีเดียว 

“พัลลภ” ยอมรับเรื่องนี้ว่า 

“เยอะมาก และหลายแห่ง ที่ไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้ มีปัญหา

ตรงไหน ผมก็วิ่งทั่วประเทศแก้ไขปัญหาให้ แม้จะได้รับมอบหมาย

ให้ดูภาคอีสานกับเหนือ”

มองย้อนกลับไปคำาสั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ “พัลลภ” อ้าง

ถึงนั้น ไม่มีใครรู้ว่าคำาสั่งให้ไปทำาอะไร 

แต่มี ๒ เหตุการณ์ใหญ่ ที่เกี่ยวพันระหว่าง “ทักษิณ” กับ 

“พัลลภ” อาจเข้าข่ายตามคำากล่าวอ้าง “ทำาความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่ง

ช่วงที่เป็นนายกฯ”

กรณี “คาร์บอมบ์” ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถูกตั้งข้อสังเกตว่า

เป็นการจัดฉาก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกบางพลัด ห่างจาก “บ้านจันทร์

ส่องหล้า” บ้านพักของ “ทักษิณ” ไปไม่ถึง ๑ กิโลเมตร 

เป็นจุดผ่านของขบวน “ทักษิณ” ในทุกเช้า

สน.บางพลัด ได้รับแจ้งมีรถยนต์ต้องสงสัยว่าจะมีวัตถุระเบิด

จอดอยู่บริเวณถนนสิรินธร ห่างแยกบางพลัดประมาณ ๓๐๐ เมตร 

มุ่งหน้าสะพานกรุงธน พบรถเก๋งยี่ห้อแดวู สีบรอนซ์เงิน หมายเลข

ทะเบียน ฐฉ ๓๐๘๕ จอดอยู่ในเลนขวา

มีคนขับชื่อ “ร.ท.ธวัชชัย กลิ่นชนะ” ภายในรถมีระเบิดซีโฟร์ 

น้ำาหนัก ๓.๕ ปอนด์ ทีเอ็นที รวม ๑๐.๗๕ กก. เช้ือปะทุไฟฟ้าทางทหาร 

M8 จำานวน ๒ ดอก วงจรรีโมตคอนโทรล ๑ ชุด สายฝักแค ระเบิด 

DEPCORD ยาวประมาณ ๑๒.๒๒ เมตร เช้ือปะทุชนวนจำานวน ๔ 

ดอก เช้ือปะทุไฟฟ้าทางทหาร ANFO AMMONIUM NITRATE FUEL 

OIL หนัก ๑๗.๓๓ กิโลกรัม กระสอบทรายจำานวน ๔ กระสอบ 

ว่ากันว่าแรงระเบิดมีรัศมีไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร

ทันทีที่รู้ข่าวการจับกุมทหารขนระเบิดได้ “ทักษิณ” กระพือ

ข่าวว่าตัวเองจะถูกลอบสังหาร 

ตามมาด้วยคำาสั่งปลดฟ้าผ่า “พัลลภ” จากเก้าอี้รองผู้อำานวย

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ในวัน

นั้นทันที 

เรื่องของเรื่องคือ ร.ท.ธวัชชัยเคยเป็นคนขับรถของ “พัลลภ” 

มาก่อน แต่ “พัลลภ” เองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลังคาร์บอมบ์ “พัลลภ” ยังอยู่ไทยรักไทย จนถึงเพื่อไทย มี

ตำาแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกฯ ชื่อ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”

“พัลลภ” ยังเป็นตัวละครสำาคัญในเหตุการณ์กรือเซะ 

วันน้ี (๔ มกราคม) เมื่อปี ๒๕๔๗ เกิดเหตุการณ์ปล้นปืน ท่ีค่าย

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า “ค่ายปิเหล็ง” 

“ทักษิณ” บอกว่า โจรกระจอก

กระทั่ง ๒๘ เดือนเมษายนปีเดียวกัน “พัลลภ” ในฐานะรองผู้

อำานวยการ กอ.รมน. ได้นำากองกำาลังไปปิดล้อมท่ีมัสยิดกรือเซะ กลุ่ม

ผู้ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสียชีวิตไป ๓๒ คน 

หากรวมจุดอื่นด้วยถูกสังหารไป ๑๐๙ ศพ 

และในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่เอง “พัลลภ” ยังเป็นโต้ โผใหญ่ 

ขนคนไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต นครเวียงจันทน์ รอรับ 

“ทักษิณ” ที่เดินทางเข้าลาว 

ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง 

จะเห็นได้ว่า “พัลลภ” ทำางานให้ “ทักษิณ” อย่างใกล้ชิด 

ยิ่งกว่านักการเมืองในพรรคไทยรักไทย และเพื่อไทยหลายๆ คน 

ความซับซ้อนในบทบาทของ “พัลลภ” หลัง “ทักษิณ” โฟน

อินเมื่อปี ๒๕๕๒ พาดพิง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขณะนั้นดำารง

ตำาแหน่งองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ว่าอยู่เบื้องหลังรัฐ 

ประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

“พัลลภ” อ้างว่า เจ้าของบ้านที่สุขุมวิทเชิญร่วมประชุม

ประมาณ ๓-๔ ครั้ง มีการพูดคุยปัญหาของรัฐบาลทักษิณ ว่าจะ

ให้รัฐบาลล้มไปอย่างไร 

“...เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์มาพาดพิงถึงผม ผมก็จะพูดถึง พล.อ. 

สุรยุทธ์เท่านั้น การประชุม ๓-๔ ครั้ง ก็จะมีการพูดถึงแนวทาง

เรื่องการล้มรัฐบาลทักษิณตลอด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม พล.อ. 

สุรยุทธ์เป็นคนเสนอในที่ประชุมเองว่า การทำางานครั้งนี้ เราทำา

เพื่อประเทศชาติ ทุกคนต้องไม่หวังตำาแหน่งลาภยศใดๆ...”

เรื่องนี้มองได้สองมุม 

ในขณะที่ “พัลลภ” ทำางานให้ “ทักษิณ” ฝั่งที่เตรียมรัฐ 

ประหารกลับเชิญไปคุย ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลก 

เป็นไปได้ว่า “พัลลภ” เปิดโรงน้ำาแข็ง

ถ้าเป็นเรื่องจริง เท่ากับ “พัลลภ” ยังมีความไม่พอใจจาก

การถูกปลดจากเก้าอี้รอง ผอ.รมน. 

แต่ก็ยังมีคำาถามตัวโตๆ 

เพราะเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๓ ปรากฏข่าวกลุ่มแดง

ฮาร์ดคอร์ ประกอบด้วย “พัลลภ” เสธ.แดง-พล.ต.ขัตติยะ สวัส

ดิผล, อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง และสุภรณ์ (เสกสกล) อัตถาวงศ์ 

บินไปพบ “ทักษิณ” ที่ดูไบ 

จากนั้น “พัลลภ” บอกว่า “ทักษิณ” มีคำาสั่งให้จัดตั้งกองทัพ

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย 

เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ครับ...ยังนึกไม่ออกว่า “ทักษิณ” สั่งลบชื่อ “พัลลภ” ออก

จากพรรคเพื่อไทย เพราะไม่พอใจปฏิบัติการลับอะไรในอดีต 

แต่ท่ีแน่ๆ ยุครัฐบาลทักษิณมีคำาส่ังทำางานใต้ดินเยอะทีเดียว

รวมทั้งคาร์บอมบ์-คาบ๊อง ที่ยังเป็นปริศนามาจนถึงวันนี้.

เคล็ดลับคนไม่รู้

นั่งมอง ความมืด ยืดอายุ

จักษุ สดใส วัยหนุ่มสาว

ความคิดกว้างไกลใสสกาว

เรื่องราว ดีงาม จะตามมา

ผู้มั่งมีความมืดเป็นญาติมิตร

ยิ่งมืดสนิท หัวใจ จักแจ่มจ้า

หลีกเรื่อง เหลวไหล จากไฟฟ้า

ผู้นอบนบ สบตา กับราตรี

ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองรังสิต

เรียน คุณอัตถ์-คุณเปลว ที่นับถือยิ่ง

ตื่นขึ้นมาดูตู้ไปรษณีย์เล็กสีทอง (ทา) ที่แขวนไว้ข้างประตู

บ้าน  วันน้ีตื่นสายบังส่งหนังสือพิมพ์ส่งสอดไว้ในตู้แทนท่ีจะได้ส่ง-                                                                                          

รับกับมืออย่างทุกๆ คราว อาจเป็นเพราะตื่นสายเกินโมงเช้าไป

นิด บังเคเค เขาบอกว่าเขาชื่อเคเคทุกครั้งที่พบ ผมต้องพยายาม

พูดภาษาไทยกับเขาเพื่อความเข้าใจในภาษาไทยง่ายๆ เพราะตอน

พบกันใหม่เมื่อต้นปี ๒๕๖๔ เขายังสื่อภาษากับเราไม่ได้ชัดเจน 

เกณฑ์ของบังชาวอินเดียนับถือศาสนาพุทธ บ้านเขาอยู่ใกล้พุทธ

คยา แต่ตระกูลของเขาเป็นพราหมณ์ที่เกิดมาภายหลังที่เขตเมือง

นับถือศาสนาพุทธแล้ว เขาจึงมีโอกาสได้คุยกับคนไทยที่ไปเที่ยว

เมืองพุทธคยา พอเข้าใจภาษาไทยบ้างเพราะชีวิตช่วงวัยเด็กเขา

ก็พูดภาษาอินเดีย เรียนภาษาฮินดู ผมฟังเขาเล่าก็ยังไม่เข้าใจว่า

ภาษาอินเดียกับภาษาฮินดูมันปนเปกันยังไง (คิดว่าถ้าผมไปที่อิน

เดียจริงๆ ผมก็คงจะเป็นอย่างนายเคเคนี่แหละ)

พลิก “ไทยโพสต์” มาหน้า ๕ วันเสาร์ เช้านี้รู้สึกดีใจและ

ปล้ืมใจท่ีได้อ่านข้อเขียนเชิงสารคดีท่องเท่ียวไปกินก๋วยเต๋ียว ก็เอา

มาเขียนตามที่ผมเคยชวนผ่านคุณอัตถ์ไว้ อ่านแล้วก็สนุกมากจน                                                        

นึกไม่ถึงว่าคนร้องเพลงชอบเพลงสุนทราภรณ์ จะเขียนเรื่องก๋วย 

เตี๋ยว (สำาหรับ) คนกินเส้นได้สนุกมากๆ จึงอยากใหท้่านวัชรทัศน์

ได้เขียนเรื่องก๋วยเตี๋ยว  (เพิ่มเติมที่ยังขาดรายละเอียดน่าเขียนอีก

หลายอย่าง เช่น อยากให้พาไปให้ถึงประวัตกิ๋วยเตี๋ยวเรือคลอง

รังสิต, ก๋วยเต๋ียวเรือโกฮับท่ีชอบปะทะกับโกเฮง โดยวิถีทางโฆษณา 

ใครเก่าใครเก่งกว่ากัน) 

เรื่องนี้โกฮับได้คะแนนว่าเป็นเจ้าแรกในคลอง จอดอยู่ใต้

สะพานข้ามคลองรังสิตช่วงพหลโยธินใกล้ตลาดน้ำาคลองรังสิต เดิม

ผมกินต้ังแต่ราคาชามละ ๑ บาท ก๋วยเต๋ียวน้ำา ๒ บาท ก๋วยเต๋ียว

ต้มยำา จนเป็น ๒ บาทน้ำาจืด ๓ บาทเป็นต้มยำา จะมีประกาศห้ามเรือ

ก๋วยเต๋ียวคลองรังสิตพายเรือขาย ข้ึนจากคลองมาต้ังร้านเป็นแถว

ข้างถนนพหลโยธิน ใกล้ ๆ  กับสถานพยาบาลเก่ียวกับประสาท (ก็

ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ ถ้าผิดขออภัยด้วยครับ) ตอนท่ีต้ังร้าน

บนบก มาจนถึงปัจจุบันน้ีท้ังโกฮับราชาก๋วยเต๋ียวรังสิตและโกเฮงก็

ตายไปฝังสุสานสระบุรีหมดแล้ว ตอนน้ีผมไม่ได้ผ่านไปทางแถบน้ัน

เลย เพราะบ้านอยู่เขตธัญบุรีเลยคลองมาหมดเขตรังสิต

แดนก๋วยเต๋ียวในคลองท่ีมีชื่อ อยากให้ท่านวัชรทัศน์ไปเย่ียม                                                                                 

ร้ือฟ้ืนความหลังเก่าดูคือ ก๋วยเต๋ียวเรือในคลองอนุสาวรีย์ชัย เป็น

แดนก๋วยเตี๋ยวที่แออัดไปด้วยนักเรียนหนุ่มสาวที่ชอบมานั่งเก้าอี้ 

(คร้ังแรกๆ เป็นกลางแจ้ง) ขายชามละ ๒ บาท ๒๐ สตางค์ แล้ว

ขยับมาเป็น ๕ บาท ก็หมดยุคที่ผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวนัก 

เรียนสาวอย่างแต่ก่อน  (เพราะแก่เกินกินแกงเนื้อแล้ว....แฮ่ม)

คิดว่าท่านอัตถ์ก็น่าจะเคยได้ไปนั่งกินบรรยากาศใต้ต้นสน

ริมคลองน้ำาครำาแถวน้ันมาบ้างแน่ๆ โดยเฉพาะท่านวัชรทัศน์ กระ 

ผมกำานันถึกขอไหว้วานให้ช่วยไปรื้อฟื้นให้สักหน่อยนะครับ

สำาหรับเรื่องก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นอาหารสารพัดแบบที่มีมากมาย 

ทั้งเก่าแก่โบราณจนมาถึงร้านเปิดใหม่ๆ ใน พ.ศ.๒๕๖๔ รับ 

รัฐมนตรีกลาโหมมะกันติดโควิด!

แลกกับหนังสือและโฆษณาแล้วเป็นที่พอใจ ท่านมีลูกชายชื่อ ยศ

พิชัย เป็นบรรณาธิการหนังสือทำาอาหาร/สอนทำาอาหาร และบาง

ครั้งก็มาเป็นกรรมการแทนอาจารย์พลศรี เวลาท่านติดภารกิจไป

บรรยายเรื่องอาหารในต่างจังหวัด

ข่าวที่ได้รับมาคือท่านป่วย ไม่ทราบรายละเอียดมากเพราะ

ขาดการติดต่อมาร่วม ๑๕ ปี ผมเองแม้ทราบก็ไปเยี่ยมท่านไม่ได้

เพราะก็มีอาการอัลไซเมอร์กลับไปกลับมา ลูกสาวห้ามไม่ให้ออก

จากบ้าน เพราะผมเคยไปหลงทางต้องให้ตำารวจจราจรพาไปส่ง

บ้าน จึงได้แต่ขอภาวนาผ่านไทยโพสต์ไปถึงท่านอาจารย์พลศรี 

คชาชีวะ เป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาที่ สนง.ไทยโพสต์ผ่านคุณอัตถ์ 

กรุณารับทราบแทนผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

อีกข่าวหนึ่งผมขอฝากท่านไปถึงท่านอาจารย์สมบัติ ว่าปัจจุ                                                                                            

บันผมกำาลังค้นคว้ากำาเนิดของพระเจ้าอู่ทอง ผู้สร้างเมืองอโยธยา 

ว่าท่านเป็นใคร ชื่ออะไรมาจากไหน แต่ที่มีหนังสือทั้งของหลวง/

ของราษฎรบอกที่มาแตกต่างกันถึง ๔ ทาง คือมาจากสุพรรณบุรี 

มาจากลพบุรี มาจากสุโขทัย และกำาเนิดที่เมืองอโยธยาเอง ได้พบ

ข้อมูลหนึ่งจากกระดาษข่อยเจ้าของเป็นพม่า เขาให้ดูแต่ไม่ยอม

ขายให้ก็เลยคิดว่าจะลองพูดจากันอีกครั้ง ขอเพียงให้ลอกเอกสาร

นี้บุตรบุญธรรมที่อยู่แม่สอด (บอกเล่ามา เขาฟังมาก็ยังงง) ถ้า

ติดต่อได้จะพยายาม (เขียนเป็นภาษาพม่าต้องแปล)

ขอบคุณท่าน บ.ก.ทั้งสองท่านอย่างสูง.

กำานันถึก

 

เดี๋ยวนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือลูกโกฮับ หลานโกฮับ โผล่มาเต็มไป

หมด ก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือเทียม แต่ถ้าเป็นก๋วยเต๋ียวลูกเต็กกอ หลาน

เต็กกอ ผมไม่แปลกใจเลย ฮ่าๆๆ. 

ตื่นเช้า

 * ลืมตาตื่นขึ้นตอนเช้า

เรายังมีลมหายใจหนอ

วันนี้มีอะไรทำาก็พอ

โดยมากก็เกี่ยวกับร่างกาย

 * ร่วมสมัย “มือถือ” สื่อสายใจ

จัดไปอรุณสวัสดิ์ยามสาย

ถึงพี่-น้องญาติ-มิตรจิตสบาย

ดีใจหลายชีวิตอีกวัน

 * แลแดดอ่อนยามสายแสนสุข

ปลุกดวงใจรักแผ่นดินขวัญ

เราเกิดมาทุกข์-สุข ใช้ชีวัน

กับเขตขันธ์แดนนี้นานเนา

 * เรารักแผ่นดินนี้มิคลาย

สบายบ้างโศกบ้างมิเฉา

พุทธธรรมปลุก ใจรื่นเร้า

เราเกิดมาแล้วถูกแผ่นดินฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พล.อ.ลอยด์ ออสติน

ด
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นช่วงเทศกาลแห่งความสุข ปีใหม่ 2565 กลับกลาย

เป็นความทุกข์ เพราะราคาสินค้า ของกินของใช้กลับ

แพงหูฉี่ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่พุ่งไม่หยุด จากเดิม

ราคาหมูเนื้อแดงขายอยู่ที่ 70-180 บาทต่อกิโลกรัม 

ขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นทะลุ 200 บาทไปแล้ว มาอยู่ที่ 220-230 

บาทต่อกิโลกรัม   

แม้ว่าที่ผ่านมานั้น ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี จะออกมาระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระ                                                                

ทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดูแลแก้ปัญหาราคาเนื้อหมูแพง                                                                     

ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ตั้งแต่ภาระเกษตรกรฟาร์มสุกร พ่อ 

ค้าคนกลาง ผู้ขายหมูหน้าเขียง ประชาชนผู้บริโภค รวมไปถึง

ผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อลดผลกระทบราคาหมูแพงใน

ขณะนี้ โดยไม่ให้เสียกลไกตลาด

ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เองก็เดินหน้าดำาเนิน

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ขยายการดำาเนินการโครงการ

พาณิชย์ลดราคา (หมูเนื้อแดง) พร้อมให้พาณิชย์จังหวัดติด 

ตามสถานการณ์การจำาหน่ายอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงเข้มงวดผู้

ขายในตลาดปิดป้ายแสดงราคา และขอความร่วมมือทางห้าง

ค้าปลีก-ค้าส่ง ช่วยตรึงราคาจำาหน่ายหมูเนื้อแดงออกไปอีก

ระยะหนึ่ง

โดยมอบให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแล ควบคุม และ

ขอความร่วมมือกับร้านค้าโมเดิร์นเทรด หรือห้างสรรพสินค้า

ให้ตรึงราคาไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ราคาหมูในห้าง

สรรพสินค้าบางแห่งราคาพุ่งไปถึง 230 บาทแล้ว โดยเฉลี่ยจะ

พบว่าราคาเนื้อหัวไหล่ สะโพก ขายในราคาเฉลี่ย 160 บาท

ต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาตลาดสดปรับสูงไปถึง 180-190 บาท

ต่อกิโลกรัม, ราคาซี่โครงหมู 160-180 บาทต่อกิโลกรัม หมู

สามชั้นมีราคาขยับขึ้นไปสูงถึง  232 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูง

กว่าราคาที่กรมการค้าภายในขอความร่วมมือให้จำาหน่าย 150 

บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าต้นตอปัญหาราคาเนื้อหมู

ที่ปรับตัวสูงขึ้น มาจากต้นทุนประกอบการที่เพิ่มขึ้น ทั้งราคา

อาหารสัตว์ ยารักษาโรค และโรคระบาดหมูส่งผลให้หมูใน

ระบบมีปริมาณลดลง ราคาหมูขายปลีกหน้าเขียงมีราคาสูงขึ้น 

ขณะเดียวกันการที่ภาคบริการ การท่องเที่ยว ร้านอาหารกลับ

มาเปิดบริการได้มากขึ้น ทำาให้ความต้องการบริโภคหมูโดย

รวมกลับมาเพิ่มมากขึ้น

ซึ่ง พงษ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เองก็ออก

มายอมรับว่าปริมาณสุกรในพื้นที่มีจำานวนลดลงอย่างมาก 

ทำาให้ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับสูง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ ยาสัตว์ราคาแพงขึ้นอีก ทำาให้ต้นทุนสูงถึง 10 บาท

ต่อกิโลกรัม  ซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายในให้พาณิชย์จังหวัดหา

เนื้อหมูชำาแหละป้อนตลาดราคาต่ำา 150 บาทต่อกิโลกรัม วัน

ละ 800 กิโลกรัม เพื่อช่วยผู้บริโภค แต่กลับมีปัญหาว่า จะหา

เนื้อหมูมาขายให้ในราคาต่ำากว่า 150/กก.ได้หรือไม่ 

เช่นเดียวกับที่ สมควร ปิยะพงษ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัด

นครปฐม ระบุว่า จำานวนหมูที่ลดลงมีสาเหตุมาจากหมูติด

โรค ทำาให้หมูหายไปจากระบบกว่าครึ่ง และปัญหาวัตถุดิบสูง 

ทำาให้ฟาร์มขนาดเล็กหยุดเลี้ยงจำานวนหนึ่ง ปัญหานี้ต้องใช้

เวลา 3-6 เดือน ต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

เลี้ยงสุกรปรับระบบการเลี้ยงใหม่ให้เข้ากับระบบการเลี้ยงของ

ปศุสัตว์ และยอมรับความจริง ปัญหาจะได้รับการแก้ไขกลับ

มาได้เร็ว เพราะการเลี้ยงแบบธรรมชาติเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว

ดังนั้นปัญหาเหล่านี้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดย

เฉพาะคณะกรรมการพิกบอร์ด (Pig Board) ต้องเร่งหาแนวทาง

ช่วยเหลือผู้เล้ียงสุกร ต้ังแต่ต้นทุนการผลิตสุกร สนับสนุนการ

พัฒนาวัคซีนหมู เพื่อลดอัตราการสูญเสียหมูเล้ียงจากโรคระบาด 

รวมท้ังส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท้ังปลอดดอกเบ้ียและ

ดอกเบ้ียต่ำา เพื่อจูงใจให้ผู้เล้ียงหมูกลับมาเพ่ิมปริมาณสุกรกลับ

เข้ามาสู่ระบบโดยเร็ว เพื่อให้ ประชาชนคนไทยจะได้สามารถ

บริโภคหมูท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาท่ีเหมาะสม

และที่สำาคัญต้องเร่งดำาเนินการและยอมรับความจริง 

อย่าปกปิดสาเหตุต้นตอที่แท้จริงว่ามีสาเหตุจากอะไร  อย่า

เอาแต่เอาใจนาย ปล่อยให้ประชาชนแบกรับความเดือดร้อน

ตามยถากรรมจนทนไม่ไหวลุกลามใหญ่โต จากที่พอจะควบคุม

แก้ไขปัญหาได้ กลายเป็นควบคุมไม่ได้ ไปมากกว่านี้ สร้าง

ความเสียหายใหญ่มากมายจนแก้ไขไม่ได้.   

 แพง! คุมไม่อยู่

เศรษฐกิจ

ใ

คนี้มีการตลาดแบบใหม่ๆ ให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด “ปิยวรรณ ลีละสมภพ” รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ฝ่ายการตลาด เซ็นทรัล รีเทลฯ กระซิบว่าตอนน้ี

ลุยพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบบ Retailtainment ในรูปแบบ

ใหม่ผ่านกลยุทธ์ โดยใช้เพลงเป็น

สื่อผ่านแคมเปญ “คาถาโอเกะ” 

สอดคล้องกับคนไทยที่มีความ

ชอบและเชื่อเรื่องดวง 

รวมถึงเรื่องการเสริมโชค

ชะตา ผ่านการสร้างเพลงคาถา

ที่ใช้ร้องเพื่อดึงสิ่งดีให้กับตนเอง

และปรับให้สนุกสนานยิ่งขึ้น โดย

ได้นักแสดงหนุ่มสุดฮอตและคน

ดังแห่งปีอย่าง กลัฟ-คณาวุฒิ ไตร

พิพัฒนพงษ์ และ อ.ช้าง ทศพร 

ศรีตุลา มามอบความบันเทิงและสร้างพลังรับปีเสืออีกด้วย!.

ยุ

คาถาโอเกะ

ปิยวรรณ 

ลีละสมภพ

รง.โอดชาวไร่ส่งอ้อยคุณภาพต่ำา

เยี่ยมชม • นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำาครบวงจร และนายอดิศร สุ

จารี รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำามหาชัย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ 

ให้การต้อนรับผู้บริหารของบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้าของซีพีเอฟ เยี่ยมชม

โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ที่ตำาบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่อนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าระยะที่ 1 (ปี 2557-2561) และระยะที่ 2 (ปี 2562-2566).  

ขนส่งฯ คุมเข้มรถสาธารณะ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)                                                                          

เปิดเผยว่า ในช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุง 

เทพฯ หลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมการขนส่งทางบก

เตรียมความพร้อมทุกมาตรการเพื่อรับคนกลับจากบ้าน กำาชับ

ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำานวยความสะดวกและ

ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด 

ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสาร

สาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุด

จอดรถ จุด Checking Point และจุด Rest Area ท่ัวประเทศ

สมอ.ไฟเขียวเซเว่นฯ เป็นร้าน มอก.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห                                                                                   

กรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญกับ

ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า 

โดยจัดทำาเป็นโครงการ “ร้าน มอก.” เพื่อสร้างเครือข่ายร้าน

จำาหน่ายที่ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยการคัดเลือก 

และนำาสินค้าท่ีมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. มาจำาหน่ายภายใน

ร้าน ปัจจุบันมีร้านจำาหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการร้าน 

มอก. กับ สมอ.แล้วกว่า 490 ราย มีทั้งห้างสรรพสินค้าโม

เดิร์นเทรด ร้านจำาหน่ายทั่วไป ล่าสุดการที่เซเว่น อีเลฟเว่น 

และทเว้นตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ทำาให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงร้านจำาหน่ายสินค้าท่ีได้มาตรฐานได้สะดวกข้ึน 

เพ่ิมความม่ันใจให้ประชาชน เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และความใส่ใจในความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วย

กนอ.เร่งศึกษาลู่ทางลงทุนธุรกิจใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน

สัมมนารับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษารูปแบบการลงทุน

ในธุรกิจใหม่ของ กนอ. และรูปแบบการลงทุนในประเทศและ

ต่างประเทศ” ว่า จากบริบทและการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ กนอ.จำาเป็นต้องปรับบทบาทและ

ภารกิจหลักในการจัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดตั้งเป็นนิคม

อุตสาหกรรม การรับฟังข้อคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ของ กนอ.ครั้งนี้ เพื่อให้เกิดพื้นที่ของ

การแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ในประเด็นของโอกาส

และความเป็นไปได้ของธุรกิจที่สามารถขยายการลงทุนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยจะมี 8 ประเภทธุรกิจที่สามารถ

ขยายการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจเดิมและการทำาธุรกิจใหม่ อาทิ 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม 

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน เป็นต้น.

เอกชนห่วงโอมิครอนพ่นพิษ	
จับตาหลังปีใหม่ลั่นขอไม่ปิดเมืองหวั่นศก.พัง

ไทยโพสต์ • เอกชนรับกังวลโอมิครอนระบาดเร็ว ชี้จับตาตัวเลข

เดือน ก.พ.65 ล่ันขอไม่ล็อกดาวน์ หว่ันเศรษฐกิจหยุดชะงัก ด้าน EIC 

SCB ช้ี ศก.ไทยยังโตช้า ติดตามภาคท่องเท่ียว-ความเชื่อม่ันช่วงต้นปี  

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด

เผยว่า ยอมรับว่ามีความกังวล 

และต้องจับตาสถานการณ์การ                                                

แพร่ระบาดสายพันธุ์ โอมิครอน                                                    

ในไทยแล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทาง 

การแพทย์ยังระบุว่า สายพันธุ์นี้

แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์

เดลตา แม้ว่าอัตราการเสียชีวิต

จะน้อยกว่าก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องท่ี

น่ากังวล โดยหลายๆ ประเทศเร่ิม

กลับมาประกาศล็อกดาวน์อีกคร้ัง 

เชื่อว่ารัฐบาลเองก็กังวลการแพร่

ระบาดคร้ังน้ี เห็นได้จากการเตรียม                                      

ยกเลิกมาตรการเข้าเมืองแบบ

เทสต์แอนด์โก แล้วใช้มาตรการ

กลับมากักตัวแทน 

ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถ

ตอบได้ว่าไทยควรกลับมาล็อก

ดาวน์อีกครั้งหรือไม่ เพราะต้อง

รอดูสถานการณ์ช่วงหลังเทศกาล

ปีใหม่ ม.ค.-ก.พ.65 ก่อน ถ้าผ่าน

ช่วงดังกล่าวไปได้ก็จะไม่มีผล 

กระทบอะไร แต่ถ้ามีการกลับมา

แพร่ระบาดหนัก ก็ต้องพิจารณา

กันอีกคร้ัง แต่ใจของภาคเอกชน

แล้ว ไม่มีใครต้องการให้กลับมา

ล็อกดาวน์อีก เพราะจะทำาให้สถาน             

การณ์เศรษฐกิจท่ีกำาลังค่อยๆ ฟ้ืน

ตัวกลับมาหยุดชะงักอีกคร้ัง   

นายยรรยง ไทยเจริญ รอง

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน Economic 

Intelligence Center ธนาคารไทย

พาณิชย์ (EIC SCB) กล่าวว่า EIC 

SCB ประมาณการการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของไทยในปี 65 ท่ีระดับ 

3.2% เป็นการปรับลดลงจากเดิมท่ี

คาดไว้ท่ี 3.4% (จากปี 64 ท่ี 1.1%) 

ตามผลกระทบของโอมิครอนต่อ

ภาคการท่องเท่ียวและความเช่ือ

ม่ันในช่วงต้นปี แต่ในภาพรวมยัง

ถือเป็นการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ตาม

อัตราการฉีดวัคซีนของไทย

รวมถึงการส่งออกสินค้า

ของไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อ

เนื่องท่ี 3.4% จากแรงหนุนของ

เศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตัวต่อเน่ือง 

ขณะท่ีภาคท่องเท่ียวจะทยอยปรับ

ตัวดีข้ึน แต่ยังเผชิญความเส่ียงจาก                                                    

การระบาดโอมิครอน โดยในกรณี

ฐานคาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติเดินทางเข้าไทยในปี 2565 

อยู่ที่ 5.9 ล้านคน บนสมมติฐาน

ท่ีผลกระทบของโอมิครอนจะจำากัด

อยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ขณะท่ีใน

กรณีเลวร้ายประเมินว่าจำานวนนัก

ท่องเท่ียวต่างชาติอาจลดลงไปอยู่ท่ี 

2.6 ล้านคน ตามการจำากัดการเดิน

ทางของประเทศต้นทางนักท่อง

เท่ียวโดยเฉพาะจีน.

เกรียงไกร เธียรนุกุล

5วันแห่ใช้ระบบราง2.7ล.

ไทยโพสต์ • โรงงานน้ำาตาลร้อง

รัฐช่วยจัดการชาวไร่ส่งอ้อยไม่

ได้คุณภาพ “ไม่ตัดยอด-ริดใบ” 

หวังเพิ่มน้ำาหนักเนียนรับเงินช่วย

เหลือ ชี้กระทบอุตสาหกรรม ฉุด

ยิลด์น้ำาตาลและรายได้จากการ

เพาะปลูกลดลง

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี 

รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำากัด 

(TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากที่

โรงงานน้ำาตาลทั้ง 57 โรง ได้

เปิดหีบอ้อยประจำาฤดูการผลิตปี 

2564/65 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2564 

พบว่า มีชาวไร่อ้อยบางรายได้ทำา                             

ผิดระเบียบจัดส่ งอ้ อยสดที่ มี

คุณภาพส่งมอบแก่โรงงาน โดย

ไม่ตัดยอด ไม่ริดใบ และมีสิ่งปน

เปื้อน ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถ

สกัดเป็นปริมาณน้ำาตาลได้ เพื่อ

รายได้จากน้ำาหนักอ้อยที่เพิ่มขึ้น 

หรือหวังเงินช่วยเหลือจากภาค

รัฐ แต่กลับส่งผลเสียต่ออ้อยเข้า

หีบให้มีคุณภาพลดลง กระทบ

ต่อปริมาณผลผลิตน้ำาตาลต่อตัน

อ้อย (ยิลด์) ต่ำากว่าที่ควรจะเป็น 

ส่งผลเสียต่อชาวไร่ สร้างความ

เสียหายต่ออุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังสำานัก 

งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำา 

ตาลทราย (สอน.) ให้รับทราบ

ปัญหา และดำาเนินการลงโทษ

ชาวไร่ให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว

ส่วนปริมาณผลผลิตอ้อย

เข้าหีบในช่วงก่อนสิ้นปี 2564 

พบว่า มีปริมาณรวม 14.44 ล้าน

ตัน แบ่งเป็นอ้อยสด 11.61 ล้าน

ตัน คิดเป็น 80.41% และอ้อย

ไฟไหม้ 2.83 ล้านตัน คิดเป็น 

19.59% ซึ่งอ้อยไฟไหม้มีทิศทาง

ที่ลดลง หากเทียบกับฤดูหีบที่

ผ่านมา โดยสามารถผลิตน้ำาตาล

ทรายได้ 12.79 ล้านกระสอบ คิด

เป็นผลผลิตน้ำาตาลต่อตันอ้อยอยู่

ที่ 88.54 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

“มีชาวไร่บางรายส่งมอบ                      

อ้อยสดที่ ไม่ ได้คุณภาพเข้าโรง 

งาน การกระทำาดังกล่าวทำาให้

ยอดและใบอ้อยที่ไม่มีน้ำาตาลเมื่อ

เข้าสู่กระบวนการหีบอ้อยแล้ว                     

จะดูดซับหรือดึ งน้ำ าตาลจาก

กระบวนการผลิต ทำาให้มีของเสีย

เพิ่มขึ้นและได้ผลผลิตน้ำาตาลลด

ลง ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ

น้ำาตาลทรายต้องสูญเสียรายได้ที่

จะนำามาแบ่งปันให้ทั้งฝ่ายชาวไร่

และโรงงาน” นายสิริวุทธิ์กล่าว.

บุญช่วย ค้ายาดี  

ได้ไปฉลองปีใหม่กันอย่างเต็มท่ี นักลงทุนคงจะพกพาความ

อิ่มเอมจากความสุข ความสนุก เมื่อกลับเข้าตลาดหุ้น อารมณ์

ที่เคยวิตกกังวลคงจะลดน้อยลง และแม้จะยังมีข่าวระบาดของ

โอมิครอนอยู่ก็ตาม แต่ข่าวที่ออกมาก็มองกันว่าโอมิครอนแม้จะ

ระบาดได้เร็ว แต่มองดูความรุนแรงของอาการที่ป่วยกลับดูน้อย

กว่าเดลตามาก ซึ่งที่ผ่านมาความหวาดวิตกจะอยู่ที่อาการผู้ป่วย

มีมาก และมีการเสียชีวิตมาก โอมิครอนแม้จะติดเชื้อได้ง่าย แต่

เมื่อไม่มีความรุนแรงในการเจ็บป่วยก็จะทำาให้ความหวาดวิตกลด

ลงได้มาก ไม่ต่างจากการเป็นหวัด หรือไข้หวัดที่เป็นกันได้มาก แต่

อาการไม่มาก สามารถรักษาให้หายได้

อย่างนี้ทำาให้นักลงทุนคลายความวิตกไปได้มาก จึงมองผล                   

กระทบจากการระบาดของโรคไม่น่าวิตกเหมือนที่ผ่านมา ดูจากนัก

ลงทุนต่างชาติที่แม้จะมีข่าวการระบาดของโรคจำานวนมากก็ตาม 

แต่เมื่อไม่มีความรุนแรงน่ากลัว 

นักลงทุนต่างชาติกลับมองหา

ตลาดที่จะกลับเข้าลงทุนต่อไป ซึ่ง

พบว่าก่อนสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา 

นักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย

ดูจะทยอยกลับมาลงทุนกันมากขึ้น 

และได้มีการโหมซื้อหุ้นเข้าพอร์ต

อย่างมากในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา 

ทำาให้แค่ 8 วันทำาการก่อนสิ้นปี 

2564 นักลงทุนต่างชาติก็ได้เข้ามา

เก็บหุ้นไปมากกว่า 2.3 หมื่นล้าน

บาท นับว่ามีนัยสำาคัญกับตลาด 

เพราะเท่ากับดันให้ดัชนีตลาดหุ้น

ขยับสูงขึ้นจนมาปิดเหนือแนวต้าน

ที่ 1,6500 จุดได้แล้ว 

มองในแง่เก็งกำาไร เท่ากับตลาดกำาลังเปลี่ยนจากขาลงมาเป็น

ขาขึ้น หลายคนมองว่าอาจยังยึดติดอยู่กับข่าวของเฟดที่ปรับลดคิวอี 

ทำาให้มีความกังวลกลัวจะไม่มีเม็ดเงินใหม่เพิ่มในตลาด ตลาดจะขาด

แรงดัน แต่หากดูจากช่วง 11 เดือนที่นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นออก

ไปมากนับแสนล้านบาท การกลับมาซื้อแค่ไม่ถึงหมื่นล้านบาท เท่ากับ

ยังมีเงินเหลือที่จะซื้อต่อไปได้อีกมากเกือบ 5 หมื่นล้านบาท จึงไม่ต้อง

พึ่งพาเงินก้อนใหม่แต่อย่างใด มองปีใหม่ 2565 เป็นปีเสือที่จะกลับมา

คะนอง มีการประเมินว่าปีใหม่นี้ตลาดจะดีกว่าปีก่อนมาก จึงควรเลือก

ลงทุน 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มธนาคาร ยังน่ามองที่ BBL, 

TISCO และ SCB กลุ่มพลังงาน ราคาน้ำามันยังเป็นตัวหนุน

ธุรกิจมาก จึงน่ามองที่ TOP, ACC และ BGRIM กลุ่มอาหารยัง

เป็นธุรกิจที่สดใสต่อไป จึงน่ามองที่ ASIAN, M และ SUN กลุ่ม

พาณิชย์ จะโตตามเศรษฐกิจและการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐ 

น่ามองที่ COM7, BJC และ ILM หุ้นรายตัวที่น่ามองมี HOMAN, 

AMANAH และ PTTGC เป็นต้น

การท่ีเศรษฐกิจปี 2565 น้ีโตสูงกว่าปีก่อน แสดงว่าธุรกิจต่างๆ 

จะกลับมามีกำาไรดี ทำาให้จ่ายเงินปันผลได้มากข้ึน จึงน่าลงทุน. 

 

รับปีเสือดาวคะนอง

74,535.61

31/12/64

 1,657.62
+4.29

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,640.57  8,841.76  -1,201.20
 7,093.05  6,900.65  192.40
 33,384.21  29,821.21  3,563.00
 26,417.79  28,971.98  -2,554.20

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.93 33.65
ยูโร 36.94 37.93
ปอนดสเตอรลิง 43.27 44.46
เยน (100 เยน) 28.76 29.61
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 27,950 28,050
ทองรูปพรรณ 27,439 28,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

KWMลุยตลาด

สมุนไพรไทย

ชู3ผลิตภัณฑ์

ไทยโพสต์ • นายเอกพันธ์ 

วนโกสุม ประธานกรรมการ

บริหาร บมจ.เค. ดับบลิว. เม็ททัล 

เวิร์ค (KWM) และในฐานะ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหาร 

บริษัท เคดับบลิวเอชบี จำากัด 

(KWHB) เปิดเผยว่า ภายหลัง

จากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ภายใต้ KWHB ในช่วงที่ผ่าน

มา ล่าสุดอยู่ระหว่างดำาเนิน

การก่อสร้างโรงงานโดยได้มี

การลงเสาเอกเป็นที่เรียบร้อย

แล้วในช่วงกลางเดือนธันวา 

คม 2564 ที่ผ่านมา  

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

เดือนมีนาคม 2565 และ

พร้อมเข้าสู่กระบวนการขอใบ

อนุญาตเพื่อดำาเนินการสกัด

สารสำาคัญจากพืชสมุนไพร

ไทยทันที โดยขั้นตอนการใช้

เวลาพิจารณาประมาณ 30-60                                

วัน หรือประมาณเดือนพฤษภา                                       

คม 2565 จากนั้นก็จะสามารถ                                

ดำาเนินการสกัดสาระสำาคัญ                                

จากพืชสมุนไพร เชิงพาณิชย์ 

รวมถึ งการผลิตและจัดจำ า 

หน่ายสินค้าจากพืชสมุนไพร

ไทย  

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่ง                    

มั่นในด้านการพัฒนาธุรกิจ

สกัดสารสำาคัญจากพืชสมุน 

ไพรไทย รวมถึงการผลิตและ                     

จั ดจำ าหน่ ายสิ นค้ า จากพื ช

สมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลาย

โจร พืชกระท่อม มะขามป้อม 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อให้

ตรงโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของคนยุค

ใหม่ที่รักสุขภาพ.

ไทยโพสต์ • กรมรางฯ เปิดตัว 

เลขใช้บริการระบบรางสะสม 5 

วัน เดินทางกว่า รวม 2.7 ล้าน

คน พบมีผู้ โดยสารทยอยเดินทาง

กลับในวันที่ 2 ม.ค.65 ด้วยรถไฟ

เข้ากรุงเทพฯ มากสุดใน 5 วัน 

กว่า 2.4 แสนคน 

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

(ขร.) เปิดเผยว่า สำาหรับจำานวน

ผู้ โดยสารที่ ใช้บริการระบบราง

สะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.

2564-2 ม.ค.2565 มีประชาชน

ใช้บริการระบบราง 2,748,392 

คน โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 

2565 เป็นวันที่ 5 ของเทศกาลปี

ใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการ 

ระบบรางรวมจำานวน 422,002 คน 

ทั้งนี้ เพิ่มจากวันที่ 1 ม.ค.

2565 จำานวน 10,650 คน หรือ

เพิ่มขึ้น  2.59% แบ่งเป็น รถไฟ

ระหว่างเมืองของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) จำานวน 

43,301 คน และรถไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

จำานวน 378,701 คน ทั้งนี้ คาด

ว่าในวันที่ 3 ม.ค.2565 จะมี

ประชาชนเดินทางกลับมากที่สุด 

นายพิเชฐกล่าวว่า โดย

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัด

เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดย                                              

สาร 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถ

ด่วนพิเศษที่ 5 เส้นทางกรุง 

เทพฯ-เชียงใหม่ และขบวนรถ                                             

เร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุง 

เทพฯ และวันที่ 4 ม.ค.นี้ มีเพิ่ม 

1 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษ

ที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ พร้อม

เพิ่มตู้ โดยสารไปกับขบวนรถไฟ

ทางไกล เพื่อรองรับการเดินทาง

ของประชาชนให้เพียงพอ ส่วน

ด้านความปลอดภัยพบว่าหน่วย

งานผู้ ให้บริการระบบรางดำาเนิน

การตามมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 

อย่างต่อเนื่อง.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ดจ้องอยู่เชียวว่าแหล่งข่าวเปิดศักราชควรจะเป็นใคร

ดีนะ...

คิดๆ ดูนะ ชีวิตวันนี้ ไม่แน่นอนจริงๆ นะ ชีวิตเพียงลม

หายใจเท่านั้น ยิ่งโควิด-19 บุกเข้ามา ชาวโลกโกลาหล ตาย

เดี่ยว โหดยิ่งกว่า “ขังเดี่ยว” เชียวนะ....

คนนี้ละกัน ศ.นพ.กระแส ชนะวงศ ์ไหนๆ เล่าถึงลูกชาย

คนเก่งของท่านแล้ว ขอพูดถึงผู้เป็นบิดาบ้าง เล่ากันสามเดือน 

88 ยังแจ๋ว

จ

สามปี ยังมันส์ทุกเม็ดเด้อ.....

ดังสุดน่าจะเป็นคลิป

แห่งความสุข นับเป็นคู่แหวว                                     

ที่ทำาให้คนทั้งโลกอิจฉา มารศรี 

ไยไม่มีอย่างนี้บ้างล่ะนะ 

...วาสนาของใครของมันจริงๆ 

ด้วย....

ประวัติของคุณหมอ 

เขารู้กันทั้งโลก แต่มุมหวานๆ 

แหววๆ นี่สิ...คนใกล้ตัวเท่านั้น

ที่สัมผัสได้ ผ่านร้อนหนาวมา 

88 ฤดูฝนละ วันนี้ขอใช้ชีวิต

แบบสบายๆ ที่เลือกได้บ้าง 

และปลดวางบางอย่างให้ลูกๆ 

หลานๆ 

วันนี้ยังทำางาน ดูแล 

สถาบันการศึกษา ที่ตั้งมากับมือจากที่ดิน 

16 ไร่ ที่อำาเภอพล ขอนแก่น-บ้านเกิด 

มูลค่าซื้อเมื่อกว่า 40 ปีก่อน คือ 5 แสน

บาท จากเดิมเป็นปั๊มน้ำามัน เจ้าของขอร้อง

ให้คุณหมอมาช่วยซื้อทีเถอะ จะช่วยสาน

ต่อทุกอย่าง เพราะเชื่อใจว่าคุณหมอไม่นำา

ไปทำาอย่างอื่นแน่ๆ นอกจากทำาโรงเรียน

ให้ลูกหลานคนเมืองพล ซึ่งก็สมใจดังหวัง

จริงๆ  

สถาบันการศึกษาท่ีมีภรรยา-คุณหมอ                                   

เพ็ญศรี เป็นแกนหลักก่อตั้งขึ้นมา จนเสีย

ชีวิตจากมะเร็งร้ายเมื่อกว่าสิบปีก่อน คุณ

หมอจึงเสียสศูนย์อยู่พักใหญ่ เหมือนจะ

ขาดใจตายตามไปแล้วนะ แต่เรียกสติกลับ

มา จากความเป็นหมอที่เห็นความตายอยู่

ต่อหน้าทุกวันคืน

• นาทีนี้ความสุขของคนไทยได้มาจาก “ทีมช้างศึก”   

ที่ได้แชมป์มาสดๆ ร้อนๆ บรรดาผองเพื่อน “เชื่อแป้ง” เลยยุยง

ส่งเสริมกันยกใหญ่ให้ นวลพรรณ ล่ำาซำา ขี่ม้าขาวอีกตัวมาชิง

เก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม...จะดีไหม?!?...• 

• ปวดเฮดกับการวางแผนงานเปิดเมือง-ปิดเมือง สุฐิตา 

โชติจุฬารกูร ซีเอ็มโอแห่งแพลทินัม ประตูน้ำา ...ก็ต้องเข้าใจกัน

ในยามนี้ว่า ความปลอดภัยด้านสุขภาพต้องมาก่อนยอดขาย...

นะ...•

• ห่างหายจากวงสังคมและวงการสื่อไปนานจนเกือบ

จะลืมกันไปแล้ว นพ.สุวิน ไกรภูเบศ เจ้าของเครื่องสำาอาง 

“บิวตี้” อดีตขวัญใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน มาบัดนี้คุณหมอก็

ยังหายเงียบไป ผู้ถือหุ้นฝากความคิดถึงนะ...• 

• ทำาธุรกิจยุคโควิด-19 ไม่ง่าย ไม่หมู และไม่มีลูกฟลุก 

ศักดิ์ชัย พีระพัฒน์ แห่งทิสโก้ ดูแลพอร์ต “คืนรถจบหนี้” มี

ลูกค้ายื่นประสงค์กว่าสามพันราย อนุมัติไปแล้ว 1,300 คัน...•

• สายพันธุ์ ไหนก็ไม่หวั่น หัวเรือใหญ่ บมจ.ไพโอเนียร์ 

มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) วสันต์ อิทธิโรจนกุล หาได้นิ่งนอนใจ 

พร้อมตั้งการ์ดรับมือเต็มเหนี่ยว!! เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใน

โรงงาน ส่วนพนักงานได้รับวัคซีน 2 เข็มครบถ้วน 100% และ

กำาลังทยอยบูสเข็มที่ 3 อย่างเร่งด่วน พร้อมปรับมาตรการการ

ป้องกันเข้าสู่ระดับเข้มข้นอีกครั้ง จึงมั่นใจว่าจะสามารถรับมือ

ต่อสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ไม่กระทบต่อสายงานการผลิต 

ส่งมอบมอเตอร์ให้แก่ลูกค้าได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง

แน่นอน...•. 

ณัฐ วรา 

วงอากาศเปลี่ยนทั้งร้อนสลับเย็นเป็นช่วงๆ  เป็นอีกสาเหตุ

ที่ทำาให้หลายคนเจ็บคอ ไอ จาม เป็นหวัดลงคอได้ง่าย งาน

นี้สมุนไพรไทยจึงเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากมีการรณรงค์

การใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดเพื่อดูแลสุขภาพ และหนึ่งใน

นั้นคือ ฟ้าทะลายโจร ที่นอกจากรักษาอาการโรคโควิด-19 ในผู้ป่วย

ระยะเริ่มต้นแล้ว บ่อยครั้งที่ปู่ย่าตายายเด็ดใบฟ้าทะลายโจรที่ปลูกไว้

ในกระถางข้างบ้านมาเคี้ยวกิน เพื่อลดอาการอักเสบเจ็บคอในคนที่

ป่วยเป็นโรคไข้หวัดมีน้ำามูก แต่ทว่าการดื่มฟ้าทะลายโจรในรูปแบบชา

ก็ทำาให้ดื่มได้ง่ายขึ้น และยังช่วยแก้เรื่องเจ็บคอ

เนื่องจากอาการไข้หวัดได้อย่างชะงัด 

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว 

เภสัชกรชำานาญการ รพ.เจ้าพระยา

อภัยภูเบศร ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ

สมุนไพรไทยแก้เจ็บคอว่า 

“สมุนไพรที่ช่วยแก้อาการ

เจ็บคอได้เป็นอย่างดีนั้น 

เริ่มจาก “ฟ้าทะลาย

โจร” ที่หากใครปลูก

ไว้ในกระถางข้าง

รั้วหรือริมระเบียง

ห้อง ก็สามารถเด็ด

ใบฟ้าทะลายโจรมา

ประมาณ 3-4 ใบ แล้ว

ล้างให้สะอาด จากนั้นเท

ทุกวันที่ 23 ธันวาคมของทุกปี จึงเป็นวันรำาลึกถึงภรรยาผู้

ประเสริฐ ด้วยการมีกิจกรรมครอบครัว ให้นักเรียน นักศึกษา ที่

ขานกันว่าเป็นลูกๆ ทุกคน  

หยอกล้อ ลูกๆ หลานๆ พอขำาๆ ฮาๆ ว่าทรัพย์สมบัติที่

มีอยู่นี้ฝากลูกทำา เพราะที่แท้จะตกเป็นของหลานๆ นะ เข้าใจ

ไหม...จิตวิทยาเป็นเลิศจริงๆ 

พบรักอีกครั้งที่ฮือฮามั่กมากกับคลิปที่ส่งกันว่อนโลกโซ 

เชียล กับสาววัย 68 ที่ร่ำารวย ถ่ายทำาคลิปที่บ้าน จนผู้คนแตก

ตื่น น้ำาลายไหล ด้วยว่า ตาร้อน อิจฉากันทั้งประเทศ คู่ 88 & 

68 ช่างเป็นความสุขในฉากทัศน์ของชีวิตจริงๆ  

พบได้จากบุคลิกของคุณหมอ นุ่นนวล ชวนฝันของสาวๆ 

มือคุณหมอนิ่มมั่กมาก..ขอบอก... ดวงตายิ้มๆ คำาพูด คำาจา 

สุภาพ ไพเราะ...โอ๊ย...สาวรุ่นไหนจะไม่หลงใหลกันล่ะ 

ยุคสังคมสูงวัย-สว. เขาตัดสินใจอยู่เป็นเพื่อนกันนะ...อย่า

คิดมาก ....รู้นะ คิดอะไรอยู่...อิอิ.

ดาวเต็มฟ้า 

น้ำาร้อนใส่เพื่อดื่มเป็นชาฟ้าทะลาย

โจร ที่มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ

แก้อาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดี และ

แนะนำาให้กินทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อีกทั้ง

เมื่อหายเจ็บคอแล้วก็ให้หยุดดื่มชาฟ้า

ทะลายโจร นอกจากนี้ใครที่มีปัญหา

เสมหะเหนียวติดคอร่วมกับอาการเจ็บ

คอนั้น แนะนำาให้ใช้น้ำามะนาว น้ำา

ผึ้ง และเกลือป่นเล็กน้อย จากนั้นนำา

ส่วนผสมทั้ง 3 ชนิดผสมรวมกัน และ

กวาดหรือป้ายลงไปที่ภายในลำาคอ 

โดยเฉพาะบริเวณที่มีเสมหะเป็น

จำานวนมาก ซึ่งจะช่วยดึงเสมหะ

ที่มีอยู่ในลำาคอและช่วยให้เสมหะ

ขับออกมาได้ง่ายขึ้น ไม่เหนียวติด

อยู่ในลำาคอ

นอกจากนี้ “มะขามป้อม” ก็

เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยเรื่องเสมหะ

ติดในลำาคอได้ โดยการอมมะขามป้อมทั้ง

เม็ดก็ช่วยให้ชุ่มคอ และยังลดอาการไอร่วมกับมีเสมหะได้ หรือจะดื่ม

เป็นชามะขามป้อม โดยการชงในน้ำาอุ่นและดื่มแทนผลสดก็ได้เช่นกัน 

ดังนั้นในช่วงอากาศเย็นๆ อย่างนี้ควรมีมะขามติดบ้านไว้ หรือ “ยา

สมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มของลูกมะแว้ง” ก็สามารถนำามาอมเพื่อช่วยลด

การอักเสบและเจ็บที่คอเนื่องจากอาการหวัดได้ แต่จะมีรสขมเล็กน้อย 

ส่วนสมุนไพรที่ช่วยให้หายใจโล่งก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ควบคู่

กันไปได้ โดยผ่านการสูดดมไอน้ำาจากสมุนไพรที่อยู่ในกลุ่มของเครื่อง

ต้มยำา อาทิ ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า แนะนำาว่าระหว่างที่ต้มสมุนไพร

ดังกล่าวเพื่อสูดดมไอน้ำา ให้ใส่การบูรลงไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งการบูรมี

สรรพคุณช่วยให้หายใจโล่งมากขึ้น แต่ถ้าใส่มากเกินไปก็จะทำาให้เกิด

อาการระคายเคืองที่บริเวณทางเดินหายใจได้เช่นกัน เนื่องจากการบูร

เป็นสารเคมี ทั้งนี้ระยะเวลาของการคลุมหัวด้วยผ้าขาวบางหรือผ้า

สะอาด เพื่อสูดดมไอน้ำาต้มสมุนไพรต้มยำา แนะนำาให้ทำาครั้งละ 2-3 

นาทีเท่านั้น 

ผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการสูดดมไอน้ำา

สมุนไพรดังกล่าว เพราะความร้อนจะกระตุ้นความดันโลหิตให้สูงขึ้น 

หรือจะใช้วิธีการ “ทุบหอมแดง” หรือบุบหอมแดง และนำาไปวางไว้

ข้างๆ หมอนเวลาที่นอนหลับ ก็จะช่วยทำาให้ผู้ที่เป็นหวัดหายใจโล่ง

มากขึ้น และที่ผ่านมามีการทดลองนำาหอมแดงบุบ หรือทุบพอแตก 

และนำาน้ำามันหอมแดงที่ได้ไปป้ายเล็กน้อยตามร่างกาย (ท้องแขน 

หลังมือ จมูก) กลุ่มเด็กที่ติดโควิด-19 ก็ทำาให้เด็กสูดกลิ่นหอมจาก

น้ำามันหอมระเหยในหอม ซึ่งช่วยให้น้องๆ หายใจโล่งขึ้น ซึ่งข้อดีของ

หอมแดงทุบนั้นถือเป็นยาที่ใช้ภายนอก ก็ช่วยป้องกันอันตรายจากการ

ใช้ภายในได้เช่นกัน”.

ช่

ฟ้าทะลายโจร-มะขามป้อม-หอมแดง

สมุนไพรประจำาบ้านสรรพคุณไล่หวัด

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

ม้ว่า “โลกอนาคต” จะเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่ถือเป็น

เรื่องที่ควรให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะการคาดการณ์ภาพ

เหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่ง

ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม

หรือวิธีการใหม่ๆ สำาหรับตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้มีความสะดวก

สบายและทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ 

จากความสำาคัญดังกล่าว สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือ NIA และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์ 

เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (MQDC) จึงได้ร่วมกันจัดทำารายงานวิจัยการ

คาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี 2573 โดยจะเน้นเรื่องของการ

ทำางานในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะกับการ

วางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต ต้องไม่พลาดกับประเด็น

สำาคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก 

สำาหรับ ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติปี 2563 ระบุว่า ผู้

ท่ีอยู่ในกำาลังแรงงานมีจำานวนท้ังส้ิน 38.21 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงาน 

ทำา 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.9 

แสนคน ประกอบด้วยผู้ทำางานในภาคบริการและการค้า 17.5 ล้าน

คน ภาคเกษตรกรรม 11.28 ล้านคน และภาคการผลิต 8.55 ล้าน

คน โดยผู้มีงานทำา 84.3% ทำางานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ 

ผู้ที่ทำางานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็น 13.8% และผู้ที่

ไม่ได้ทำางานในสัปดาห์แห่งการสำารวจ 1.9%

ขณะที่ งานวิจัยขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศคาด

การณ์ว่า ใน 20 ปีข้างหน้า ตำาแหน่งงานและการจ้างงานในไทย

ไม่ตำ่ากว่า 44% หรือกว่า 17 ล้านตำาแหน่ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูก

ส่องเทรนด์ทำางานโลกอนาคต10ปีข้างหน้า

แทนที่โดยระบบอัตโนมัติ โดยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 

คือ แรงงานในภาคบริการ ภาคเกษตรกรรม และแรงงานทักษะตำ่า 

เทคโนโลยีเทกโอเวอร์

จะเห็นได้ว่าระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์กำาลัง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานที่

มีอยู่ในปัจจุบัน งานที่ทำาใน

ปัจจุบันจะแตกต่างจากเดิม 

50-70% หลายอาชีพกำาลังจะ

สูญหายไป อย่างไรก็ตาม เมื่อ

ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ

มนุษย์มีการทำางานร่วมกันจะ

ก่อให้เกิดทีมและผลลัพธ์การ

ทำางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่น ระบบการทำางานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลง

การทำางานในสาขาและวิชาชีพที่เน้นด้านความรู้ เช่น การเงิน 

การแพทย์ ความเป็นผู้นำา กฎหมาย โดย AI จะช่วยเสริมการ

ทำางานของผู้เชี่ยวชาญและระบบปฏิบัติการให้มีความแม่นยำา เพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นคำาถามเกี่ยว

กับจริยธรรมทางเทคโนโลยีจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ในอนาคต

จะเกิดการถกเถียงประเด็นทางศีลธรรมและการออกกฎหมายเกี่ยว

กับการพัฒนา และการใช้ AI จะกลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง

อย่างมากในอนาคต 

อีกสิ่งที่จะตามมาคือ 6G Network ที่คาดการณ์ว่าจะมี

ความเร็วมากกว่า 5G ถึง 8,000 เท่า โดยความเร็วของเครือ

ข่าย 6G สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเทคโนโลยีใหม่ๆ และ

ปฏิวัติวงการได้ทั้งหมด สามารถเร่งการ

พัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการเรียน

รู้ของเครื่องได้อย่างมีนัยสำาคัญ รวม

ทั้งเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซอัจฉริยะ ส่ง

ผลต่อการทำางานที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าชุด

เสริมกำาลังที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่าง

กว้างขวาง แม้จะมีการออกแบบมาเพื่อ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งการแพทย์ 

อุตสาหกรรม การทหาร การ

ใช้ชีวิตของผู้พิการและผู้สูง

อายุ แต่อุปกรณ์นี้จะส่งผล

ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพต่อการทำางานใน

อนาคตอย่างมาก 

เปิดรับทักษะที่หลากหลาย 

โลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงความต้องการทักษะ

ที่หลากหลายก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ประการแรกคือ

อาชีพด้าน STEM เป็นอาชีพที่พนักงานใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร์ เพื่อพยายามทำาความ

เข้าใจว่าโลกทำางานอย่างไรและแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งยังเป็นงานที่

ต้องการอยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคต และจะมีบทบาทสำาคัญ

ต่อวิธีการทำางานของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่อีกนัยหนึ่ง

ก็มีการคาดการณ์ว่า วุฒิการศึกษาจะมีความจำาเป็นน้อยลงต่อการ

พิจารณารับเข้าทำางาน โดยองค์กรจะมุ่งเน้นการพิจารณาการคัด

เลือกเข้าทำางานจากทักษะและความสามารถที่มีและตรงกับความ

ต้องการของงานในตำาแหน่งนั้น และจะใช้วิธีการทดสอบระดับ

ความสามารถของทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการคัดเลือกรับเข้าทำางาน 

คุณค่างานที่เปลี่ยนแปลง 

คนรุ่นใหม่จำานวนมากตั้งเป้าที่จะเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย 

แทนที่จะประกอบอาชีพที่ประสบความสำาเร็จ พวกเขาพยายาม

สะสมเงินออมให้เพียงพอเพื่อให้มีอิสระทางการเงินไปตลอดชีวิต

งาน การทำางานเพื่อสร้าง

รายได้และความมั่งคั่ง

ไม่ใช่ปัจจัยหลักของความ

สุข คนรุ่นใหม่จะให้ความ

สำาคัญกับ “คุณค่าของเวลา

ว่าง” มากกว่าการเติบโตใน

สายอาชีพหรือการเติบโต

ของฐานเงินเดือน เป้า

หมายการทำางานจึงเน้นที่

การสร้างสมดุลระหว่างการทำางานและการใช้ชีวิต ดังนั้นองค์กรที่

ต้องการรับพนักงานที่มีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นจำาเป็นต้องเพิ่มการ

ลงทุนในความหมายและความยืดหยุ่นในการทำางาน.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ทรงสถาปนาพระอาราม ๕ แห่ง คือ
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ซึ่งถือเป็นวัดประจำารัชกาล
วัดบรมนิวาส วัดโสมนัสวิหาร

วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดปทุมวนาราม

ในรัชสมัย อารยธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท
ในวงราชการไทยมาก กฎหมายตราสามดวง
ที่ใช้มาเก่าก่อน ไม่สามารถนำามาใช้บังคับได้
ทั้งหมด เนื่องจากชาวต่างชาติอ้างอยู่เสมอว่า

กฎหมายไทยล้าสมัย บางข้อไม่ยุติธรรม
มีบทลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุ

จึงได้มีข้อกำาหนดขึ้นใหม่เกือบ ๕๐๐ ฉบับ

โปรดให้ตั้งโรงพิมพ์หลวงขึ้นเป็นครั้งแรก
ในพระบรมมหาราชวัง ชื่อ โรงพิมพ์อักษรพิมพการ

เพื่อใช้พิมพ์แถลงข่าวของราชการ
เรียกว่า “ราชกิจจานุเบกษา”

โปรดให้ตั้งศาลกงสุลขึ้นเป็นครั้งแรก
อันเนื่องมาจากการทำาสนธิสัญญากับชาติตะวัน

ตก เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างคนไทย
กับคนในบังคับของชาวต่างชาติ
เป็นส่วนที่ทำาให้ไทยต้องเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ในเวลาต่อมา

ทรงให้ยกเลิกวิธีการพิจารณาพิพากษา
ตามจารีตนครบาลอันมีลักษณะทารุณ

ประกาศลดภาษีอากร ลดหย่อนค่านา
มิให้เก็บภาษีเป็นข้าวจากชาวนา

ยกเลิกการเก็บอากรตลาด
มาเก็บภาษีโรงร้านเรือนแพจากผู้ค้าขายรายใหม่

เมื่อมีการเวนคืนที่ดินให้ชดใช้ค่าที่ดิน

เตือนให้ราษฎรรอบคอบ
ในการทำานิติกรรมด้วย

โปรดให้ยกเลิกกฎหมายการให้สิทธิ์บิดามารดา
และสามีขายบุตรและภรรยา

โดยให้การซื้อขายทาสเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัว
และห้ามมิให้ซื้อขายทาสที่เป็นชาวต่างชาติ

พุทธศักราช ๒๔๐๔ มีการจัดตั้งตำารวจพระนครบาล
หรือโปลิส (Polis) เป็นครั้งแรก

โดยว่าจ้างชาวยุโรป และชาวมลายูซึ่งเคยเป็นตำารวจ
มาก่อน มาเป็นครูฝึก ปฏิบัติงานครั้งแรก

บริเวณตลาดสำาเพ็ง

พุทธศักราช ๒๓๙๔ โปรดให้จัดระเบียบ
ทหารบก ตามแบบตะวันตก โดยว่า
จ้างร้อยเอกอิมเปย์ ซึ่งเป็นทหารนอก

ประจำาการ ของกองทัพบกอังกฤษประจำา
ประเทศอินเดีย เข้ามาเป็นครูฝึก การ
เรียกชื่อยศ ตำาแหน่ง ใช้ภาษาอังกฤษ 

ปลายรัชกาล จ้างชาวฝรั่งเศส ชื่อ
ลามาส เข้ามาฝึกทหารรักษาพระองค์

ตามแบบยุโรป
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9กีฬา

เบงกอลส์เข้าเพลย์ออฟหลังแซงชีฟส์

ลอสแองเจลิส • อีแวน แมคเพียร์สัน ผู้เล่นรุกกี้เตะฟิลด์ โกลใน

เสี้ยววินาทีสุดท้ายเข้าไป พาซินซินเนติ เบงกอลส์ คว้าแชมป์ดิวิชั่นเอ

เอฟซี นอร์ท พร้อมผ่านเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกนับจากปี 2015 หลัง

เอาชนะแคนซัส ซิตี ชีฟส์ 34-31 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล 

สัปดาห์ที่ 17 เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา

ซินซินเนติ เบงกอลส์, เทนเนสซี ไททันส์, บัฟฟาโล บิลล์ส, นิว 

อิงแลนด์ แพทริออตส์ และฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ต่างคว้าสิทธ์ิเข้าเพลย์

ออฟหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์นี้ ขณะที่ กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส คว้า

ทีมวางอันดับหนึ่งของสายเอ็นเอฟซีพร้อมสิทธิ์บายรอบแรกหลังเปิด

บ้านถล่มมินเนโซตา ไวกิงส์ 37-10

นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ ถล่มแจ็กสันวิลล์ จากัวร์ส ไปแบบ

ยับเยิน 50-10 นับเป็นชัยชนะเกมที่ 10 ในฤดูกาลของพวกเขา

แมค โจนส์ ควอเตอร์แบ็กรุกกี้ ขว้าง 30 ครั้ง เพื่อนรับได้ 22 

ครั้ง 227 หลา เป็นการขว้าง 3 ทัชดาวน์ และแพทริออตส์ผ่านเข้า

เพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทอม เบรดี ออกจากทีมไปอยู่แทม

ปาเบย์ เมื่อปี 2019 ซึ่งการเข้ารอบเป็นผลมาจากไมอามี ดอลฟินส์ ที่

แพ้เทนเนสซี ไททันส์ 34-3

ชัยชนะส่งให้ เทนเนสซี ไททันส์ คว้าแชมป์ดิวิชั่นเอเอฟซี  

เซาท์ เป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกัน

บัฟฟาโล บิลล์ส ก็คว้าตั๋วเข้าเพลย์ออฟเช่นเดียวกันหลัง

ชัยชนะ 29-15 เหนือ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ รวมทั้งการที่

อินเดียนาโปลิส โคลต์ส ไปแพ้ลาสเวกัส เรดเดอร์ส 23-20

ทางด้าน “แชมป์เก่า” แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส จากที่

ควอเตอร์สามตามหลัง 24-10 แต่สุดท้ายไล่แซงกลับมาชนะนิวยอร์ก 

เจ็ตส์ หวุดหวิด 28-24

ทอม เบรดี ขว้าง 3 ทัชดาวน์ โดยเฉพาะการขว้างทัชดาวน์

ระยะ 33 หลาให้ซิริล เกรย์สัน รับสำาเร็จในช่วง 15 วินาทีสุดท้าย พา

ทีมคัมแบ็กกลับมาชนะสำาเร็จ

แต่การบุก 93 หลาของเบรดีโดนกลบรัศมีจากอาการของอัน

โตนิโอ บราวน์ ปีกตัวแซ่บที่ถอดชุดแข่งกลางคัน รวมถึงอุปกรณ์

ป้องกันตัว พร้อมโบกมืออำาลาแฟนๆ ทั้งที่เกมยังเล่นดำาเนินอยู่

วีรกรรมครั้งใหม่นี้ของบราวน์เกิดขึ้นไม่ถึง 2 สัปดาห์หลังจากต้อง

ติดโทษแบน 3 เกมเนื่องจากปลอมบัตรฉีดวัคซีนโควิด-19

บรูซ เอเรียนส์ หัวหน้าโค้ชของแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ออกมา

ประกาศหลังจบเกมว่าสัมพันธ์ระหว่างบราวน์กับทีมบัคคาเนียร์สนั้นสิ้น

สุดลงไปเรียบร้อยแล้ว

“เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นของบัคส์อีกต่อไป” เอเรียนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว

หลังเหตุการณ์ดังกล่าว “นั่นเป็นตอนจบของเรื่องนี้”

ส่วนซินซินเนติ เบงกอลส์ ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้เป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่ปี 2015

ระหว่างเกมนั้นมีถึงสามครั้งที่ซินซินเนติ เบงกอลส์ ตกเป็นฝ่าย

ตามหลังถึง 14 คะแนน แต่โจ เบอร์ โรว์ ควอเตอร์แบ็กเบงกอลส์ และจา

มาร์ เชส ปีกคู่ใจไม่ยอมถอดใจ

เบอร์โรว์ขว้างทัชดาวน์ระยะ 72 หลาให้เชสรับในคร่ึงแรก ซ่ึงเป็น 1 

ใน 3 ทัชดาวน์ของวันท่ีเขาทำาได้ในเกมน้ี นอกจากน้ีการรับบอล 266 หลาใน

เกมเดียวน้ันยังเป็นสถิติใหม่ของเอ็นเอฟแอลของปีกนอกรุกก้ีรายน้ีด้วย

“พวกเรารอคอยส่ิงน้ีมานับต้ังแต่พวกเราเปิดฉากฤดูกาล” เชสกล่าว                   

“ตอนน้ีเรามาอยู่ท่ีน่ีแล้ว พวกเราสามารถทำาหลายส่ิงหลายอย่างสำาเร็จ”

ส่วนเบอร์ โรว์ที่ดวลเดี่ยวกับแพทริก มาโฮมส์ ควอเตอร์แบ็กของ

แคนซัส ซิตี ชีฟส์นั้น เกมนี้จอมทัพของเบงกอลส์ขว้างไป 446 หลา 

เป็นการขว้าง 4 ทัชดาวน์

เกมที่กรีนเบย์ เจ้าบ้านแพ็กเกอร์สปรับสถิติเป็นชนะ 13 แพ้ 3 

เกม การันตีการได้บายรอบแรกพร้อมสิทธิ์เล่นในบ้านตลอดการเพลย์

ออฟของฝั่งเอ็นเอฟซีหลังถล่มมินเนโซตา ไวกิงส์ เละเทะ

แอรอน ร็อดเจอร์ส ควอเตอร์แบ็กของกรีนเบย์ โชว์ผลงานว่าที่ผู้

เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพี ด้วยการขว้างสำาเร็จ 29 จากความพยายาม

ทั้งหมด 38 ครั้ง 288 หลา 2 ทัชดาวน์

ดาวานเต อดัมส์ ปีกนอกของแพ็กเกอร์สรับบอลไป 11 ครั้ง 136 

หลา 1 ทัชดาวน์ พร้อมทำาลายสถิติรับบอลมากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลของ          

แฟรนไชส์ไปเรียบร้อยแล้ว

ชัยชนะของแพ็กเกอร์สยังพาฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ผ่านเข้ารอบไป

ด้วย โดยอีเกิลส์ซ่ึงเล่นไปก่อนหน้าน้ันเอาชนะวอชิงตัน ฟุตบอลทีม 20-16

เกมที่แนชวิลล์ ไรอัน แทนเนฮิลล์ ควอเตอร์แบ็กของเทนเนสซี ไท

ทันส์ ขว้าง 2 ทัชดาวน์ ขณะที่ ดีออนตา โฟร์แมน และดอนเทรล ฮิล              

เลียร์ด วิ่งทำาคนละ 1 ทัชดาวน์ โดยเกมนี้เทนเนสซีได้แต้มจากเทิร์นโอ

เวอร์ของไมอามี ดอลฟินส์ 10 แต้ม

สรุปผลอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 17 แอตแลนตา 

แพ้บัฟฟาโล 15-29, นิวยอร์ก ไจแอนต์ส แพ้ ชิคาโก 3-29, แคนซัส ซิตี                                                              

แพ้ ซินซินเนติ 31-34, ไมอามี แพ้ เทนเนสซี 3-34, ลาสเวกัส ชนะ 

เปิดเส้นทาง ‘ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 2022’

หัวหมาก • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายก

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมจัดการแข่ง 

ขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ออฟไทยแลนด์ 2022” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม 

เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทาง

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ได้บรรจุลงในปฏิทินการ

แข่งขันประจำาปี 2022 ของยูซีไอ ในระดับ 2.1 ซึ่งกำาหนด

แข่งขันประเภททีมชาย วันที่ 1-6 เมษายน 2565 และ

ประเภททีมหญิง วันที่ 8-10 เมษายน 2565 เส้นทางใน

จังหวัดมุกดาหาร, สกลนครและนครพนม ระยะทางรวม

ทั้งสิ้น 1,250.4 กิโลเมตร ล่าสุดคณะทำางานฝ่ายเทคนิคของ

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ไปสำารวจและวางเส้นทางแข่งขัน

เรียบร้อยแล้ว โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะดำาเนินการส่ง

เอกสารเชิญทีมอาชีพจากชาติต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ให้มาร่วมการแข่งขัน คาดว่า

จะมีทีมต่างชาติตอบรับไม่ต่ำากว่า 20 ทีม สำาหรับประเภท

ทีมชาย แข่งขันวันที่ 1-6 เมษายน 2565 แบ่งเป็น 6 สเตจ 

เส้นทางจังหวัดมุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม ระยะทาง

รวม 957.4 กิโลเมตร ดังนี้ สเตจที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2565 

เส้นทางแข่งแบบเซอร์กิต ในจังหวัดมุกดาหาร เริ่มจากหอ

แก้วมุกดาหาร และเมื่อครบ 6 สเตจ วันที่ 6 เมษายน 2565 

เข้าเส้นชัยที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.นครพนม 

ส่วนประเภททีมหญิง แข่งขันวันที่ 8-10 เมษายน 2565 

เส้นทางในจังหวัดมุกดาหาร-นครพนม ระยะทางรวม 293 

กิโลเมตร ดังนี้ สเตจที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2565 เริ่มต้นจาก

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 เข้าเส้นชัยครบ 3 สเตจ

ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ในวันที่ 10 เมษายน 

รักบ้ีเปิดแผน อชก.ยกทัพเข้าแคมป์กรีฑา 5 ม.ค.น้ี

กรุงเทพฯ • พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม

กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

ภายใต้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรา “ช้าง” ที่ให้การสนับสนุน

สมาคมในยุคที่ตนเข้ามาเป็นนายกสมาคม และให้การช่วย

เหลือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

แข่งขัน หรือการพัฒนาเยาวชนในต่างจังหวัด ทำาให้แผน

งานต่างๆ ตลอดเวลา 4 ปีที่ตนเป็นนายกสมาคมประสบ

ความสำาเร็จได้ก็เพราะมีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ อยู่เบื้อง

หลังแทบทั้งสิ้น และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะไม่มีกีฬารักบี้

แข่งในซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ทำาให้แผนงานในปี 

2565 จะมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ระหว่างวันที่ 

10-25 กันยายนปีนี้ และตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2565 เป็นต้น

ไป ทางสมาคมจะเริ่มโครงการโรดทูเอเชียนเกมส์ โดยได้

ใช้ช่วงเวลาที่ โลเต ไลคาบูรา หัวหน้าผู้ฝึกสอนรักบี้ 7 คน

ทีมชาติไทย เดินทางกลับนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาเกือบ 

1 เดือน พาคณะนักกีฬารักบี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงไปเข้า

แคมป์ฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬากรีฑา โดยได้รับความร่วมมือ

จาก พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬา

กรีฑา กับ พล.ต.ต.ศุภวณัฎฐ์ อาริยะมงคล หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมกรีฑาทีมชาติไทย เพื่อฝึกความเร็ว ระบบหายใจ และ

ความแข็งแกร่งของร่างกาย โดยวันที่ 5 ม.ค. พ.ต.ท.กุลธน 

ประจวบเหมาะ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ มนต์เสรีนุ

สรณ์ อุปนายกสมาคมรักบี้และผู้จัดการทีมชาติไทย เป็น

หัวหน้าคณะพานักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงเข้าเก็บตัว

กับสมาคมกีฬากรีฑา ที่สนามกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 

เวลา 13.00 น.

ยิมฯดึง‘โซเฟีย’ลูกครึ่งลุยซีเกมส์

แข่งขัน ออมสินชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

และได้คัดนักกีฬาที่มีคะแนนอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี 

เป็นตัวแทนทีมชาติ จำานวน 26 คน แยกเป็น 

ยิมนาสติกศิลป์ 9 คน, ยิมนาสติกลีลา 10 คน, 

ยิมนาสติกแอโรบิก จำานวน 7 คน โดยกำาหนด

เก็บตัวในวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกเพื่อ

การแข่งขันในซอยเพชรเกษม 81

สำาหรับนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ จำานวน 9 

คน ได้แก่ นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ, นายสุภชีพ 

บ่าวเบ็ญหมัด, นายอิทธิฤทธิ์ ขำาศิริรัตน์, นาย

ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์, นายอธิภัทร สุวเสริม, 

นายวีรภัทร์ ช่วยโสม, น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน, 

น.ส.สีน้ำา รักษ์ภู, น.ส.ธารธิดา โซเฟีย รีคแคร์ 

(ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน )

ยิมนาสติกลีลา 10 คน น.ส.พิยดา พีร

มธุกร, น.ส.เบญจพร ลิ้มพานิชย์, น.ส.ลักษิกา 

เกียรติถาวรชัย, น.ส.ดลพร ชุ่มชูจันทร์, น.ส.ปัณฑิ

ตา ทองสอง, น.ส.ภรณ์นัชชา เจตธำารง, น.ส.ชลธิ

ชากร จรรย์โกมล, น.ส.สุพิชชา ป่ินฝ้ัน, น.ส.ณวิตา 

วิบูลย์ธีราวุฒิ, น.ส.ธันยาภัทร์ ธนวัจน์อัฐญา

ยิมนาสติกแอโรบิก 7 คน ได้แก่ นายณัฐ

วุฒิ พิมพา, นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์, นาย

ชนกพล เจียมสุขใจ, น.ส.ชวิศา อินทกุล, น.ส.สุ

ภัสสร วัชราภรณ์, น.ส.ไอรดา ปานท้าว และ 

น.ส.ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายก

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ใน

ฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 26 

คน เป็นนักกีฬาที่มากด้วยประสบการณ์ และมี

ความสามารถมาก อีกทั้งยังได้นักกีฬาตัวหลักๆ 

กลับเข้ามาอีก 3 คน ได้แก่ สีน้ำา รักษ์ภู, ศศิวิมล 

เมืองพวน และณัฐวุฒิ พิมพา ทำาให้ทั้ง 3 ชนิด

มีความแข็งแกร่งและลงตัวมากยิ่งขึ้น นอกจาก

นี้ทาง น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ 

และผู้บริหารสมาคมทุกคนได้ลงมาควบคุมเอง

ทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย 

โดยทำางานร่วมกับผู้ฝึกสอนต่างชาติ พร้อม

กับได้ศึกษาความเคลื่อนไหวของคู่แข่งอย่าง

มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

ควบคู่กันไปตลอดเวลา เพราะต้องการทำางานได้

ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ 

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

ยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า นักกีฬาชุดนี้ถือเป็นชุดที่

ดีที่สุด ทุกคนมีประสบการณ์ มีความสามารถ

ผ่านเกมระดับนานาชาติมาแล้วหลายทัวร์นา

เมนต์ และยังได้นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ลูกครึ่ง

ไทย-เยอรมัน วัย 17 ปี โดยทุกคนจะเก็บตัว

กันยาวนาน เนื่องจากหลังจบจากการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ จะมีรายการเวิลด์เกมส์ ในเดือน

กรกฎาคม 2565 ที่ประเทศอังกฤษ และการ

แข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม 2565 รออยู่อีก

ด้วย ส่วนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศ

เวียดนาม ในเดือนพฤษภาคมนี้ ยังมั่นใจว่า

อย่างน้อยต้องได้ 3 เหรียญทอง. 

อินเดียนาโปลิส 23-20, แจ็กสันวิลล์ แพ้ นิวอิงแลนด์ 10-50, แทม

ปาเบย์ ชนะ นิวยอร์ก เจ็ตส์ 28-24,

ฟิลาเดลเฟีย ชนะ วอชิงตัน 20-16, ลอสแองเจลิส แรมส์ ชนะ                                                                                 

บัลติมอร์ 20-19, เดนเวอร์ แพ้ ลอสแองเจลิส ชาร์จเจอร์ส 13-34, 

ฮิวสตัน แพ้ ซานฟรานซิสโก 7-23, แอริโซนา ชนะ ดัลลัส 25-22, 

แคโรไลนา แพ้ นิวออร์ลีนส์ 10-18, ดีทรอยต์ แพ้ ซีแอตเทิล 29-51 

และมินเนโซตา แพ้ กรีนเบย์ 10-37.

ทัชดาวน์ • จามาร์ เชส (เบอร์ 1) ปีกนอกของซินซินเนติ เบงกอลส์ รับทัชดาวน์ระยะ 18 หลาในช่วงควอเตอร์ที่สอง โดย ชาร์วาริอุส วาร์ด ผู้

เล่นทีมรับของแคนซัส ซิตี ชีฟส์ พยายามป้องกัน ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ที่พอล บราวน์ สเตเดียม ในซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ สหรัฐ           

อเมริกา ซึ่งเจ้าบ้าน เบงกอลส์ เฉือนชนะไป 34-31.

ลอนดอน • เชลซีไล่จากที่ตาม 2-0 กลับมาแบ่งแต้มจากผลเสมอ

ลิเวอร์พูล 2-2 ในเกมพรีเมียร์ลีก ซึ่งไม่เป็นผลดีกับทั้งสองทีมในการ

ไล่จ่าฝูง แมนเชสเตอร์ ซิตี

แมนเชสเตอร์ ซิตี นำาบนตารางพรีเมียร์ลีกโดยมีคะแนนนำา

หน้าเชลซี 10 คะแนน ส่วนลิเวอร์พูลตามหลัง 9 แต้ม แต่ยังมี

โปรแกรมเตะน้อยกว่าหนึ่งแมตช์

เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดงพร้อมนักเตะสำาคัญ 3 คน

ต้องหายไปจากเกมนี้เนื่องจากผลตรวจโควิดเป็นบวก แต่ลิเวอร์พูล

ก็เป็นฝ่ายออกนำาไปก่อนจากประตูของซาดิโอ มาเน และโมฮัมเหม็ด 

กรุงเทพฯ • ยิมนาสติกเรียกนักกีฬาซีเกมส์

จำานวน 26 คน เข้าแคมป์เก็บตัววันที่ 5 

มกราคม ระดมยอดฝีมือรุ่นเก่า และลูกครึ่ง

ไทย-เยอรมัน น.ส.ธารธิดา โซเฟีย รีคแคร์ มา

เสริมแกร่ง ผู้บริหารคุมเองยอมทุ่มเทเต็มกำาลัง

เพื่อชาติ ซีเกมส์มั่นใจอย่างน้อย 3 เหรียญทอง  

ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับนักกีฬายิมนาสติก

ทีมชาติไทย ในการเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา                                                               

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภา 

คม 2565 ที่ประเทศเวียดนาม หลังจากจบการ

ทูเคิลเซ็งผู้ตัดสินใจดีเกินไป

ซาลาห์ ก่อนที่ทั้งคู่ต้องไปช่วยชาติในแอฟริกันคัพ ออฟ เนชั่นส์

อย่างไรก็ตาม ลูกทีมของโธมัส ทูเคิล โต้ตอบและไล่ตีเสมอ

ก่อนจบครึ่งแรกจากประตูในนาทีที่ 42 ของมาเตโอ โควาซิช และ

ช่วงทดเจ็บของคริสเตียน พูลิซิช

ใน 5 เกมหลังสุดนั้น เชลซีคว้าชัยชนะมาครองได้เพียงแมตช์

เดียวเท่านั้น ขณะที่ลิเวอร์พูลเก็บได้เพียง 2 คะแนนจากการลงเล่น 

3 นัดหลังสุด เปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์ ซิตี หนีไปไกลในการลุ้น

แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ 4 ในรอบ 5 ฤดูกาล

“เกมในบ้านนั้นพวกเราจบด้วยผลเสมอมากเกินไป” ทูเคิล

กล่าวหลังจบการแข่งขันด้วยผลเสมอเป็นแมตช์ที่ 5 ใน 6 แมตช์

หลังสุดที่สแตมฟอร์ดบริดจ์

“มันคงเป็นเรื่องไร้สาระที่จะไปสนใจในเรื่องอดีต พวกเรา

ต้องมีสมาธิกับเกมวันนี้และจากผลการแข่งขันวันนี้เราต้องเรียนรู้

ว่าพวกเราจะสามารถทำาอะไรได้บ้างในวันพรุ่งนี้”

“ผลการแข่งขันสามารถตอบได้ทุกอย่าง ถ้าหากพวกเรา

สามารถเล่นด้วยพลังงานและคุณภาพแบบนี้”

แมตช์นี้ ได้ลุ้นกันตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้าย และแค่เพียง 

6 วินาทีแรกของเกม มาเนก็รอดตัวจากใบแดง โดนแค่ใบเหลือง

จากจังหวะศอกใส่เซซาร์ อัซปิลิกวยตา

“แมตช์นี้คงพังตั้งแต่เริ่มต้นถ้ามีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโดน

ใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วง 20 วินาทีแรกของการแข่งขัน แต่

นั่นมันเป็นใบแดง”  ทูเคิลกล่าว

“ผมชื่นชอบมาเน เขาเป็นคนน่าคบและเป็นนักเตะชั้นยอด 

แต่นั่นมันเป็นใบแดงแน่นอนหากศอกคุณสะบัดไปโดนหน้าคู่ต่อสู้

แบบนั้น”.

แค่ใบเหลือง • แอนโธนี เทย์เลอร์ (ขวา) ผู้ตัดสินควักใบเหลือง

ให้ซาดิโอ มาเน ผู้เล่นของลิเวอร์พูล ตั้งแต่นาทีแรกของการแข่ง

ขันกับเชลซีในเกมพรีเมียร์ลีก ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ ในลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ซึ่งโธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซีบอกว่าควรจะ

เป็นใบแดงมากกว่า.

สิทธิชัยคัมแบ็กคิกบ็อกซิ่ง 

เวิลด์กรังด์ปรีซ์รอบรองฯ
กรุงเทพฯ • วัน แชมเปียนชิพ เปิดโปรแกรมเดือดต่อเนื่องรับปี

ใหม่กับศึก ONE: ONLY THE BRAVE ที่มีไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขัน 

คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รอบรองชนะเลิศ โดยมีนักชกคิก              

บ็อกซิ่งแถวหน้าของไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” และ “โจ 

ณัฐวุฒิ” ร่วมลงชิงชัย พร้อมด้วยการเปิดศึกชิงแชมป์เฉพาะกาล

ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต ซึ่งจะออกอากาศ

ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565  

การแข่งขัน คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ดำาเนินมาถึง

รอบรองชนะเลิศ โดยเราจะได้เห็นการลงสังเวียนอีกครั้งของเจ้า

ตำานานคิกบ็อกซิ่งชาวไทย “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ที่เบียด

เอาชนะ “ไทฟุน ออสแคน” มาได้ในรอบแรก โดยมีนัดฟาดปาก

กับ “ดาวิต คีเรีย” นักชกหมัดหนักจากจอร์เจีย เพื่อคว้าตั๋วสู่รอบ

ชิงชนะเลิศ   

ขณะที่ “โจ ณัฐวุฒิ” หลังจากคว้าชัยอย่างงดงามในไฟต์

ล่าสุด ก็หวังกลับมาเก็บแต้มชัยต่อเนื่อง โดยจะปะทะกับ “โดวิ

ดาส ริมคุส” นักสู้หนุ่มดาวรุ่งจากลิทัวเนีย เพื่อชิงเก้าอี้สำารองศึก

เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ที่จำาเป็นต้องมีเผื่อไว้ในกรณีที่นักกีฬาตัวจริงไม่

สามารถลงแข่งได้  

ส่วนคู่เอกของรายการเป็นศึกชิงแชมป์โลกเฉพาะกาล รุ่น

เฮฟวีเวต ระหว่าง “อนาโตลี มาลีคิน” นักสู้รุ่นยักษ์อารมณ์ดี

จากแดนหมีขาว และ “คิริลล์ กรีเชนโก” จอมโหดชาวเบลารุส 

โดยศึกชิงแชมป์เฉพาะกาลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ “อาร์จาน บูล

ลาร์” เจ้าของตำาแหน่งแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวตคนปัจจุบัน 

ไม่พร้อมลงศึกป้องกันตำาแหน่งด้วยเหตุผลบางประการ  

ขณะที่คู่รองของรายการเป็นศึกการต่อสู้แบบผสมผสาน 

(MMA) เขย่าบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวตระหว่าง “คิม แจวุง” จอมน็อก

จากแดนกิมจิ ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้ และ “ถัง ไค” 

นักสู้ดาวรุ่งจากแดนมังกร ผู้กำาสถิติ 5 ไฟต์ไร้พ่ายบนเวที ONE.  
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘ครูเหน่ง’วางโรดแมปการศึกษาปี65ไม่หวั่นยุบสภา

Roche Children’s Walk 2021 • มร.มิไฮ อีริเมสซู ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) แผนกธุรกิจ

เบ�หว�น มร.ฟ�ริด บิดโกลิ ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนม� กัมพูช� และล�ว และน�ยพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมก�ร

ผู้จัดก�ร บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมมอบเงินระดมทุนแก่โรงเรียนบ้�นเด็กร�มอินทร�ฯ โดยมีน�งทัศนีย์ รัตนะ 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นมูลนิธิ ส�ข�กรุงเทพมห�นคร เป็นตัวแทนรับมอบ ต�มโครงก�ร “โรช ชิลเดรนส์ วอล์ก-Roche Children’s Walk 

2021” ก้�วไปด้วยกัน เพื่ออน�คตที่ดีกว่�ของเด็กต�บอดผู้พิก�รซ้ำ�ซ้อน.

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” วางโรดแมป

เคลื่อนการศึกษาปี 65 เน้นขจัดปัญหา

เด็กหลุดออกนอกระบบ สร้างโรงเรียน

คุณภาพภูมิภาคละ 1 แห่ง พัฒนาทักษะ

ครูต่อเนื่อง เพื่อให้ทันโลกศตวรรษที่ 21                                                      

ไม่หวั่นยุบสภา ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)                                                             

กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานการ

ศึกษาในปี 2565 ว่า ตนมีแนวทางขับ

เคลื่อนการศึกษาไว้หลายประเด็น ซึ่ง

สิ่ งหนึ่ งที่มุ่ งมั่นอยากดำาเนินการให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ                                                  

การขจัดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา

ด้วยการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นจาก

ระบบการศึกษา การพัฒนาครู และ

การสร้างโรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน                                              

โดยในส่วนของการแก้ปัญหาเด็กตก                                           

หล่นนั้น โครงการ “Chance-พาน้อง 

กลับห้องเรียน” เป้าหมายเพื่อค้นหา ติด 

ตาม และนำาตัวเด็กที่ตกหล่น หรือต้อง

ออกจากระบบการศึกษากลางคัน รวม

ถึงเด็กท่ีเป็นผู้พิการ หรือด้อยโอกาสทาง                                                    

การศึกษา โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบ                                                       

การศึกษาให้ได้ทั้งหมด บนพื้นฐานของ                                                    

ความเชื่อมั่นว่า ความรู้เป็นองค์ประกอบ                                                       

สำาคัญในการเสริมสร้างให้คนมีความสุข                                                         

ขณะท่ีการปักหมุดสร้างโรงเรียนคุณภาพ

ระดับชุมชน จะดำาเนินการสแกนพื้นที่

โรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบที่มีเด็กและ

ครูไม่ครบชั้น เพื่อสร้างโรงเรียนเครือ

ข่ายหรือโรงเรียนแม่เหล็กด้วยการเติม

การศึกษาที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสื่อ

การเรียนการสอนที่ทันสมัย ห้องเรียน

คุณภาพอัจฉริยะ ซึ่งจะทำาให้เด็กได้เข้า

ถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม 

โดยจะเริ่มนำาร่องโรงเรียนคุณภาพให้

เกิดขึ้นโรงเรียนละ 1 ภูมิภาคให้ได้  

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำาหรับการ

พัฒนาครูถือเป็นข้อสั่งการของนายก

รัฐมนตรีที่ต้องการให้ ศธ.ได้มีการพัฒนา

ครูอย่างครบวงจร เพราะทุกวันนี้โลก

แห่งการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งการเรียนไม่ได้หยุดแค่เพียง

ห้องเรียนเท่านั้น อีกทั้งเราต้องการที่จะ

สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครูจะต้องมีการ

พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

การเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปตามหลัก 

สูตรฐานสมรรถนะ โดยครูจะต้องสามารถ                                                            

บูรณาการทุกกลุ่มวิชาการเรียนรู้ เพื่อ                                                         

ผลิตผู้เรียนในอนาคตให้รู้จักคิดวิเคราะห์

เป็นมากขึ้น

“ทั้ งนี้ดิฉันไม่กังวลว่านโยบาย

ต่างๆ ที่ดำาเนินการไว้จะไม่ได้มีการสาน                                               

ต่อ หากรัฐบาลมีการยุบสภาและเปลี่ยน

รัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็น

เรื่องของอนาคต แต่ขณะนี้ดิฉันจะมุ่ง

มั่นดำาเนินการให้นโยบายที่วางไว้ ใน

เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นให้สำาเร็จภายในปี 

2565 อย่างแน่นอน” รมว.ศธ.กล่าว.

ทรรศการผลงานจากมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม 

“Culture Alert Nature Alive วัฒนธรรมนฤมิต ชุบชีวิต

ธรรมชาติ” เดินทางจากเมืองเก่าเชียงแสน จ.เชียงราย 

และเมืองเก่าน่าน จ.น่าน ถึงกรุงเทพฯ แล้ว เป็นการยก

ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

มาให้ชมกันแบบใกล้ชิด   

การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ มาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง (มฟล.) ดำาเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้อง

แหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความ

ยั่งยืน (EPISG) ตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC) ใน 2 เขตวัฒนธรรมเชียงแสน-น่าน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ 

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน วิถี

การดำารงชีวิตของชาวบ้านมีส่วนสำาคัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย

นักวิชาการ มฟล. นักออกแบบร่วมสมัยร่วมเก็บรวบรวมข้อมูล

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ คัดเลือกและนำามาพัฒนาต่อ               

ยอดสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบอย่างลุ่มลึก เป็นสินค้า

ชุมชนที่คนอยากใช้พร้อมกับรับรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างในนำามาสู่

การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น สร้างความรู้สึกรักสิ่งแวดล้อม 

10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างมรดกทาง

ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้กับการฟื้นฟูระบบนิเวศจัดแสดงที่ห้องสตู

ดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ม.ค.2565  

ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการ EPISG 

กล่าวว่า การปกป้องธรรมชาติในพื้นที่ของชุมชน ให้สามารถทำา

กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ไม่จำาเป็นต้องงดการเข้าพื้นที่หรือนำาคน

ออกจากพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ส่วนสำาคัญคือการให้ชาว

บ้านที่อยู่ในพื้นที่ดูแลสิ่งแวดล้อมจากวิถีชีวิตของเขา ซึ่งจากการ

ลงพื้นที่ทำาให้พบว่า พื้นที่ป่ามีการถูกบุกรุก หรือที่ดินสาธารณะ

ถูกจับจ้องไปทำาเกษตรที่มีสารเคมี ส่งผลต่อระบบนิเวศ จึงจำาเป็น

ต้องเข้าไปให้ความรู้ชาวบ้านและการดึงภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้

ประโยชน์ เราเพียงแค่เข้าไปสร้างองค์ความรู้ที่ชาวบ้านสามารถ

ต่อยอดได้  

“ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นสินค้าและบริการจะเชื่อมโยงกับ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การท่อง

เที่ยวที่มีส่วนร่วมในการรักษาปกป้องแหล่งท่องเที่ยว ส่วนการนำา

เสนอในรูปแบบนิทรรศการที่กรุงเทพฯ เป็นอีกทางเพื่อการศึกษา

เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นว่าการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่เพี่อผล

ประโยชน์ของชุมชนแต่เพื่อทุกคน โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมด

ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส่งมอบให้กับชุมชนเจ้าของ

ภูมิปัญญาเพื่อนำาไปต่อยอดผลิตสินค้าต่อไป ขณะนี้อยู่ในระหว่าง

การพัฒนาเพื่อผลิตและจำาหน่ายจริง” หัวหน้าโครงการกล่าว 

ด้าน จิระ จิรประวัติ ณ อยุธยา หัวหน้าทีมนักออกแบบ

ในโครงการ กล่าวว่า จากที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้พบเจอกับ

ชาวบ้าน ทำาให้ได้เห็นถึงศักยภาพที่มีของชาวบ้าน ทั้งยังได้รับรู้ถึง

นิ

ตำานานที่เล่าสืบต่อกัน

มา ทำาให้เข้าใจชุมชน

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

ชาวบ้านมีทักษะดีมาก 

เก่งในการทำาเครื่องมือ

หรืองานเย็บปักถักร้อย 

ตนและทีมนักออกแบบ 

5 คน ได้นำามรดก

วัฒนธรรมมาดีไซน์

เป็นผลงานให้สามารถ

ใช้งานได้จริงในชีวิต

ประจำาวัน อาทิ กระเป๋า 

หมอนอิง เครื่องประดับ 

เครื่องสักการะ แก้วน้ำา 

เป็นต้น นอกจากนี้ ได้

สร้างสรรค์การแสดง 

Legend Of Chiang Saen โดยนักแสดงเป็นเด็กและเยาวชนที่มี

พื้นฐานการแสดงกลองสะบัดชัยของภาคเหนืออยู่แล้ว ผ่านการ

อบรมจากวัดท่าเดื่อ ผลงานนี้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้การท่อง

เที่ยวในพื้นที่มากขึ้น 

สำาหรับ 10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่คัดสรรมาให้ชม ประกอบ

ด้วย ผลิตภัณฑ์จากเมืองเก่าเชียงแสน 5 รายการ ได้แก่ 

1.หมอนอิงและกระเป๋า ลวดลายสายน้ำากกในช่วงเวลาเช้าและ

กลางคืน ซึ่งมาจากแสงของพระอาทิตย์ที่กระทบกับน้ำาโขง โดย

วัตถุดิบคือผ้าไหมที่ทอโดยชุมชนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน ซึ่งเป็น

ชุมชนผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงราย 2.กาสร วารี ผลิตภัณฑ์

จากปางควายเวียงหนองหล่ม อ.แม่จัน ซึ่งเป็นกบเหลารูปตุ๊กตา

ควายทำาขึ้นจากหนังเทียม สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรหาก

ไม่รู้จักรักษาก็จะหมดไป เพราะในบริเวณเวียงมีชาวบ้านมาทำา

เกษตรในที่ดินสาธารณะและใช้สารเคมี 

3.เสื้อผ้าปักลายสุนัข หรือลายตีนหมาของชาวอิ้วเมี่ยน ซึ่ง

ชาวเมี่ยนนั้นมีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน มีการปลูก

ต้นตองสาดบนภูเขาเพื่อรักษาระบบนิเวศของน้ำา 4.กระเป๋าสะพาย 

จากอวนของชุมชนริมโขงที่บางส่วนได้เลิกทำาประมงเพราะสายน้ำา

โขงมีการเปลี่ยนแปลง แรงบันดาลใจในการนำาลวดลายต่างๆ มา

ถักด้วยไหมพรมเทคนิคเดียวกับการถักอวนที่ทั้งแข็งแรงและ

สวยงาม และ 5.เครื่องสักการะล้านนา เมื่อความศรัทธานั้นมีความ

หมายต่อวิถีชีวิต จากการนำาเครื่องสักการะดอกไม้สดไปสักการะ

เจดีย์ในเมืองเก่าเชียงแสนเพื่อปลุกให้ โบราณสถานกลับมามีชีวิต สู่

การประดิษฐ์เป็นเครื่องสักการะไม้ที่ซื้อกลับไปไหว้พระที่บ้านได้ 

ส่วนเมืองเก่าน่าน 5 รายการ ได้แก่ 1.แมงหมาเต๊า 

คาแรคเตอร์สำาหรับเมืองเก่าน่าน ที่เมื่อไปวัดพระธาตุแช่แห้ง 

หากเสี่ยงเซียมซีได้ใบไม่ดีจะนำาไปฝากไว้กับแมงหมาเต๊านี้ แตก

ต่างจากที่วัดอื่นๆ 2.เครื่องประดับดาวเมืองน่าน หรือที่เรียก

ว่าดาวขอบด้งในแบบล้านนา เป็นดาวประจำาวันเกิดของเมือง

น่าน เครื่องเงินถือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่สำาคัญของชาวน่าน 

3.เสียงแห่งน่าน เครื่องเป่าเซรามิก ดีไซน์มาจากใบหน้าของคัทธ

กุมาร เครื่องเป่านี้เป็นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบบ่อสวก ซึ่ง

เป็นรูปแบบโบราณ มีการเจาะรูที่ตาเพื่อให้เกิดเสียงที่แตกต่าง

อย่างไพเราะ 

4.มาลา นาคี วารี น้ำาน่าน จากประเพณีการแข่งเรือของ

ชาวน่าน เปรียบเสมือนการสักการะพระแม่คงคา มีการออกแบบ

หมวกที่อิงลายมาจากหัวเรือให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่ป้องกันความ

หนาว และ 5.เครื่องสำาอางจากไก ที่มาจากสาหร่ายแม่น้ำาในเขต

เมืองเก่าน่าน สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำา อีกทั้งยัง

มีรสชาติเฉพาะถิ่น และมีสรรพคุณในการบำารุงผิวพรรณ การัน

ตีจากงานวิจัยของ ม.แม่ฟ้าหลวง 

อยากรู้ว่าวัฒนธรรมชุบชีวิตธรรมชาติ และสร้างสีสัน

ความมีชีวิตชีวาให้กับผู้คนได้อย่างไร มาหาคำาตอบในนิทรรศการ.

นิทรรศการต้นแบบ‘วัฒนธรรมนฤมิต ชุบชีวิตธรรมชาติ’

เปิด 10 หนังยอดวิวสูงสุดแห่งปีช่อง YouTube หอภาพยนตร์

ในปีแห่งความไม่แน่นอนของโรงภาพยนตร์ ถึงแม้ โรงหนังจะกลับมาคึกคักใน

ช่วงท้ายปี แต่การปิดโรงยาวนานเกือบ 6 เดือนในช่วงกลางปี ทำาให้ผู้ชมจำานวนมาก

หันไปดูหนังออนไลน์ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ฉายหนังทั้งในโรงภาพยนตร์

ที่หอภาพยนตร์ และทางช่อง

ทาง YouTube เพิ่มการเข้าถึงต่อ

ประชาชน 

ในปี 2564 ที่ผ่านไป มี

ผู้เข้าชมช่อง YouTube ของ

หอภาพยนตร์เกือบ 8 ล้าน

ครั้ง ทั้งชมภาพยนตร์เรื่องและ

คลิปประวัติศาสตร์ และสารคดี

อื่นๆ จากจำานวนหลายร้อยคลิป 

สำาหรับ 10 หนังที่มีผู้เข้าชมมาก

ที่สุดตลอดปีหนู แบ่งเป็นหนังเล่าเรื่อง 5 อันดับ และหนังข่าวหรือสารคดี 5 อันดับ 

ทั้งหมดรับชมได้ทาง www.youtube.com/filmarchivethailand

หนังเล่าเรื่อง สวรรค์มืด (2501) หนังรักซาบซึ้ง พร้อมเสียงเพลงเพราะ 

นำาแสดงโดยสุเทพ วงศ์กำาแหง และสืบเนื่อง กันภัย สมิงบ้านไร่ (2507) หนังแอก

ชันนำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา กำากับโดย “พันคำา” พร้อมสิน สีบุญเรือง ถ่ายภาพ

โดยประเทือง ศรีสุพรรณ ตากล้องถ่ายหนังหญิงคนแรกของไทย มิตรรับบทเป็นชาย

หนุ่มท้าทายกับผู้มีอิทธิพลในตำาบลบ้านไร่ และประกบคู่กับเพชรา เชาวราษฎร์ เงิน 

เงิน เงิน (2508) หนังคลาสสิก กำากับโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคล

การ นำาแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา และเพชรา เชาวราษฎร์ ไอ้ทุย (2514) ผลงาน

สนุกสนาน เป็นหนัง 35 มม. เรื่องแรกของดอกดิน กัญญามาลย์ เล่าเรื่องราวของ

ทุย ลูกชายกำานันบ้านนา กับคุณเพรียว เศรษฐีสาวผู้ให้ชาวบ้านอาศัยที่ดินทำามาหากิน

ทรชนคนสวย (2510) หนังแอกชันแนวสายลับของละโว้ภาพยนตร์ นำาแสดงโดย มิตร 

ชัยบัญชา ในบทอดีตตำารวจตามล่าแก๊งค้ายาเสพติด 

หนังข่าว คลิป และสารคดี อาภัสราประกวดนางงามจักรวาล (2508) ยังคง

เป็นคลิปยอดฮิต บันทึกเหตุการณ์สำาคัญของไทยกับการคว้ารางวัลนางงามจักรวาลครั้ง

ที่ 14 ของ อาภัสรา หงสกุล                           

ในวันที่ 24 ก.ค.2508 จัด

ขึ้นเมืองไมอามี ฉากมิตร 

ชัยบัญชา ร้องเพลงใน

ภาพยนตร์มดแดง (2510) 

คลิป 4 นาที เป็นฉากเพลง

ที่ถ่ายด้วยฟิล์ม 35 มม.ของ

หนัง 16 มม. เรื่องมดแดง 

นำาแสดงโดยมิตร ชัยบัญชา 

เพชรา เชาวราษฎร์ กำากับ

โดย ดอกดิน กัญญามาลย์ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

รัชกาลที่ 7 จากฟิล์ม

ไนเตรต (2468) เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกที่บันทึกไว้เป็นภาพยนตร์

อย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานราชการไทย รำาลึกถึงท่านผู้หญิงบุณเรือน ชุณหะ

วัณ (2499) ภาพจากหนังบ้านของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ขณะไปเที่ยวสวิตเซอร์

แลนด์และอิตาลี กับภรรยาท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ กองพันจงอางศึก (2510) 

หนังของกองทัพไทย เผยแพร่ภารกิจที่ประเทศไทยส่งทหารไปรบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์

เวียดนามเหนือ ในระหว่างสงครามเวียดนาม.

เครื่องสักการะล้านนาในรูปแบบใหม่ที่มีชีวิตชีวา 

กระเป๋าตาข่ายดี ไซน์เก๋จาก

ภูมิปัญญาคนริมน้ำาโขง

สกศ.เตรียมยกร่างกม.คลอดองค์กร‘บิ๊กดาต้า’

ทำาหน้าที่จัดการทรัพยากรบุคคลของประเทศจ่อถกสภาพัฒน์หางบสนับสนุน

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าว

ว่า ข้อมูลสารสนเทศ หรือบิ๊กดาต้า ถือ

เป็นส่วนสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา 

ศึกษาธิการ • สกศ.เตรียมยกร่าง กม.คลอดองค์กรขับเคลื่อนบิ๊กดาต้า จัด

ทรัพยากรบุคคลของประเทศ เตรียมถกสภาพัฒน์หางบหนุน และยกร่างกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ขณะที่ “ตรีนุช” มององค์กรดูแลบิ๊กดาต้าไม่ควรอยู่ภายใตัสังกัด ศธ. แต่

ควรเป็นองค์กรอิสระ

เนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะเห็นภาพ

อนาคตว่าจะเป็นอย่างไร และปัจจุบัน

จะต้องพัฒนากำาลังคนในรูปแบบไหนจึง

จะได้ทรัพยากรมนุษย์ในแบบที่ประเทศ

ต้องการในอนาคต โดยข้อมูลสารสนเทศ

ไม่ใช่หมายถึงข้อมูลของผู้จบการศึกษา

เท่านั้น แต่จะต้องสามารถระบุได้เลยว่า

ประเทศมีความต้องการกำาลังคนในภาค

ธุรกิจไหน เท่าไร และประเทศมีกำาลัง

การผลิตอยู่เท่าไร รวมถึงจะต้องเก็บ

ข้อมูลความสามารถในแต่ละสมรรถนะ

ของแต่ละบุคคลด้วย โดยสภาการศึกษา 

(สกศ.) อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เกี่ยวกับการหางบประมาณมาสนับสนุน

ในเรื่องนี้ ว่าจะสามารถบริหารจัดการ

จากช่องทางใดได้บ้าง เช่น งบประมาณ

รายจ่ายงบกลาง เป็นต้น รวมไปถึงการ

ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจาก

นี้ตนยังได้หารือร่วมกับนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ซึ่ง รมว.ศธ.ก็

มีแนวคิดว่าองค์กรที่จะมาขับเคลื่อน

เรื่องบิ๊กดาต้าไม่ควรอยู่ ในกำากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่ควรที่จะ

เป็นองค์กรอิสระ หรือองค์การมหาชน 

เพื่อที่จะทำาให้การทำางานของหน่วยงาน

นี้มีความเป็นอิสระ

“สำาหรับความคืบหน้าเรื่องร่าง                                                     

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... นั้น อยู่                                                    

ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิ 

การวิสามัญฯ ซึ่งผมเชื่อว่า พ.ร.บ.ฉบับ

นี้จะไม่เหมือนกฎหมายที่ผ่านมา และ

จะเน้นไปที่ตัวผู้เรียน ห้องเรียน และครู

เป็นสำาคัญ ตามนโยบายของ รมว.ศธ.” 

เลขาฯ สกศ.กล่าว.

เสียงแห่งน่าน เครื่องเป่าเซรามิก

หมวกที่ ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีแข่งเรือน่าน

ชมนิทรรศการผลงานจากมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

เชียงแสน-น่าน



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

ปิดดูรึยังล่ะ?

ก็..สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 หมายเลข 5 ไง ตั้งแต่วานนี้

มิใช่หรือ ที่พิธีกรข่าวคนดัง คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณ

ธีระ ธัญไพบูลย์ คุณสันติสุข มะโรงศรี คุณสถาพร เกื้อสกุล 

และอีกหลายคุณ..

ได้เข้าประจำาทำาหน้าที่ดำาเนินรายการตามที่ได้ โปรโมต-

ตีปี๊บไว้ช่วงปลายปีที่ผ่านมา!

ตามผัง..ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่เช้าช่วง 06.00-

07.00 น. รายการ “ช่อง 5 ผ่าประเด็นโลก” กับคุณสถาพร 

เกื้อสกุล และคุณนิธิตรา เชาว์พยัคฆ์

ช่วงเที่ยง 12.00-14.00 น. ขณะที่ผมปั่นต้นฉบับอยู่นี้ 

พลางก็ดูรายการ “ผ่าข่าวเที่ยง” ไปด้วย น่าจะเป็นการเปิดซิง

คุณวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ กับคุณศลิลนา ภู่เอี่ยม ทางจอช่อง 5 

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแย่งคนดูจากรายการ “ท็อปข่าวเที่ยง” 

ของ “เจ๊ปอง” คุณอัญชะลี ไพรีรัก ที่จัดคู่คุณวิทเยนทร์ มุตตา

มะระ ทางช่องท็อปนิวส์ (เวลาตรงกัน) ไปสักมากน้อยแค่

ไหน?

จะบอกว่า “ไม่กระทบเลย” ก็เห็นจะไม่ได้ ยิ่งในช่วง

เวลา 17.45-19.45 น. “ข่าวเป็นข่าว” ที่ดำาเนินรายการโดย

คุณสันติสุข กับคุณอุบลรัตน์ ด้วยแล้ว..

คนดู-แฟนคลับไม่กดรีโมต-สลับช่องกันให้วุ่นรึนั่น?

และไหนจะตอนค่ำา เวลา 20.30-22.30 น. รายการ 

“เล่าข่าวข้น” กับคุณกนก-คุณธีระ อีกช่วง คงสร้างความยุ่ง

ยากลำาบากให้กับแม่ยก-พ่อยกอยู่ไม่น้อย

จะปักหลักดูช่อง 5 ที่เดียวก็ห่วงท็อปนิวส์จะเหงา ครั้น

จะเฝ้าจ้องแต่จอท็อปนิวส์ ก็เกรงใจช่อง 5 เรตติ้งจะไม่ขยับ 

หากรักพี่แต่เสียดายน้องอย่างนี้ เห็นทีต้องปรับตัว-ทำาใจกันล่ะ

นะ!

เอาล่ะ ไหนๆ ก็เป็นกระบอกเสียงให้ช่อง 5 แล้ว ก็ขอ 

บอกกล่าวให้รู้ต่อว่า รายการ ณ ครับ กับลายกนก ยกสยาม 

เขาก็ยกมาออกอากาศทางช่องนี้ด้วยทุกเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

20.30-21.30 น.

และเท่าท่ีเห็นจากผัง ท้ังสองรายการน่าจะได้มีการรีรัน 

โดยลายกนกจะออกอากาศซ้ำาในคืนวันพุธ เวลา 24.00 น. ส่วน 

ณ ครับ ออกวันพฤหัสฯ เวลาเที่ยงคืน..เข้าทางคนนอนดึกเลย!

มีไรอีกไหม?..ถ้าไม่มีก็ขอพูดถึงช่อง 9 หมายเลข 30 

บ้าง เพราะจากได้ฟังการแถลงข่าว..ปี 2565 มีการจับมือกับ

บริษัทยักษ์ใหญ่วงการเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งของไทยและต่าง

ประเทศ

อาทิ We TV โมโน สตรีมม่ิงฯ, เซ็นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์, 

ทีวี ธันเดอร์, ทีวีพูล กรุ๊ป, ดรีมทีมเน็ตเวิร์ค, บูรพาทัศน์

และไชนา มีเดีย กรุป ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษัทสื่อแห่งสาธารณ 

รัฐประชาชนจีน พร้อมป้อนคอนเทนต์อัดแน่น ไม่ว่าจะเป็นซี

รีส์จีนยอดนิยม ละครไทย ซีรีส์ ไทยหลากหลายแนว

ที่น่าจับตาก็รายการ “ชูวิทย์สะกดติ่ง” โดยคุณชูวิทย์ 

กมลวิศิษฏ์ และคุณกุลธิดา พงษ์แจ่ม ซึ่งยี่ห้อชูวิทย์เชื่อขนม

กินได้ ความเข้มข้น-ดุดันไม่ทำาให้ผิดหวังแน่!

ว่าแต่ ช่วยกรุณาเชิญ “ทิดสึกใหม่” ไปสะกิดเตือนทีเหอะ..

อย่าดุดันให้มากไป ชาวบ้านเขารำาคาญ!.

ฝากชูวิทย์สะกิด?

เ

2565 หรือปีเสือทอง ช่อง 7HD เดินหน้าผลิตละคร

ฟอร์มเด็ด อัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพ ทั้งรุ่นใหญ่-

เล็ก โปรดักช่ันเริด ครบรส หลากหลายแนว เอาใจคอ

ละครเต็มพิกัด นอกจากหยิบบทประพันธ์ เรื่องราวน่าสนใจแล้ว ด้าน

นักแสดงก็มีข่าวดีจากนางเอกซูเปอร์สตาร์ตัวแม่อันดับ 1 ของวงการ 

อ้ัม พัชราภา ท่ีประกาศรับละครเรื่องใหม่แล้ว นอกจากน้ียังมีผลงาน

ของพระเอกเบอร์หน่ึงฝีมือดี เวียร์ ศุกลวัฒน์ รวมถึงจัดเต็มการกลับ

มาอีกคร้ังทางหน้าจอ 7HD ของทัพนักแสดงมากฝีมือ อดีตนางเอก

ขวัญใจตลอดกาล อาทิ กบ สุวนันท์, นุ่น วรนุช, น้ำาผ้ึง ณัฐริกา 

เริ่มต้นกันที่ละครเด็ดหลังข่าวภาคค่ำา กรงน้ำาผึ้ง จากค่าย

มีเดีย ซีน ผลงานพระเอกเบอร์หนึ่งของช่อง เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ

บทบาทดรามาสุดท้าทาย นอกจากนี้ยังมี เพลิงกินรี กับนางเอก

มากความสามารถ กบ สุวนันท์ ที่จะมาปะทะบทบาทกับหนุ่มศร

ราม และฟลุค เกริกพล และเข็มซ่อนปลาย การกลับมาอีกครั้ง

ของนางเอกเจ้าบทบาท นุ่น วรนุช ผลงานการผลิตของผู้จัดคน

เก่ง เจี๊ยบ โสภิตนภา มาที่ละครฟอร์มใหญ่ด้านโปรดักชั่นการผลิต 

สร้อยนาคี ผลงานจากค่าย มุมใหม่ ละครสายเลือดสองหัวใจ ดึง

หนุ่มสุดฮอต มิกค์ ทองระย้า สวมบทฝาแฝดครั้งแรก

ต่อด้วยกลุ่มละครเด็ดโดนใจที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียง

หัวเราะให้ผู้ชม ประเดิมด้วยคู่จิ้นสุดฮอต เข้มหัสวีร์ และมุกดา 

นรินทร์รักษ์ ในละครเขยบ้านไร่ สะไภ้ไฮโซ เรื่องบ่วงวิมาลา ภาค

ต่อจากโซ่เวรี ละครกระแสแรง ที่เคยสร้างความประทับใจให้กับ

ผู้ชม ผลงานจากค่ายนีโน่ บราเดอร์ส ด้านพระเอกหนุ่มขวัญใจ

มหาชน บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ ได้รีเทิร์นคู่ฮาน่า ลีวิส อีกครั้ง ในละคร

โรแมนติกดรามา เจ้าสาวจำาเลย จากค่ายมีเดีย ซีน นอกจากนี้บิ๊ก

เอ็มยังได้ขึ้นแท่นป๋าดันนางเอกน้องใหม่ สกาย มาเรีย ใน หมอลำา

ซัมเมอร์ ที่รีเมกใหม่โดยค่ายดาราวิดีโอ ส่วนละครบู๊ที่ช่อง 7HD 

ไม่เคยทำาให้แฟนๆ คอแอกชันผิดหวัง เริ่มจากเสาร์ที่ 5 ที่นำากลับ

มารีเมกโดยค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์, สัจจะในชุมโจร (เสือสั่งฟ้า 3) 

ละครภาคต่อที่ประสบความสำาเร็จด้านเรตติ้งสูงในอดีตอย่าง เสือ

สั่งฟ้า ผลิตโดยค่าย                        

กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ 

(2002), ชาติพยัคฆ์ 

คมนักเลง ผลงาน

จากค่ายโคลีเซี่ยม            

อินเตอร์กรุ๊ป และหุบ

พญาเสือ ผลิตโดยค่าย

โกลด์ ซี.พี.จี. เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์

นอกจากนี้ยังมี

ละครที่พร้อมเสิร์ฟความสนุก หลากหลายแนวตลอดปีอย่างเรื่อง 

ปางเสน่หา จากค่ายดีด้า วิดีโอ โปรดักช่ันอุ้ม รักปาฏิหาริย์ ละคร

แนวโรแมนติกที่ได้พระ-นางเคมีใหม่ โดนัท ภัทรพลฒ์ กับเหม่เหม 

ธัญญวีร์ มาประกบคู่กันครั้งแรก อีกหนึ่งเรื่องรักโรแมนติก สามี

ชั่วคืน เรื่องราวของความสัมพันธ์ชั่วคืน ที่อาจกลายเป็นรักยั่งยืน

ตลอดไป การันตีความสนุกโดยค่ายมงคลดี โปรดักชั่น ละครดรา

มาลึกลับ เคหาสน์นางคอย ผลิตโดยค่ายมุมใหม่ ส่ง บูม กิตตน์

ก้อง คู่พิ้งค์พลอย ปภาวดี ครั้งแรก นอกจากนี้ยังมี

ละครหลังข่าวภาคค่ำาเรื่องใหม่ๆ ของเหล่าซูเปอร์

สตาร์พระ-นางที่ทุกคนรอคอย ที่ทางช่อง 7HD 

เตรียมทำาเซอร์ไพรส์แฟนละครในต้นปี

หน้าอีกมากมาย

ส่วนละครก่อนข่าว 

มีละครทุกรสชาติที่ผู้

ชมรอคอย จากผู้

ผลิตละครหลังข่าว 

ที่มาร่วมเสริมทัพ

ความแข็งแรงให้

ละครก่อนข่าว ไม่

ว่าจะเป็นพยัคฆ์ยี่เก 

แนวแอกชันคอมิดี, 

หงส์ฟ้า พบนักแสดงมาก

ฝีมือ รวมถึงอดีตนางเอก

ช่อง 7HD อย่างน้ำาผึ้ง ณัฐ

ริกา, คุ้งเสน่หา ละครแนวโร

แมนติกคอมิดี ละครเพลงลูกทุ่ง

โดนใจ สาวน้อยร้อยไมค์ ผลงาน

จากค่ายมงคลดี โปรดักชั่น ละคร

โรแมนติกดรามา นางสาวส้มหล่น 

ต่อด้วย “พยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบ” 

แนวโรแมนติกแอกชันสายดรามา

น้ำาตานอง ต้องซาบซึ้งและสะเทือน

ใจไปกับ สายเปล เรื่องราวของโชค

ชะตาพลัดพราก แต่สายเลือดมิอาจตัดขาด ผลงานจากค่ายปภัสรา 

โปรดักชั่น รวมถึง มนตราตะเกียงแก้ว ภาคต่อของสาวน้อยใน

ตะเกียงแก้ว ละครแฟนตาซีที่ได้รับความนิยม ผลงานการผลิตจาก

ค่ายดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น

ติดตามละครเด็ด 7HD สนุกสนานครบรส เต็มอิ่ม ทุกวัน ทุก

ช่วงเวลาได้ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook Live: Ch7HD 

หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV.

ปี

บตั้งแต่ตั้งครรภ์ แอชลีย์ เกร

แฮม ก็ค่อยๆ โพสต์ภาพอัปเดต

ขนาดของท้องเรื่อยมา รอการ

มาของ 2 สมาชิกใหม่ พร้อมบันทึกการ

เดินทางสู่การเป็นคุณแม่อีกครั้ง ให้กับ     

บรรดาฟอลโลเวอร์ทางโซเชียลมีเดีย    

กันอย่างเกาะติด ล่าสุดวันปีใหม่เมื่อเสาร์

ที่ผ่านมา นางแบบชื่อดังวัย 34 ที่กำาลังรอ

คลอดแฝดชายที่เกิดกับสามี จัสติน เออร์

วิน ช่างภาพหนัง วัย 36 ได้ โพสต์ภาพชุด

ใหม่ที่เผยให้เห็นว่าท้องของเธอเวลานี้ใหญ่

มาก ใหญ่กว่าที่เคย และใกล้ถึงเวลาเต็ม                                                        

ที

สตาร์คนดัง นอกจากอาชีพนางแบบ

แล้วก็เคยมีผลงานการแสดงมาบ้าง รวม

ถึงเล่นเอ็มวี ซึ่งแฟน Maroon 5 น่าจะ

จำากันได้ ตอนนี้เธอใกล้ได้สมาชิกใหม่เพิ่ม

แล้วต่อจากลูกชายคนแรก คือ ไอแซ็ก 

เมเนลิก โจวานนี เออร์วิน ที่นำาร่องมา

ก่อน 1 คน เมื่อเดือนมกราคม ปี 2020 

หรือ 2 ปีที่แล้วพอดี ตอนนี้แอชลีย์ตื่นเต้น

มาก และแชร์ภาพขนาดท้องที่ใหญ่ยักษ์

เพราะตั้งครรภ์มาครบ 40 สัปดาห์ เมื่อวัน

ปีใหม่ 2022 เสาร์ที่ผ่านมานี้  

ดูเหมือนว่าคุณแม่ที่กำาลังตั้งท้องแก่

ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการตั้ง

ครรภ์นัก โดยเสริมว่า “วันครบกำาหนดเป็น

เพียงข้อเสนอแนะ เด็กทารกจะมาในวัน

เกิดของพวกเขา”

เพื่อนๆ และบรรดาฟอลโลเวอร์ต่าง

รู้สึกตื่นเต้นไปกับเธอ และเป็นกำาลังใจก่อน

การคลอดท้องที่ 2 ที่ลูกคนที่ 2 และ 3 จะ

มาพร้อมกัน

เกรแฮมพบกับสามีผู้

สร้างภาพยนตร์ในปี 2009 

ตอนนั้นเธอไปเป็นอาสา

สมัครที่โบสถ์ของเธอ ทั้ง

สองคนหมั้นหมายกันใน

เดือนมิถุนายน 2010 ก่อน

เข้าพิธีแต่งงานในเดือน

สิงหาคมในปีเดียวกัน

10 ปีต่อมา ทั้งสอง

คนได้ลูกคนแรก คือ ไอแซ็ก 

เมเนลิก โจวานนี เออร์วิน 

เดือนมกราคม ปี 2020.

นั

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘แอชลีย์ เกรแฮม’ท้องจะแตกแล้วหลัง40สัปดาห์

‘ช่อง 7HD’เปิดโผละครใหม่ฟอร์มเด็ดปีเสือ

ยกทัพนักแสดงแถวหน้าประชันฝีมือจัดเต็ม

ลิเวอร์พูล สไลด์หนีห่างจาก

โอกาสคว้าแชมป์ออกไปอีก หลัง

ทำาแต้มกระฉอกที่สแตมฟอร์ด 

บริดจ์ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 

เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ยอมรับว่า 

แมนเชสเตอร์ ซิตี กำาลังเป็นทีม

เต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้

อีกปีติดต่อกัน

ลิเวอร์พูลบุกไปขึ้นนำาห่าง

ได้เร็วถึง 2-0 เพียงแค่ 28 นาที

แรกของเกมที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ 

จากซาดิโอ มาเน น.9 โม ซาลาห์ 

น.26 แต่ยังไม่ทันจะพักครึ่ง ทีม

เยือนเสีย 2 ประตูรวดในช่วง

ท้าย มาเตโอ โควาซิช น.42 และ

คริสเตียน พูลิซิช น.45+1 เกมนี้ เจอร์เกน คล็อปป์ ต้องดูเกมจากการกักตัว 

และพลาดการเก็บ 3 คะแนนเต็มอีกครั้ง หลังชนะได้แค่แมตช์เดียวจาก 4 เกม

หลังสุด ขณะที่แชมป์เก่า แมนเชสเตอร์ ซิตี ยังคงคว้าชัยอีกในเกมสุดสัปดาห์

ทีมจ่าฝูงของเป๊ป กวาร์ดิโอลา เวลานี้ทำาคะแนนทิ้งทุกทีม ห่างเชลซี 10 

แต้ม และนำาลิเวอร์พูลที่รั้งอันดับ 3 อยู่ 11 แต้ม 

“ตอนนี้ช่องว่างห่างกันมาก ซิตีจะพลาดแชมป์ต้องทำาตัวเองเท่านั้นแล้ว

ตอนนี้ แต่อะไรก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้” กองหลังชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลกล่าว 

“โชคไม่ดีที่เรามีโอกาสตามติดได้ แต่เราทิ้งโอกาสไปทั้งที่นำาห่างไปก่อนในเกม

นี้ แต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ เราจะโฟกัสที่ตัวของเราเอง เชลซีจะโฟกัสที่พวกเขา

เองเช่นกัน”.

interthaipost69@gmail.com

‘ฟาน ไดจ์ค’ขออย่าหมดหวัง

ผ่านครึ่งซีซั่นตามซิตี11แต้ม



12 ขาวประชาสัมพันธ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมีน

โยบายสําคัญในการการสรางความเขมแข็งให

กับสถาบันเกษตรกร ของสหกรณการเกษตร

ท่ัวประเทศ  ดวยการมอบหมายใหกรมสงเสริม

สหกรณดําเนินโครงการขับเคล� อนนโยบายสง

เสริมการปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวม 

และการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ของสถาบัน

เกษตรกรท่ัวประเทศ   เพ� อสงเสริมและผลักดัน

สถาบันเกษตรกรใหเปนศูนยกลางในการ

จัดการผลผลิตทางการเกษตรเพ� อตอบสนอง

ความตองการของสมาชิกโดยมีอุปกรณการ

ตลาดที่จําเปนและเปนแหลงรวบรวมผลผลิต

ของเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรใกลเคียง   

โดยรัฐบาลไดสนับสนุนเงินงบประมาณ เพ� อ

อุดหนุนใหแกสหกรณภาคการเกษตรนําไปใช 

เพ� อสรางอุปกรณทางการตลาดตลอดหวงโซ 

ต้ังแตการรวบรวมผลผลิต มาเพ� อจัดการแปรรูป

และจัดการจําหน�ายสรางรายไดที่มั่งคง ยั่งยืน

ใหเกษตรกรไทย

นายวิศิษฐ   ศรีสุวรรณ   อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ  กลาววา  ขณะนี้โครงการ

ดังกลาวมีความคืบหนาอยางมาก  ลาสุดไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลแลวกวา 

1,600 ลานบาทในการนําไปสงเสริมสถาบัน

เกษตรกรจัดสรางอุปกรณการตลาดดานตางๆ  

อาทิ  ยุงฉาง  โรงสี โรงคลุม ลานตาก เคร� อง

อบลดความชื้น หรือเคร� องไมเคร� องมือที่ใช

เกี่ยวกับการขนสง เร� องโลจิสติก เปนตน   โดย

แนวทางการดําเนินงานสหกรณการเกษตรที่

เขารวมโครงการจะตองมีเงินสมทบในอัตรา

รอยละ 10 สวนกรมสงเสริมสหกรณจะเขาไป

ใหการสนับสนุนการเก็บชะลอผลผลิตเน� องจาก 

ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลจะใหผล

ผลิตพรอมๆกัน เชน ขาวเปลือกท่ีเปนขาวนาป 

จะออกผลผลิตในชวงเดือนพฤศจิกายนไป

จนถึงเดือนมกราคม ในชวงนั้นผลผลิตก็จะมี

คอนขางมาก ทางกรมฯจึงมีแผนใหสหกรณ

ตางๆ ดําเนินการเก็บชะลอผลผลิตเหลานี้ ใน

อุปกรณการตลาดที่สหกรณไดรับไป ไมวาจะ

เปนโรงคลุม โรงเก็บวัสดุการเกษตรเหลานี้ 

และยุงฉาง เคร� องอบลดความชื้น และไซโล

เพ� อชะลอดูราคา เพราะหากออกมาพรอมกัน

ในชวงตนฤดู ผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมา

พรอมกันจะทําใหราคาตกต่ํา ทําใหเกษตรกร

ไดรับรายไดไมดีนัก ทางกรมฯจึงมีความเห็น

ให้เก็บชะลอผลผลิตไว้เพื่อจัดการขายหรือ

แปรรูปสินคาในภายหลัง

“สําหรับความคืบหนาของโครงการ

ขณะน้ี ไดผานกระบวนการการจัดทําโครงการ 

และไดรับงบประมาณเรียบรอยแลว ขณะนี้

อยูในขั้นตอนการกอสราง โดยมีการจัดหา

ผูรับจางดําเนินการกอสรางอยู ในบางอุปกรณ

ก็สรางเสร็จเรียบรอยแลว เชน ลานตากขาว 

มีการจัดซื้ออุปกรณเพ� อบริการสมาชิก เชน 

รถตัก รถไถ เคร� องตัดหญา ตอนนี้อยูในขั้น

ตอนการใชประโยชน และติดตามการใช

ประโยชนในบางอุปกรณ จากการใชอุปกรณ

การตลาดดังกลาว สามารถรวบรวมและแปรรูป

ผลผลิต มูลคาประมาณถึง 3,000 ลานบาทเศษ 

นับไดวาประโยชนจากการรวมรวมผลผลิต 

การจัดการผลผลิตออกจําหน�าย ไดชวยลด

ตนทุนแกเกษตรกรและชวยเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร อีกท้ังยังเกิดการจางงานในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งตรงกับจุดประสงค ในการขอใชเงินจาก

พระราชบัญญัติ เงินพระราชกําหนด เงินกู

เพ� อปรับโครงสรางการเกษตร” นายวิศิษฐ กลาว  

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  กลาวตอวา    

หากสหกรณใดสนใจรับงบประมาณเพ� อสราง

อุปกรณทางการตลาดตางๆ เหลานี้ ตองจัดทํา

โครงการพรอมกับเสนอแบบความตองการมา

ที่กรมสงเสริมสหกรณ ทางกรมฯจะใหคณะ

กรรมการพิจารณารายละเอียดของโครงการ 

เม� อผานการพิจารณาแลว กรมฯจะโอนเงิน

อุดหนุนใหแกสหกรณ เพ� อใหแตละสหกรณ

ไปดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกอสราง หรือ

จัดซื้ออุปกรณที่ตองการมาใชประโยชน หลัง

จากนั้นจะมีการติดตามผล ซึ่งทางกรมฯ จะ

ใหคูมือแกสหกรณที่เขารวมโครงการเปนผู

ดําเนินการ โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัดตางๆ 

เปนผูกํากับดูแล ใหสหกรณปฏิบัติใหเปนไป

ตามที่คูมือที่กําหนด

ความเขมแข็งของสหกรณจะเกิดขึ้น

สหกรณเดินหนาปรับโครงสรางการผลิตฯสินคาเกษตรตลอดหวงโซ

สนับสนุนงบสรางโรงสี ยุงฉาง-เคร� องอบความชื้นพยุงราคาสินคาเกษตร

บทความพิเศษ

เม� อสมาชิกของสหกรณไมนอยกวารอยละ 70 

มารวมทํากิจกรรมหรือธุรกิจกับสหกรณ ซึ่ง

จะทําใหสหกรณมีผลผลิตทางการเกษตรอยู

ในมือไมวาจะเปนขาว มันสําปะหลัง หรือขาวโพด 

แลวสหกรณจะดําเนินการรวบรวมแปรรูป

แลวขายตอไป ทางกรมสงเสริมสหกรณจะเก็บ

ขอมูลรายละเอียดวา สหกรณแตละแหงมี

ผลการดําเนินงานตามโครงการเปนอยางไรบาง 

เชน ในปที่ผานมา แตละแหงรวบรวมขาว

ไดเทาไหร มีการแปรรูปผลผลิตขาวหรือผลผลิต

ที่เขารวบรวมมาหรือจัดการขายตอไปจํานวน

ปริมาณเทาไหร ซ่ึงก็คํานวณออกมาเปนมูลคา

ทางเศรษฐกิจที่สหกรณนั้นๆ ไดรับไป     

ในการกํากับดูแลติดตามโครงการ 

กรมสงเสริมสหกรณ ได ใหคูมือการติดตาม

โครงการแกคณะทํางานในระดับจังหวัด โดย

จะคอยลงไปติดตามในพื้นที่วาแตละสหกรณ

ไดดําเนินการตั้งแตกระบวนการของการจัด

ซื้อจัดจาง การกอสราง การใชประโยชนวา

ไดทําตามคูมือที่กําหนดไวหรือไม รวมถึงคณะ

กรรมการระดับเขตที่ตั้งขึ้น มีผูตรวจราชการ

กรมลงไปติดตามในพื้นที่ และที่สําคัญมาก

อีกอยางคือตัวสถาบันเกษตรกรหรือสหกรณ

ที่ไดรับโครงการไป ตองมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามที่กรมฯ กําหนดไว อาจจะเปน

รายเดือนหรือรายไตรมาส วาผลการดําเนินงาน

ของสหกรณมีอยางไร ไดประสบผลสําเร็จใน

เร� องของการใชอุปกรณ การตลาดเหลานี้ ได

สําเร็จหรือไมอยางไร

อยางไรก็ตาม  ความสําเร็จจะเกิดขึ้น

ไดตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือและ

สนับสนุนจากภาครัฐทั้งดานการวางแผน การ

จัดการและงบประมาณสนับสนุนและรวมกับ

การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายสูงสุด

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ตองการ

ชวยเหลือเกษตรกรไทยใหมีความเขมแข็ง

อยางยั่งยืน

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ราน

อาหารไทยตนตํารับ ณ ใจกลางยานทองหลอ 

ขอตอนรับชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลอง 

พรอมเติมความสุขดวยชุด Afternoon Tea 

หรือชุดน้ําชายามบาย ที่ใหความร� นรมยทั้ง

รูปแบบการเสิรฟที่สวยงาม ประณีต และ

ครบครันไปดวยขนมไทยชาววังและขนมไทย

รวมสมัยทั้งคาวและหวานจากฝมือเชฟไทย

รุนใหมที่ใสใจทุกรายละเอียดตั้งแตขั้นตอน

การทํา การตกแตง ไปจนถึงการเสิรฟ

แม้ว่าการดื่มชาจะเป็นวัฒนธรรม

ที่มาจากประเทศอังกฤษ แตรานอาหารไทย 

“ทองหลอ” ไดนํามาผสมผสานกับความเปน

ไทย โดยยกระดับขนมไทยใหมีความรวมสมัย

มากยิ่งขึ้น จนออกมาเปนชุด Afternoon Tea 

สุดเลอคาที่ประกอบดวยเมนูของหวานขายดี 

ไดแก ขนมหันตรา ทารตลูกชุบรูปผลไมรวม 

ผลไมแกะสลัก “ขาวตมมัดใจ” ขาวตมมัดจิ๋ว

ไสกลวยและเผือก และเมนูแนะนําอยาง 

พุดด้ิงแกงบวดลูกตาลลอยแกว เมนูท่ีประยุกต

ความเปนไทยและความรวมสมัยเขาไวดวย

กันอยางลงตัว นอกจากนี้ยังมีเมนูของ

วางแบบคาวที่ประกอบดวย ถุงทองไสกุง 

ทองพลุจิ๋วไสไก แตงโมปลาแหง ชอผกา

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ชวนจิบน้ําชายามบายพรอมชุดขนมไทยชาววังและรวมสมัย

กรองไสกุง และขาวตังกรอบหนาปู 

ขนมไทยชาววังหารับประทานยาก 

ภายในชุดยังสามารถเลือกเคร� อง

ด� มไดทานละ 1 รายการ ไมวาจะ

เปนชา กาแฟ (รอน) หรือเมนูม็

อกเทลท่ีมีใหเลือกระหวาง เวอรจ้ิน 

ทองหลอ สมูธ และเวอรจ้ิน บานนา 

มาตินี่ ในราคาชุดละ 990 บาท 

(ราคาสุทธิ) สําหรับ 2 ทาน พรอม

ใหบริการตลอดทั้งวัน ตั้งแตวันที่ 

25 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 

2565

รานอาหารไทย “ทองหลอ” 

ณ โรงแรมสเตยบริดจ สวีท กรุงเทพ 

(ทองหลอ ซอย 5) เปดใหบริการ

ทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น. 

โทร. 09-5426-4646, 0-2000-4701 

พรอมบริการซ้ือกลับบานและเดลิเวอร่ี 

นอกจากนี้ลูกคายังสามารถสั่ง

อาหารแบบเดลิเวอรี่กับทางราน

โดยตรง พรอมรับสิทธิพิเศษมากมาย

ที่ https://thonglorthaicuisine.foodie-

delivery.com ติดตามขาวสารและโปรโมชั่น

ตางๆ ไดที่เว็บไซต www.thong-lor.com 

เฟซบุก อินสตาแกรม ไลน Thonglor Cuisine 

และอยาลืมติดตามเร� องราวงานหัตถศิลปได

ที่อินสตาแกรม Sri.thonglor
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 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๒ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๙,๓๖๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒

๓ ธนบัตรรัฐบาลไทย - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๔ แหวนทองคํารูปหัวใจเกาะพลอยขาวน้ําหนัก ๓.๗๘ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๖,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๕ แหวนทองคํา น้ําหนัก ๗.๕๗ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๖ แหวนทองคําหัวโปรง น้ําหนัก ๗.๕๙ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๔

๗ แหวนทองคําเกาะพลอยขาว ๗ เม็ดน้ําหนัก ๘.๑๒ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการ ที่ ๔

๘ สรอยคอทองคําถักสี่เสา น้ําหนัก ๓๐.๔๕ กรัม พรอมพระ

หลวงพอโสธร

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๓,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๙ สรอยขอมือผาหวายโปรงหอยจี้หัวใจน้ําหนัก ๑๕.๒๑ กรัม ๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๖,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๑๐ เหรียญรัชกาลที่ ๙ (๒๕ สตางค) เลี่ยมทองเจือ ๗๕% น้ํา

หนัก ๐.๙ กรัม

๒ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๕

๑๑ เงินเหรียญ - นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๒๗๗ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๖

๑๒ แท็บเล็ต ยี่หอแอปเปล รุนไอแพดโปร พรอมปากกาและ

เคสคียบอรด พรอมสายชารจ (เปดไมติด)

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๗

๑๓ สรอยคอทองคําผาหวายโปรง น้ําหนัก ๓๐.๔๘ กรัม พรอม

พระเหรียญหลวงพอโสธรลงยาสีแดงเลี่ยมทองคําเจือ 

๘๕% น้ําหนัก ๑๖.๑๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๔,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๔ สรอยคอทองคําถักสี่เสาโปรงติดหัวใจลงยา น้ําหนัก 

๓๐.๓๖ กรัม 

๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๒,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๕ สรอยขอมือทองคําถักบิดโปรงน้ําหนัก ๓๐.๒๙ กรัม ๑ เสน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๒,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๖ เคร� องรางนําโชคคลายชายหญิงกอดกัน (อิ่นคูจิ๋ว) ๒ ชิ้น นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๗ พระปดตาหลังแบบ ๑ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๘ พระหลวงพอโสธรองคเล็กเลี่ยมทองเจือ ๗๕% น้ําหนัก 

๐.๒ กรัม

๑ องค นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๘

๑๙ แหวนทองคําลายสานติดหัวใจ น้ําหนัก ๗.๕๐ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๒๐ แหวนปลอกมีดทองคําลายเพชรน้ําหนัก ๑๕.๑๕ กรัม ๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๒๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๙

๒๑ นาฬ�กายี่หอ ALBA สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๐

๒๒ นาฬ�กายี่หอ GUESS สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๑

๒๓ นาฬ�กายี่หอ SHEEN CASIO สีทอง ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๒

๒๔ นาฬ�กายี่หอ CASIO G-SHOCK สีดํา ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๔

๒๕ นาฬ�กายี่หอ CASIO G-SHOCK สีน้ําตาล ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๕

๒๖ นาฬ�กายี่หอ ADIDAS สีทอง ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๖

๒๗ นาฬ�กายี่หอ CASIO สีเงิน ๑ เรือน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๘๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๗

๒๘ แหวนเคลือบสีทองเหลือง หัวพลอยสีแดง น้ําหนัก ๒๕.๑๕ 

กรัม

๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๑๙

๒๙ แหวนเคลือบสีทองเหลือง หัวพลอยสีเหลือง น้ําหนัก 

๒๘.๗๑ กรัม

๑ วง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๐

๓๐ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ ซัมซุง รุนโนต ๘แบตเตอรี่เสีย ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๑

๓๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอแอปเปล รุนไอโฟน ๑๐ ๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๒

๓๒ โนตบุคยี่หอ ACER สีแดง-ดํา(Serial number / 

NHQ๓LST๐๐๑๘๓๐๐๒๕D๓๓๔๐๐)พรอมกระเปา 

สายชารท เมาส

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๓

๓๓ โนตบุคยี่หอ ACER สีแดง-ดํา(Serial number / 

NHQ๓RST๐๐๘๘๔๑๐๓C๕F๓๔๐๐)พรอมสายชารจ

๑ เคร� อง นายสุทัศน

รอดเมือง 

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๔

๓๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ FORD 

รุน EVERREST zFAE9GD สีขาว หมายเลขทะเบียน 

๙ กค ๑๑๐๓ กรุงเทพมหานคร 

เลขตัวรถ MNBAXXMAWAHJ25510

เลขเคร� องยนต P5AT2373631

๑ คัน นายสุทัศน

รอดเมือง 

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๕

๓๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ HONDA 

รุน CIVIC สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ กช ๒๙๓๔ 

กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ MRHFK4820HT102547

เลขเคร� องยนต L15B71652554

๑ คัน นางสาว

ศันสนีย 

ศิรินุดคํา

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๖

๓๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ MINI COOPER 

แบบ Cooper S Countryman RHD รุนป ๒๐๒๐

สีแดง ดํา หมายเลขทะเบียน ๓ กส ๗๒ กรุงเทพมหานคร 

เลขตัวรถ PM1YW780803K41640 

เลขเคร� องยนต 0136X086 

๑ คัน นายณัฐธนัช

อัตนาถ

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

แยกมาจากทรัพยสิน

รายการที่ ๒๗

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓,๔๙๖,๑๓๗ บาท (สามลานส่ีแสนเกาหม� นหกพันหน่ึงรอยสามสิบ

เจ็ดบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com

(ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎิ์ มากทรัพย) กับพวก

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

Zegna Group เริ่มเปดการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย NYSE ในวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 ภายใตช� อยอใหม "ZGN" พรอม

รับประกันความเปนผูนําอยางไมขาดตก

บกพรองผาน 66% ของหุนสวนที่ถูกถือโดย

กลุมตระกูล Zegna 

ผูถือหุนรายสําคัญยังคงเปนบริษัท 

Investindustrial  ท่ีมีสัดสวนการถือหุนประมาณ 

13% ในขณะท่ีผูถือหุนรายยอยอ� นๆ มีสัดสวน

โดยรวมประมาณ 21% รายไดรวม (Gross 

Zegna Group & Investindustrial Acquisition Corp รวมธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ

เพ� อนําเครือแบรนดลักชัวรี่ระดับโลกเขารวมในตลาดหลักทรัพยของนิวยอรก

Proceeds) จากการซื้อขายหุนมีมูลคาทั้งสิ้น

ประมาณ761 ลานดอลลารสหรัฐ ในการรวม

องคกรจะสงผลใหมูลคาโดยรวมเริ่มตนที่ 3.1 

พันลานดอลลาร โดยมีมูลคาตลาดรวม 2.4 

พันลานดอลลาร

วันนี้ Ermenegildo Zegna NV 

(“Zegna”, “the Group” หรือ “The Company”) 

เครือแบรนด์ลักชัวรี่สุดหรูจากอิตาลี่ที่มีชื่อ

เสียงระดับโลก ไดประกาศความสําเร็จ

ในการร่วมธุรกิจกับ Investindustrial 

Acquisition Corp. (NYSE:IIAC) (“IIAC”) 

หรือบริษัท special purpose acquisition 

corporation ( SPAC ) ที่ไดรับการสนับสนุน

จากธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุนรายยอย

ภายใต Investindustrial VII LP การรวมมือ

กันของบริษัทในครั้งนี้คาดวาจะเริ่มทําการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรกภายใต

หุนช� อ “ZGN” เม� อวันจันทรที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เปดแลววันน้ี! แฟรนไชส “ออฟฟศเมท พลัส” สาขานางรอง จ.บุรีรัมย     ปทมา วรรณวิทยาภา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจแฟรนไชส ออฟฟศเมท พลัส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล  พรอมดวย 

อธิวัฒน สิทธิพรต ผูบริหารรานแฟรนไชส สาขานางรอง จ.บุรีรัมย  รวมเปดรานแฟรนไชส

ออฟฟศเมท พลัส แหงใหม ที่ถนนโชคชัย-เดชอุดม  หนาตลาดสระหญามา แหลงรวมสินคา

เพ� อ SME และจัดซื้อชาวบุรีรัมย มีทุกอยางที่ใชในธุรกิจกวา 100,000 รายการ อาทิ อุปกรณ

สํานักงาน  ไอที เฟอรนิเจอร อุปกรณโรงงาน และอ� นๆ อีกเพียบ พรอมบริการจัดสงฟรี* (ตามกําหนด) 

และโปรโมชั่นฉลองเปดรานใหมจัดเต็มตลอดทั้งเดือน โดยมี เพชรรัตน ภูมาศ นายอําเภอ

นางรอง, ดนุเดช ตรีรัตนกุลพร , สิทธิรัตน ตรีสงา, นิพนธ สิทธิพรต ใหเกียรติรวมงาน

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในท้องที่ตำาบลหานโพธิ์ ตำาบลควนขนุน ตำาบลจองถนน 

ตำาบลโคกม่วง และตำาบลเขาชัยสน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะปิด

ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมและรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ศาลากลาง

จังหวัดพัทลุง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ว่าการอำาเภอ

เขาชัยสน สำานักงานที่ดินอำาเภอเขาชัยสน สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

สำานักงานเทศบาลตำาบลเขาชัยสน สำานักงานเทศบาลตำาบลจองถนน สำานักงาน

เทศบาลตำาบลโคกม่วง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน ที่ทำาการ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหานโพธ์ิ และท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลควนขนุน 

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุม   

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะปิดประกาศ

ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำาร้องแสดงความเห็นเก่ียวกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ สถานที่ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะ

ไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำาร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

  

       (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                                  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

พิธีมอบถวยรับพระราชทาน การแขงขัน “CSTD Thailand Dance Grand Prix Part 1 

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานใน พิธีมอบถวย

รับพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี ประเภทคะแนนบุคคลรวม และผูชนะประเภทแชมเปยนชิพ จากการแขงขัน “CSTD 

Thailand Dance Grand Prix Part 1 (ซีเอสทีดี ไทยแลนด แดนซ กรังด ปรีซ พารท 1)” 

ครั้งที่ 8 เวทีการแขงขันศิลปะการเตนระดับมาตรฐานสากลเวทีแรกในประเทศไทย ที่จัดขึ้น

โดย สถาบันซีเอสทีดี ประเทศไทย รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย สถานทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย และ สถาบันซีเอสทีดี ประเทศออสเตรเลีย 

โดยมี วัลลภา ปจฉิมสวัสด์ิ ผูแทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย และ นวินดา ปจฉิมสวัสด์ิ  รวมงาน 

ณ กระทรวงวัฒนธรรม

“อคีรา แมเนอร เชียงใหม” (akyra 

Manor Chiang Mai) โรงแรมสุดฮิประดับ 

5 ดาว ในยานนิมมานเหมินทช� อดังของเมือง 

เปดตัวโซนใหมฝง Manor North & South 

ดวยหองดีลักซ (Deluxe) ใหมถึง 32 หอง 

รวมถึงหองพรีเมียรสวีท (Premier Suites) 

ขนาดกวางขวาง และหองแมเนอรสวีท 

(Manor Suites) ที่สวยหรูอีก 7 หอง เพ� อ

ตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังเชียงใหม 

จุดหมายปลายทางที่ ไดรับความนิยมอยาง

มากในชวงฤดูหนาว

หองพักโซนใหมของ อคีรา แมเนอร 

เชียงใหม ไดรับการออกแบบโดย Hyphen 

Architects สตูดิโอออกแบบตกแตงภายใน

ที่มีวิสัยทัศน  โดยไดรับแรงบันดาลใจ

จากบรรยากาศความรวมสมัยของยาน

นิมมานฯ สุดชิกที่เต็มไปดวยคาเฟและ

รานคาบูติก ในขณะเดียวกันก็สะทอนเสน�ห

แบบคลาสสิกของอาณาจักรลานนาโบราณ

ของประเทศไทย

โซนใหมประกอบดวยอาคารสูง 4 ชั้น 

2 อาคาร พื้นที่กวางขวาง เปดโลง และ

มีแสงธรรมชาติสองเขามาอยางเต็มที่ 

ใจกลางลอบบี้ โดดเดนดวยตนไม ใหญที่

ตั้งใจจัดวางธรรมชาติใหอยูรวมความทัน

สมัยดวยกันอยางลงตัว ในขณะที่หองดีลักซ

โซนใหมมีขนาดใหญถึง 30 ตารางเมตร 

ตกแตงดวยโทนสีสวาง และวัสดุสีซิลเวอร

สไตล โมเดิรน พรอมประดับภาพพิมพ

สุดอารต

อคีรา แมเนอร เชียงใหม นับเปนอีก

หนึ่งโรงแรมบูติคสุดหรูของเครือ "อัคริณ

โฮเทลกรุป (AKARYN Hotel Group: AHG) 

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงานโรงแรม

บูติกสุดหรูและรีสอรตริมชายหาด รวมมือ 

“แมเนอร กรุป” (Manor Group) ผูนําดาน

การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยจาก

สิงคโปร เนรมิตโรงแรมนี้ขึ ้นมาภายใต

คอนเซ็ปต “โรงแรมศิลปะ” เอาใจคนมี

สไตล รักงานศิลปะ ภาพยนตร และภาพถาย 

ตั้งอยูบนถนนนิมมานเหมินทร (นิมมาน

เหมินทร ซอย 9) ถนนสุดฮิปแหงเชียงใหม 

โอสถสภาสงพลังฮึดสู ใหคนไทยกลับบานปลอดภัย     พลตํารวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ 

ผูบังคับการตํารวจทางหลวง รับมอบผลิตภัณฑเคร� องด� ม รวมมูลคากวา 1 ลานบาท จาก 

สรายุทธ จิตจรุงพร รองกรรมการผูจัดการสายการขาย-ประเทศไทย บริษัท โอสถสภา ซึ่ง

พรอมสงพลังฮึดสูใหคนไทยกลับบานปลอดภัย สนับสนุนการรณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับข่ีปลอดภัย 

ไรอุบัติเหตุ” แจกจายเคร� องด� มใหประชาชน ณ จุดพักใหบริการตางๆ  ในชวงเทศกาลปใหม  

ณ สํานักงานตํารวจทางหลวง

แม็คโคร ควารางวัล Top Brand สุดยอดแบรนดชั้นนํา ที่ครองใจผูบริโภคแหงป 2564 

สาขาซูเปอรมารเก็ต     บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย แดเนียล เจมส ลีโอนารด 

ผูบริหารสูงสุด สายงานปฏิบัติการ รับรางวัล Top Brand 2021 of Thailand แบรนดท่ีทรงอิทธิพล

ตอผูบริโภคมากท่ีสุดประจําป 2564 สาขาซูเปอรมารเก็ต จาก Influential Brands จาก สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (กลาง) ประธานในพิธี

มอบรางวัล ในงาน 2021 Asia CEO Summit & Award Ceremony ซ่ึงจัดโดย อินฟลูเอ็นเช่ียล 

แบรนด ประเทศสิงคโปร และ บริษัท นิโอ ทารเก็ต จํากัด ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอรไซด

รายลอมดวยแหลงชิลเอาท และอารต

แกลอรี่ของศิลปนมากมาย นับเปนโลเคชั่น

ที่ตอบโจทย โรงแรมสุดอารตและมีสไตลได

อยางลงตัว ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ครบครันระดับ 5 ดาว อาทิ บาร ฟตเนส 

สระวายน้ําบนชั้นดาดฟาสไตลซีทรู

“อคีรา แมเนอร เชียงใหม” เปดโซนใหมรับไฮซีซั่น
พิเศษสุด! เขาพักที่ อคีรา แมเนอร 

เชียงใหม สัมผัสประสบการณพักผอนใน

หองดีลักซ โซนใหม กับโปรโมชั่น “akyra 

Stay & Breakfast” มอบสวนลดสูงสุดถึง 

40% สําหรับผูที่จองผานโรงแรมโดยตรง! 

ราคาเริ่มตนเพียง 2,990 บาทตอหอง

ชาญศักดิ์  ช� นชม  รองกรรมการ

ผูจัดการใหญวิศวกรรมและโครงสรางพ้ืนฐาน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เขารับมอบ

ใบประกาศและตราสัญลักษณเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทย จาก พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสท่ี วังจันทรวัลเลย 

(WANGCHAN VALLEY) เปน 1 ใน 15 

โครงการที่ผานการรับรองการเปนพื้นที่

พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักเกณฑการสง

เสริมเมืองอัจฉริยะของคณะกรรมการขับ

เคล� อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สํานักงาน

เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ทั้ง 5 ขอ ไดแก 

1.มีการกําหนดพื้นที่และเปาหมายชัดเจน 

2.มีแนวทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง 

3.มีระบบจัดเก็บและบริหารขอมูลเมืองที่

ปลอดภัย 4.มีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 

7 ดาน และ 5.มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

วังจันทรวัลเลย มีพื้นที่กวา 3,454 ไร 

ต้ังอยู ณ ต.ปายุบใน อ.วังจันทร จ.ระยอง เปน

โครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ ในรูปแบบ 

Smart Natural Innovation Platform ที่ตั้งเปา

เปนเมืองหลวงแหงนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด

ของประเทศไทยและใหญท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

โดยความรวมมือระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) กับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แบงออก

เปน 3 พื้นที่สําคัญ ไดแก 1.พื้นที่เพ� อการศึกษา 

(Education Zone) 2.พื้นที่เพ� อการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone) และ 

3.พื้นที่เพ� ออํานวยความสะดวก ที่พักอาศัย

และสันทนาการ (Community Zone) ที่ถูก

ออกแบบมาเพ� อเปนตนแบบ ‘เมืองอัจฉริยะ’ 

(Smart City) ครบทั้ง 7 ดาน ประกอบดวย 

1.Smart Environment 2.Smart Governance 

3.Smart Mobility 4.Smart Energy 5.Smart 

Economy 6.Smart Living และ 7.Smart 

People ภายใตศักยภาพของพื้นที่และความ

รวมมือจากพันธมิตรในทุกภาคสวนที่จะ

เปนฟนเฟองสําคัญในการชวยยกระดับการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

“วังจันทรวัลเลย” เมืองนวัตกรรมแหงอนาคต ไดการรับรองเปน Smart City เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย

ไทยใหทัดเทียมสากล และกาวสูการเปนศูนยกลางนวัตกรรมในระดับ

ภูมิภาคไดตอไปในอนาคต

ตอคืน รวมอาหารเชาทุกวัน

 สํารองหองพัก หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2514-

8124 อีเมล central.rsvn@akaryn.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซตไดที่ 

www.theakyra.com/chiang-mai
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โพลชี้มะกันภูมิใจต่อปชต.น้อยลง
รมว.กลาโหมสหรัฐติดโควิด

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลา                            

โหมสหรัฐ แถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม ว่ามีผลตรวจ

เชื้อโควิด-19 เป็นบวก โดยมีอาการของโรคไม่รุนแรงและจะ

กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 5 วันนับจากวันที่พบว่าติดเชื้อ เขารับ

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส รวมถึงฉีดเข็มกระตุ้น

แล้ว ซึ่งทำาให้เมื่อติดเชื้อโควิดแล้ว อาการไม่รุนแรง และขอ

แนะนำาให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เขาจะปฏิบัติตามคำา

แนะนำาของแพทย์ทหารระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน โดยจะเข้า

ร่วมประชุมที่สำาคัญและอภิปรายเรื่องต่างๆ ผ่านทางเวอร์

ชวล และเผยด้วยว่า เขาพบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ครั้ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม เป็นเวลามากกว่า 1 สัปดาห์

ก่อนที่เขาเริ่มมีอาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีผลตรวจ

โควิดเป็นบวกเมื่อเช้าวันอาทิตย์ ออสตินเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ

สูงของสหรัฐคนล่าสุดที่ติดโควิด-19 ในขณะที่ไวรัสสายพันธุ์

โอมิครอนกำาลังแพร่กระจายอย่างหนักในสหรัฐ ก่อนหน้านี้

สมาชิกสภาคองเกรสชื่อดังของสหรัฐหลายคนเผยว่า ตนมีผล

ตรวจโควิด-19 เป็นบวก

อินเดียเริ่มฉีดวัคซีนให้วัยรุ่น 15-18 ปี

นิวเดลี • เอเอฟพีรายงานว่า ทางการอินเดียเริ่มขยายฉีด

วัคซีนโควิด-19 ให้วัยรุ่นอายุระหว่าง 15-18 ปี เมื่อวันจันทร์

ที่ 3 มกราคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของไวรัสโคโร 

นาครั้งใหญ่เหมือนปีที่แล้ว ที่มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศมากกว่า 

200,000 ราย จากข้อมูลของรัฐบาลอินเดียดำาเนินการฉีดวัค 

ซีนไปแล้วมากกว่า 1.4 ล้านโดส แต่ประชากรที่ฉีดวัคซีนครบ

โดสแล้วยังไม่ถึงครึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัยรุ่นหลายร้อย

คนที่มากับผู้ปกครองยืนต่อแถวอย่างอดทนด้านหน้าโรงเรียน

แห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีที่ทำาเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน และจากการ

ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน ทำาให้เมืองใหญ่หลาย

แห่งในอินเดียกลับมาบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาด

ของไวรัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กรุงนิวเดลีและนครบังคาลอร์ประ                                                                                            

กาศเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา 22.00 น.ทุกคืน และให้บาร์และร้าน

อาหารรับลูกค้าไม่เกินคร่ึงหน่ึงของท่ีน่ัง ส่วนท่ีนครมุมไบ ห้าม

ประชาชนรวมตัวกันเกิน 4 คนในเวลา 21.00-06.00 น. การ

จัดงานแต่งงานห้ามมีแขกเกิน 50 คน

แผ่นดินไหว 6.0 เขย่าไต้หวัน

ไทเป • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 นอก

ชายฝ่ังตะวันออกของไต้หวันเมื่อเย็นวันจันทร์ท่ี 3 มกราคม แรง

สั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงกรุงไทเป สำานักพยากรณ์อากาศกลาง

ของไต้หวันแถลงว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวลึกลงไป 19 กิโลเมตร อยู่กลางทะเลห่างจาก

เมืองฮัวเหลียน 56 กิโลเมตร ด้านสำานักสำารวจธรณีวิทยา

สหรัฐเผยว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 6.2 ผู้สื่อข่าวเอเอฟพี

ในกรุงไทเปรายงานว่า อาคารหลายแห่งสั่นอย่างรุนแรงเมื่อ

เวลาราว 17.46 น.ตามเวลาท้องถิ่น เขาเห็นพื้นดินเคลื่อนไป

ทางซ้ายและขวาอยู่ราว 20 วินาที.

วอชิงตัน • สื่ออเมริกันจัดทำาผลสำารวจความคิดเห็นประชาชนในโอ                                                                              

กาสใกล้ครบ 1 ปี เหตุการณ์ผู้สนับสนุน “โดนัลด์ ทรัมป์” ก่อจลาจล

บุกยึดรัฐสภา พบว่าคนอเมริกันยังวิตกอย่างย่ิงต่อสุขภาพของประชา 

ธิปไตยสหรัฐ ความภาคภูมิใจหดจาก 90% เหลือเกินคร่ึงเล็กน้อย 

และมีถึง 1 ใน 3 เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงต่อต้านรัฐบาล

รายงานเอเอฟพีเม่ือวัน

จันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เปิด

เผยว่า ผลการสำารวจความคิดเห็น                     

ชาวอเมริกันโดยสถานีซีบีเอสนิวส์

พบว่า ผู้ตอบแบบสำารวจ 2 ใน 3 

กล่าวถึงเหตุการณ์โจมตีแคปิตอล

ฮิลล์ หรืออาคารรัฐสภาสหรัฐใน                                      

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยกลุ่มผู้สนับ                                         

สนุนโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันท่ี 6 

มกราคม 2564 ว่าเป็นลางบอก

เหตุของความรุนแรงทางการเมืองท่ี

เพ่ิมข้ึน และระบอบประชาธิปไตย

ของอเมริกา “ถูกคุกคาม”

ขณะเดียวกัน ผลการสำา 

รวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตัน

โพสต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแมริ 

แลนด์ พบว่า “ความภาคภูมิใจ” 

ของชาวอเมริกันต่อระบอบประ 

ชาธิปไตยของอเมริกาลดลงอย่าง

ฮวบฮาบ จาก 90% ในปี 2545 

เหลือแค่ 54% ในปัจจุบัน

ในโอกาสใกล้ครบ 1 ปีการ

บุกโจมตีรัฐสภา ผลสำารวจที่ออก

มายังขับเน้นมุมมองท่ีน่ากังวลใน

หมู่ชาวอเมริกันด้วย โดยซีบีเอส

พบว่า มีผู้ตอบแบบสำารวจ 28% 

ที่มีความเชื่อว่าสามารถใช้กำาลัง

ในการปกป้องผลการเลือกต้ังได้ 

ขณะท่ีโพลของวอชิงตันโพสต์มีถึง 

34% ท่ีเห็นว่า การใช้ความรุนแรง

ต่อต้านรัฐบาลถือว่าสมเหตุสมผล

ในบางคร้ัง ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมาก

ท่ีสุดในรอบหลายสิบปี 

ผลลัพธ์น้ีขับเน้นถึงมุมมอง                                                    

ท่ีแบ่งแยกสังคมอเมริกันท่ีดูแล้ว                                                   

แทบจะปรองดองกันไม่ได้เลย เป็น

ความแตกแยกท่ีประธานาธิบดีโจ                                              

ไบเดน ซ่ึงเข้ารับตำาแหน่งหลังเหตุ                                                 

การณ์จลาจลท่ีรัฐสภา 14 วัน เคย

ให้คำาม่ันสัญญาว่าจะแก้ไขให้ได้

วันพฤหัสบดีน้ี ไบเดน และ                             

นางคามาลา แฮร์ริส รองประธา 

นาธิบดี มีกำาหนดกล่าวสุนทรพจน์                                                     

เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์

ดังกล่าว 

รายงานกล่าวว่า ถึงขณะ

น้ี ผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี

ทรัมป์ 2 ใน 3 ยังคงเชื่อคำากล่าว

หาอย่างไร้หลักฐานของทรัมป์ท่ีว่า 

ไบเดนไม่ใช่ประธานาธิบดีท่ีมาจาก

การเลือกต้ังโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ทรัมป์กล่าวปราศรัยต่อหน้า

ผู้สนับสนุนของเขาหลายพันคนท่ี

ด้านนอกทำาเนียบขาว ก่อนหน้า                                              

ท่ีกลุ่มผู้สนับสนุนเขาจะยกทัพกัน

ไปบุกรัฐสภา โดยทรัมป์ป่าวร้อง

ว่าการเลือกต้ังเม่ือเดือนพฤศจิ 

กายน 2563 ทุจริต และพวกเขา

ควรต่อสู้อย่างสุดกำาลัง

ราว 60% ของผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามกล่าวกันว่า ทรัมป์

คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบอย่างมาก

ต่อการบุกรุกแคปิตอลฮิลล์ในวัน

นั้น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่สมาชิก

สภาคองเกรสจะลงมติรับรองชัย

ชนะของไบเดน

แต่กระน้ัน ผลสำารวจของ

วอชิงตันโพสต์พบว่า หากแยกความ                                                

คิดเห็นตามการสนับสนุนของพรรค                                                

การเมืองแล้ว 83% ของผู้ท่ีลง

คะแนนให้ทรัมป์กลับมองว่า ทรัมป์                                                            

มีส่วนต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์

น้ัน “บ้าง” หรือ “ไม่มีเลย” 

โพลของซีบีเอสชี้ว่า มีชาว                                                 

อเมริกัน 26% อยากให้ทรัมป์ลง

สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

อีกครั้งในปี 2567

คณะกรรมาธิการชุดหน่ึง

ของสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลา

ยาวนานหลายเดือนท่ีผ่านมา เพื่อ

ระบุบทบาทและความรับผิดชอบ

ของพวกท่ียุยงหรืออาจจัดต้ังการ

ประท้วงคร้ังน้ัน แม้ว่าจะได้รับ

ความร่วมมืออย่างจำากัดจากคน

วงในของทรัมป์ แต่คณะทำางาน

ยังสามารถสัมภาษณ์มากกว่า 

300 คร้ัง และรวบรวมเอกสารได้

แล้วหลายพันช้ิน.

ฮ่องกง • สำานักข่าวอิสระ “ซิติ

เซนนิวส์” ของฮ่องกง ประกาศ

ปิดตัวอย่างปุบปับ อ้างเพื่อความ

ปลอดภัยของพนักงานป้องกันการ

ซ้ำารอย “สแตนด์นิวส์” ที่โดนบุก

ตรวจค้นจับกุมด้วยข้อสงสัยปลุก

ระดมต่อต้านรัฐ และปิดตัวลง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 

กล่าวว่า ซิติเซนนิวส์ สำานักข่าว

ออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 

800,000 คน ทางโซเชียลมีเดีย 

ประกาศ เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่า

พวกเขาจะยุติการดำาเนินการ 

โดยเว็บไซต์จะหยุดอัปเดตข่าว

ตั้งแต่เที่ยงคืนวันอังคารเป็นต้น

ไป

คำาแถลงของซิติเซนนิวส์

อ้างเหตุผลถึงสภาพแวดล้อม

ของสื่อมวลชนในเขตปกครอง

พิเศษของจีนแห่งนี้ว่า “เสื่อม

ถอย” และจำาเป็นต้องทำาเพื่อความ

ปลอดภัยของพนักงานท่ีมีกันประ 

มาณ 40 คน

แพลตฟอร์มสื่ออิสระไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ก่อตั้งด้วยการระ 

ดมทุนจากประชาชนเมื่อปี 2560 

เกิดจากการรวมตัวของนักข่าว

รุ่นเก๋ากลุ่มหนึ่ง โดยผู้ร่วมก่อตั้ง                  

4 คนเป็นอดีตประธานของสมา 

คมนักข่าวฮ่องกง (เอชเคเจเอ) 

รวมถึงคริส หยาง ที่แถลงเมื่อ

วันจันทร์ว่า พวกเขาตัดสินใจ

ยุติการดำาเนินกิจการ เพราะมี

ความหวาดกลัวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับ

สแตนด์นิวส์ สื่ออิสระที่สนับ 

สนุนประชาธิปไตย ซ่ึงโดนตำารวจ

มากกว่า 200 นายบุกตรวจค้น

เมื่อวันพุธที่แล้ว 

“การตัดสินใจเกิดในเวลา

อันสั้น จุดชนวนคือชะตากรรม

ของสแตนด์นิวส์ เราพยายาม

อย่างเต็มที่ที่สุดที่จะไม่ละเมิด

กฎหมายใดๆ แต่เรามองไม่เห็น                  

เส้นแบ่งที่ชัดเจนของการบังคับ

ใช้กฎหมาย และเราไม่รู้สึกว่ามี

ความปลอดภัยในการทำางานอีก

ต่อไป” หยางกล่าว 

“เราสามารถทำาข่าวท่ีปลอด

ภัยได้มั้ย” เดซี หลี่ หัวหน้าบรร 

ณาธิการซึ่งเป็นอดีตประธาน

เอชเคเจเอเช่นกัน ถามคำาถาม 

ก่อนจะตอบว่า “เราไม่รู้ด้วยซ้ำา

ว่าอะไรคือข่าวที่ปลอดภัย”

สแตนด์นิวส์ประกาศปิด                                    

ตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่กี่ชั่วโมง                                              

หลังจากสมาชิกและอดีตสมาชิก

คณะบริหาร 7 คนโดนจับกุม

และอายัดทรัพย์สิน.

‘ซิติเซนนิวส์’สื่ออิสระฮ่องกงปิดตัวอีกราย

ปิดสื่อออนไลน์ • เดซี หลี่ (ซ้าย) หัวหน้ากองบรรณาธิการซิติเซนนิวส์ และคริส หยาง หัวหน้านักเขียน แถลงข่าวปิดตัวสำานักข่าวออนไลน์

ฮ่องกง ณ สำานักงานของสำานักข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม. 

ปีใหม่นี้ ไทยจะขับเคลื่อนผ่าน RCEP, 

CPTPP, APEC, IPEF อย่างไร?

อเปิดมาปีใหม่ 2022 เพื่อการวางแผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจหลังโควิด-19 สิ่งที่ประเทศไทยจะต้อง

ขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกับ

ประชาคมโลกมีหลายเรื่องที่ต้องจับตากัน

เริ่มด้วย RCEP ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม

ที่ผ่านมา

ตามมาด้วย CPTPP ที่คณะรัฐมนตรีไทยกำาลังพิจารณา

ว่าจะขอเสนอเข้าไปเริ่มกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างไร

การประชุมสุดยอดผู้นำา APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้า

ภาพในเดือนพฤศจิกายนปีนี้

และ Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) ที่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศว่าจะต้ังเป็น “กรอบความร่วม

มือเศรษฐกิจ” สำาหรับอินโด-แปซิฟิก ซึ่งจะมีสหรัฐฯ เป็นหัว

หอก (เพื่อคานอิทธิพลของจีนใน RCEP และถ่วงดุล CPTPP ที่

สหรัฐฯ บอกว่าจะไม่กลับไปร่วมอีก)

อีกทั้งต้องเกาะติดการประชุมสุดยอดผู้นำาสหรัฐฯ กับ

อาเซียนในต้นปีนี้ที่โจ ไบเดน ต้องการจะจัดเพื่อไม่ให้น้อยหน้า

สี จิ้นผิง ของจีน ที่ประชุมสุดยอดกับผู้นำาอาเซียนออนไลน์ไป

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

เริ่มด้วย RCEP ที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มกราคม

ที่ผ่านมา

มีผลทางปฏิบัติคือ สินค้าไทย 2.9 หมื่นรายการภาษี 0% 

แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดประตูให้สินค้าจากประเทศใน RCEP 

เข้ามาโดยไม่มีภาษีหรือภาษีต่ำาเช่นกัน

ความตกลงหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ

อาร์เซ็ป (RCEP) มีสมาชิกคือ ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา จีน 

ญี่ปุ่น สปป.ลาว นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

และจากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.ปีนี้ จะมีผลบังคับใช้ใน

เกาหลีใต้

อาร์เซ็ป มีต้นกำาเนิดมาจากการประชุม อาเซียน+3 (คือ 

อาเซียนกับจีน, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้) ในเดือน

สิงหาคม 2011

ซึ่งมีมติยอมรับข้อ

เสนอร่วมของญี่ปุ่น-จีน 

มีชื่อว่า “แผนการ

ริเริ่มว่าด้วยการเร่ง

ความเรว็ในการจดัตัง้เขต

การค้าเสรีเอเชียตะวัน

ออก และความเป็น

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

อย่างรอบด้านในเอเชีย

ตะวันออก” หรือ 

Initiative on Speeding 

up the Establishment 

of an East Asia Free 

Trade Area (EAFTA) 

and Comprehensive 

Economic Partnership 

in East Asia (CEPEA)

อาร์เซ็ปคือความ

ตกลงเขตการค้าเสรี 

ระหว่าง 10 ชาติสมาชิก

อาเซียน และ 5 ประเทศคู่เจรจา 

ซึ่งการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาคนี้ ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมอาเซียนที่

ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือน พ.ย.2012

28 ต.ค.64 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาอาเซียน ณ กรุง

จาการ์ตา นำาส่งสัตยาบันสารของไทยสำาหรับความตกลง Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ให้แก่เลขาธิการ

อาเซียน เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ในเดือน ม.ค.ปีนี้

หลังจากไทย และเวียดนาม ยื่นสัตยาบันสารความตกลง 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ไทย และ 29 ต.ค. เวียดนามจึงมีประเทศสมาชิก

อาเซียนครบ 6 ประเทศ และต่อมาเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ปีที่แล้ว ซึ่ง

เป็นวันสุดท้ายของการยื่นสัตยาบัน 

หากจะให้มีผลบังคับใช้ตามกำาหนดนิวซีแลนด์และ

ออสเตรเลีย ก็ได้ยื่นสัตยาบันสารของตนต่อสำานักเลขาธิการ

อาเซียน 

จึงมีประเทศนอก

อาเซียน 4 ประเทศ (จาก

ที่กำาหนดไว้ว่าต้องมี 3 

ประเทศ) ที่ยื่นสัตยาบันสาร 

นอกจากจีน และญี่ปุ่น อัน

จะทำาให้ความตกลง RCEP 

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 

ม.ค.ปีนี้

RCEP เป็นความ

ตกลงการค้าเสรี หรือ FTA 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศ

ภาคีมีผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ (Gross 

Domestic Product-GDP) 

รวมกันราว 1 ใน 3 ของ 

GDP โลก 

เมื่อ RCEP มีผล

บังคับใช้ สินค้าส่งออกของ

ไทยหลายรายการจะได้

ประโยชน์จากการลดภาษี

นำาเข้าเหลือศูนย์ 

นอกจากนี้ จะช่วย

เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของอาเซียน ส่งเสริมระบบการค้าระหว่างประเทศที่

เสรี เปิดกว้าง และอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา รวมทั้งขยายห่วงโซ่

มูลค่าอย่างมีนัยสำาคัญ

อาร์เซ็ป ซึ่งครอบคลุมเศรษฐกิจของโลกเอาไว้ราวๆ 30% ยัง

เป็นข้อตกลงการค้าฉบับแรกซึ่งเชื่อมโยงญี่ปุ่น, จีน, และเกาหลีใต้

เข้าด้วยกัน 

ข้อตกลงนี้จะขจัดการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากพวกสินค้าที่มี

การซื้อขายกันประมาณ 90% 

และสร้างความเป็นมาตรฐานให้แก่กฎระเบียบด้านศุลกากร, 

การลงทุน, ทรัพย์สินทางปัญญา และอี-คอมเมิร์ซจำานวนมาก

มีข้อวิพากษ์จากบางประเทศ เช่นอเมริกา ว่า อาร์เซ็ป เป็น 

“ข้อตกลงอันต่ำากว่ามาตรฐาน ซึ่งจะเอื้ออำานวยผลประโยชน์ต่างๆ 

อย่างจำากัด”

แต่รัฐบาลญี่ปุ่นกลับประมาณการเอาไว้ว่า 

ข้อตกลงนี้จะเพิ่มมูลค่าจีดีพีของญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับ 5 ล้าน

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ 2.7% 

แล้วไทยเราจัดการภายในของไทยในการรับมือ RCE?

รายงานของกระทรวงต่าง ๆ สรุปว่า

-กรมศุลกากร ออกประกาศอัตราภาษีศุลกากรท่ีไทยจะเก็บ

กับสินค้านำาเข้าจากสมาชิก RCEP พร้อมใช้ในวันท่ี 1 ม.ค.ปีน้ี

-กรมการค้าต่างประเทศ เรื่องออกใบรับรองถิ่นกำาเนิด

สินค้าให้กับผู้ส่งออกไทยใช้ประกอบการส่งสินค้าไปประเทศ

สมาชิก RCEP เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ความ

ตกลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปีนี้

-การจัดตั้งศูนย์ RCEP Center เพื่อให้ข้อมูลความตกลง 

RCEP อาทิ อัตราภาษีศุลกากรระหว่างไทยและสมาชิก RCEP 

ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

-ระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ หรือ Trade 

Monitoring System (TMS) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่ผิด

ปกติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเตรียมแผนรับมือหรือใช้มาตรการ

ปกป้องทางการค้าได้ทันท่วงที 

-การจัดสัมมนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการใช้

ประโยชน์จาก RCEP และจัดทำา E-Book ความตกลง RCEP 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูล

ได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th

RCEP 15 ประเทศ มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน 

(30.2% ของประชากรโลก) GDP 

รวมมูลค่า 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (33.6% ของ 

GDP โลก) 

และมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(30.3% ของมูลค่าการค้าของโลก)

ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP อาทิ 

สมาชิก RCEP ยกเลิกภาษีนำาเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย จำานวน 

39,366 รายการ 

โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำานวน 29,891 รายการ 

ในส่วนของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิก

ภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทย เพิ่มเติมจาก FTA ที่มี

อยู่ในสินค้า 

เช่น ผลไม้สดและแปรรูปสินค้าประมง น้ำาผล

ไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ 

พลาสติกเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

และส่วนประกอบ เป็นต้น

นอกจากนี้ RCEP จะช่วยอำานวยความสะดวกทางการค้า

แก่สมาชิก 

 อาทิ สินค้าที่เน่าเสียง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยพิธีการ

ศุลกากรภายใน 6 ชั่วโมง และสินค้าปกติภายใน 48 ชั่วโมง 

และการขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทยสู่ประเทศ

สมาชิก RCEP เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ภาพยนตร์และ

บันเทิง เป็นต้น

(พรุ่งนี้: ข้อเสนอ Indo-Pacific Economic Frame คือ

อะไร?).

กาแฟดำ
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เคาะเลือก

เพราะเป็นธรรมดาเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของ

รัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมย่อม

มีปัญหา พรรคร่วมรัฐบาลเริ่มไม่เกรงใจกัน 

ต่างฝ่ายหาโอกาสในการฉกฉวยคะแนน ซึ่ง

หากไม่อยากให้เกิดปัญหาพรรคร่วมรัฐบาล

ควรไปเคลียร์กันเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องรับทั้งศึกใน

และศึกนอกรัฐบาล

นายสมคิดกล่าวว่า ส่วนการนับอายุ

วาระของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น ทุกฝ่ายไม่ต้อง

มานั่งเถียงกัน พรรคเพื่อไทยยืนยันเตรียมส่ง

เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพื่อหาทาง                                                                  

ออกท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ีในส่วนของการอภิปราย

ตามทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 151 และ 152 พรรคฝ่ายค้านเตรียม

เสนอต่อประธานรัฐสภาในเดือน ม.ค. และใน

สมัยประชุมหน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียม

ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อตรวจสอบ

การทำางานของรัฐบาล เป็นหน้าที่ของฝ่าย

ค้าน ซึ่งการอภิปรายในสมัยประชุมนี้เตรียม

จัดเต็มทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักฐานการ

ทุจริตของรัฐบาล

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

กล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ว่าสภาได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้

ฉบับของพรรค พท.อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับ

ฟังความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 

และเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 

จึงต้องส่งไปยังนายกฯ เพื่อพิจารณาว่าจะให้

คำารับรองหรือไม่ จึงจะบรรจุในระเบียบวาระ

ได้ ส่วนร่าง พ.ร.ป.อีก 3 ฉบับ ที่เสนอโดย

พรรคก้าวไกล พรรคร่วมรัฐบาล และฉบับ

ของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาชาติ ได้เสนอเข้ามาภายหลังก็จะ

ดำาเนินการเช่นเดียวกัน

“โดยหลักการ หากกฎหมายลูกฉบับ

ใดฉบับหนึ่งผ่านกระบวนการสอบถามความ

คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแล้ว หากมีฉบับอื่นที่

เป็นเรื่องเดียวกัน ประเด็นเดียวกัน ฉบับนั้น

ก็บรรจุเป็นวาระการพิจารณาได้ โดยไม่ต้อง

ไปทำาซ้ำาอีก ดังนั้น หากร่าง พ.ร.ป.ฉบับพรรค

เพื่อไทยผ่านการรับฟังความคิดเห็นเป็นที่

เรียบร้อย และเมื่อส่งนายกฯ ให้คำารับรองมา 

ก็จะบรรจุวาระได้ทันที คาดว่าจะพิจารณาได้

ทันในช่วงเดือน ม.ค.2565 ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายไม่เกี่ยว

ด้วยการเงิน เมื่อผ่านกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็จะบรรจุ

วาระได้เลย” นายชวนกล่าว

เคาะ 30 ม.ค.เลือกตั้งหลักสี่

วันเดียวกัน ยังคงมีความเคลื่อนไหว

ในการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ต่างๆ โดยล่าสุด 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุม

นัดพิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา

กำาหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือก

ตั้ง ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร 

แทนนายสิระ เจนจาคะ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยให้พ้นจาก ส.ศ.แล้ว โดยที่ประชุมมีมติ

กำาหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ

วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น.                                                       

และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 6-10 

ม.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุด

ราชการ โดยสถานที่รับสมัครคือสำานักงาน

เขตหลักสี่

ส่ วนนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย 

ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ

ผู้อำานวยการการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือก

ตั้งที่ 1 จ.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ถึงการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชุมพร ว่า การหา

เสียงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มีระยะเวลาค่อน

ข้างสั้น แต่นายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี 

อดีต ส.ส.ชุมพร ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมได้

เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้ว จึงมีการเตรียมการ

สำาหรับการเลือกตั้งซ่อมเอาไว้ดีพอสมควร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำาความเข้าใจกับ

ประชาชนในเขตเลือกตั้งนี้ ว่านายชุมพลต้อง

พ้นจากตำาแหน่ง ส.ส.จากการออกไปช่วยชาติ

บ้านเมือง แต่การกระทำาบางอย่างถูกฟ้องร้อง

ว่าผิดกฎหมาย

“แม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุด แต่ศาลรัฐ 

ธรรมนูญได้วินิจฉัยให้นายชุมพลต้องพ้นจาก

ตำาแหน่ง ส.ส. ซึ่งหลังจากได้มีการชี้แจง

เรื่องดังกล่าวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ประชาชน

ในพื้นที่ก็มีความเข้าใจ และพร้อมสนับสนุน

นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ ผู้สมัครของพรรค

ประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ เพื่อ

คืนความเป็นธรรมให้กับนายชุมพลด้วย” 

นายสาทิตย์กล่าว

นายสาทิตย์กล่าวอีกว่า สำาหรับการ

หาเสียงในพื้นที่นี้ เราจะเน้น 2 แผนคือ 

1.การลงพื้นที่ ไปพบประชาชนถึงทุกบ้าน 

เป็นหลัก เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนาย

ชุมพล พร้อมกับขอโอกาสให้ผู้สมัครของ

พรรคที่ถือเป็นตัวแทนนายชุมพล โดยเรา

ได้จัดคณะ ส.ส.ที่มาช่วยหาเสียงเป็นกลุ่ม

ในการไปพบปะประชาชนถึงทุกบ้าน และ 

2.การจัดเวทีปราศรัย เราจะเน้นการปราศรัย

เป็นรายตำาบลรวมกัน 2-3 ตำาบล เพราะ

ประชาชนในยุคนี้มีเวลาค่อนข้างน้อย และ

ต้องการฟังปราศรัยในจุดที่ใกล้บ้าน ดังนั้น 

แต่ละเวทีย่อยของเราจะใช้ผู้ปราศรัยไม่มาก 

และจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง สำาหรับการ

จัดปราศรัยใหญ่ที่หัวหน้าพรรค ปชป.จะมา

ร่วมเวทีด้วยนั้น น่าจะอยู่ในช่วง 2-3 วันก่อน

ถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้เรากำาลังพิจารณา

เรื่องวันที่ เหมาะสม ขณะเดียวกัน นาย                                                             

อิสรพงษ์ที่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรค มีเครือ

ข่ายคนรุ่นใหม่มาร่วมทำาสื่อโซเชียลในการ

ช่วยหาเสียงด้วย

“การเลือกตั้งที่ชุมพร เรามั่นใจมาก 

เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้เลือกเพื่อไปตั้ง

รัฐบาล ไม่มีปัจจัยตัวนายกรัฐมนตรีเข้ามา

เกี่ยวข้อง แต่เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่มีความ

พิเศษ เนื่องจากนายชุมพลไม่ได้พ้นจากความ

เป็น ส.ส.เพราะโกง หรือทำาร้ายใครมา จึง

เชื่อว่าคนชุมพรจะคืนความเป็นธรรมให้กับ

นายชุมพล ถ้าไม่มีการสกัดจากอำานาจที่ ไม่

เป็นธรรม ก็มั่นใจว่าจะคืนความเป็นธรรมได้” 

นายสาทิตย์กล่าว

เมื่อถามว่ากังวลคู่แข่งของพรรค พปชร.                                                                      

หรือไม่ นายสาทิตย์กล่าวว่า เราเห็นถึงความ

ผิดปกติของผู้สมัครจาก พปชร. โดยมีการกลับ                                                                 

มติจากเดิมที่ไม่ส่งมาเป็นส่งผู้สมัคร เพราะมี

อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เราทราบกัน

ดีว่าคือใครอยู่เบื้องหลัง ซึ่งในส่วนนี้คนชุมพร

เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐไม่จริงใจที่จะส่งผู้

สมัครตั้งแต่ต้น

แฉอดีต มทภ.2 จุ้นชุมพร

ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า กล่าวว่า พรรคกล้าส่งผู้สมัคร

ลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 3 เขตคือ กทม., 

ชุมพร และสงขลา ยอมรับว่าต่างจังหวัดมี

อิทธิพลเรื่องเงินอย่างมหาศาล ทำาให้อดกังวล

ไม่ได้ว่าการใช้เงินจำานวนมาก โดยไม่มีใคร

สามารถเอาผิดกับใครได้ โดยสมัยก่อนใช้แค่ 

50-100 บาท แต่ปัจจุบันใช้ 2,000-3,000 

บาท และมีการใช้เงินอย่างโจ่งแจ้งมากขึ้น

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการ

พรรคกล้า กล่าวว่า ได้ติดต่อ กกต.ไปแล้ว

ว่าต้องมีการปลูกฝังค่านิยม โดย กกต. น่า

จะสร้างแคมเปญสร้างค่านิยมว่าถ้ามีการ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่าไปเลือก เพราะหลัง

จากกรณีที่พรรค ปชป.ออกมาระบุว่ามีนาย

ทหารชื่อย่อว่า เสธ.ต. พร้อมกำาลังพลส่วน

หนึ่ง เข้าไปในพื้นที่จังหวัดชุมพร หวังใช้

อิทธิพลกดดันในการเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้น

จนกองทัพบกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อ

เท็จจริง และ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพ

ภาคที่ 4 ออกมายืนยันว่าไม่มีทหารในกองทัพ

ภาคที่ 4 เข้าไปเกี่ยวข้อง ล่าสุดมีรายงานว่า

คณะกรรมการสอบสวนฯ จะสรุปข้อเท็จจริง

ในสัปดาห์นี้ โดยพบข้อมูลว่านายทหารถูก

พาดพิงคนดังกล่าวเป็นถึงระดับผู้บังคับหน่วย

ทหารม้าในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และเป็นผู้

ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิด และได้รับความไว้

วางใจจากอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คนหนึ่ง ซึ่ง

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 คนนั้น ในปัจจุบันมาช่วย

งานรัฐบาลและพรรคการเมือง โดยกองทัพ

บกกำาลังให้ต้นสังกัดสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า

เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาพาดพิงหรือไม่

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า 

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. พรรคได้จัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปีครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ ไข

ข้อบังคับการประชุม เลือกคณะกรรมการ

บริหารพรรค และคณะกรรมการสรรหาผู้

สมัคร ส.ส.ของพรรค เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่ประชุมใหญ่

ได้มีมติเลือก พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีต

ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) นาย

ตำารวจราชองครักษ์พิเศษ และหัวหน้าคณะ

ทำางานตรวจสอบการทุจริตของการบินไทย 

มาดำารงตำาแหน่งเลขาธิการพรรค

“ถือว่าพรรคไทยภักดีได้เปิดตัวเลขาธิ 

การพรรคไทยภักดีอย่างเป็นทางการ ส่วน

ตำาแหน่งสำาคัญอื่นๆ ที่มีส่วนสำาคัญในการขับ

เคลื่อนพรรค จะประกาศเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆ นี้”

นพ.วรงค์ โพสต์อีกว่า ยังได้แนะนำา

ให้ที่ประชุมรู้จักว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่-

จตุจักร คือนายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ และผู้ที่

จะทำาหน้าที่ผู้อำานวยการการเลือกตั้งซ่อมครั้ง

นี้คือ นายทินกร ปลอดภัย ซึ่งเป็นอดีตทีมงาน

นายถาวร เสนเนียม.

ชงยุบ พท.

จากพวกผู้มีอิทธิพลในจังหวัดน่านจะเก็บเขา  

ผมก็ชวนลูกน้อง 3-4 คนไปช่วย ไปเคลียร์

ให้จนจบ หลังจากนั้นเขาก็ได้เป็น ส.ส.ยก

ทีม ทำาให้ตอนแรกถามเหตุผลเรื่องปลดเขาก็

อึกอัก ไม่ยอมบอก แต่ตอนหลังก็คาดคั้นไป

เขาถึงบอกว่าทักษิณให้ปลดออก แต่ถามว่า

ผมทำาผิดเรื่องอะไรเขาก็ไม่ตอบ” พล.อ.พัลลภ

ระบุ 

เมื่อถามว่า หากเป็นแบบนี้แล้วจะต้อง

ต่อสายตรงถึงนายทักษิณหรือไม่ พล.อ.พัลลภ

กล่าวว่า ไม่ต่อสายคุยกับเขาหรอก เพราะ 

เช็กแล้วพบว่าเขาเป็นคนสั่งปลด ไปพูด                   

ก็ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเขาทำาไปแล้ว ไม่

อยากวิจารณ์อะไรมาก เมื่อปลดแล้วคือเขาไม่

อยากได้เราก็แค่นั้น เขาเป็นเจ้าของพรรค แต่

ก็ยังสงสัยว่าไปทำาอะไร หากมันปรับทั้งหมด

ก็ไม่ว่าอะไร แต่นี่เอาออกคนเดียว ยังงงอยู่

ว่าไปทำาอะไร และไม่มีเหตุผลชี้แจง ถาม 

นพ.ชลน่านก็บอกว่าคนนู้นเขาเป็นคนปรับ

ออก หากปรับหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นปรับทัพ

ใหม่ เพื่อเอาเด็กเข้ามา นี่ปรับออกคนเดียว 

“ได้ข่าวว่ามีการไปบอกให้สื่ออย่านำา

เสนอข่าว อาจเกรงว่าจะมีผลกระทบหรือถูก

ยุบพรรค เพราะถ้าเข้าข่ายเป็นการแทรกแซง

ก็จะถูกยุบพรรค”  

ซักว่าเหตุผลลึกๆ ในการปลดคืออะไร 

พล.อ.พัลลภกล่าวว่า พูดยากจริงๆ แต่เชื่อ

ว่าน่าจะเป็นเหตุผลในอดีต ที่เขาไปทำาความ

ชั่วไว้ ในเรื่องหนึ่งช่วงที่ เป็นนายกฯ เป็น

เรื่องที่ต้องรับผิดชอบ จึงได้รับคำาสั่งที่ ไม่อาจ

ปฏิเสธได้ ซึ่งเล่าไม่ได้ ตั้งแต่นั้นก็เลยขัดใจกัน 

เพราะไม่รู้เขาไปรู้เรื่องมาจากไหน แต่ก็งงว่า

ทำาไมมาปลดตอนนี้  

“เป็นคำาสั่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้ ผมก็

พยายามหลบเลี่ยงสุดๆ จริงๆ มันง่ายมาก

สำาหรับผม ถ้าจะทำาตามคำาสั่งนั้น เพราะผม

ก็เป็นหัวหน้าชุด killing team ทีมล่าสังหาร

กองทัพบก รบในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

ถ้าทำาตอนนั้นก็จบไปแล้ว เขาคงไม่มีชีวิตอยู่

จนวันนี้จนไปอยู่ต่างประเทศ”  

เมื่อถามว่ารู้สึกผิดหวังหรือไม่ เพราะ

ที่ผ่านมาก็ช่วยคนไว้เยอะ พล.อ.พัลลภกล่าว

ว่า ผิดหวังมาก เพราะก็อยู่มาก่อนตั้งพรรค

ไทยรักไทย แต่ก็มาปลดเฉยเลย 

ถามต่อว่า ที่ผ่านมาก็ทำางานทางลับให้

พรรคเยอะหรือไม่ พล.อ.พัลลภกล่าวว่า เยอะ

มาก และหลายแห่ง ที่ ไหนที่แก้ปัญหาไม่ได้ 

มีปัญหาตรงไหน ก็วิ่งทั่วประเทศแก้ไขปัญหา

ให้ แม้จะได้รับมอบหมายให้ดูภาคอีสานกับ

เหนือ  

เมื่อถามว่าทหารและคนมีสียังมีส่วน

สำาคัญที่พรรคการเมืองต้องมีไว้ ใช้บริการใน

ช่วงเลือกตั้ง พล.อ.พัลลภกล่าวว่า ใช่ แต่

พรรคนี้กลับเอาทหารออก ในปัจจุบันก็ยัง

ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ เมืองไทยทหารยังมีบทบาท

สำาคัญอยู่ เพราะมีแทบทุกจังหวัดใกล้ชิด

ประชาชน แล้วทหารก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

ยังเป็นฐานเสียงอย่างดี ส่วนงานใต้ดินก็ต้อง

อาจจะมี ส่วน จปร.7 ตอนนี้ก็เข้าสู่วัยชรา

กันหมดแล้ว ตนเองก็ยังเล่นกอล์ฟ ออกกำาลัง

กาย แต่ก็ได้ โทรศัพท์พูดคุยกันบ้าง อยู่บ้าน

กันหมดในช่วงโควิด-19 ในรุ่นก็ยังแข็งแรง

กันอยู่ ยังมีชีวิตอีกมากในจำานวน 180 คน

ตอนนี้เหลือ 150-160 คน ส่วนตนเองก็อายุ 

17 ปี ครบร้อยแล้ว  

ถามต่อว่า มองสถานการณ์การเมืองปีน้ี

ว่าจะเป็นอย่างไร พล.อ.พัลลภกล่าวว่า ก็คงไม่

วิจารณ์ เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นรุ่นน้อง ท้ัง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี คงไปวิจารณ์เขาไม่ได้ 

“ไอ้ป้อมก็เล่นกอล์ฟกับผมแทบทุกวัน 

ส่วนไอ้ตู่ก็ช่วยชีวิตมันไว้ ช่วงที่ผมยศพันตรี

เป็นหัวหน้าชุดล่าสังหาร ช่วงปราบปราม 

ผกค. ตู่เป็นผู้หมวดถูกล้อมในพื้นที่ช่องบก 

ผมสั่งให้นำาทีมไปช่วย ตอนนั้นทีมมีแค่ 7 

คน ต้องตีฝ่าไปเอาเขาออกมา ปรากฏว่า

เอาเขาออกมาได้เสร็จ ก็มากระซิบผมว่า พี่

ครับผมลืมทหารบาดเจ็บของผมอีกสองคนใน

บังเกอร์ ผมก็ต้องไปฝ่าเข้าแบกไอ้สองคนนี้

ออกมา ครั้งนั้นผมยังได้เซ็นเสนอเหรียญรา

มาฯ ให้เขาด้วย แต่ก็โกรธมากคือในช่วงที่

ปฏิวัติมาจับผมไปขังที่สระบุรีเป็นบ้านร้าง 

หนูวิ่งพล่าน แถมปฏิบัติเหมือนอย่างกับผม

เป็นจอมโจร เอารถสิงห์ทะเลทรายติดปืนกล

เฝ้าหน้าและบ้านหลังบ้าน ผมแพ้ฉี่หนูเกือบ

ตาย ต้องโทรศัพท์ให้ลูกสาวที่เป็นหมอมารับ 

เพราะบอกว่าพ่อจะตายแล้ว พาตัวออกมาส่ง

โรงพยาบาลจนรอดตายได้ นี่คือไอ้ตู่ที่ทดแทน

บุญคุณผมที่ช่วยชีวิตเขาไว้” พล.อ.พัลลภระบุ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิก

พรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีนายทักษิณสั่ง

ปลด พล.อ.พัลลภว่า ถือเป็นข้อเท็จจริงหนึ่ง 

และการมีคำาสั่งให้ พล.อ.พัลลภออกจากการ

เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่น่าทำาได้ จะรอดู

พรรคเพื่อไทยชี้แจงก่อนว่า เป็นการเข้าข่าย

ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 

หรือไม่ โดยหากเข้าข่ายก็จะยื่นเพิ่มไปกับ

กรณีที่ก่อนหน้านี้เคยร้องต่อ กกต.ขอให้ยุบ

เพื่อไทย เมื่อครั้งนายทักษิณวิดีโอคอลหานาย

เกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพื่อไทย  

ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าว

เรื่องนี้เช่นกันว่า ในวันที่ 6 ม.ค.จะเดินทาง

ไปยังสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีนายทักษิณ

วิดีโอคอลหานายเกรียง  และในวันเดียวกัน 

เวลา 10.00 น. จะได้ยื่นต่อ กกต. ขอให้ยุบ

พรรคเพื่อไทย กรณีที่ พล.อ.พัลลภออกมา

เปิดเผยด้วย โดยมีหลักฐานคือคำาพูดของ 

พล.อ.พัลลภ ที่ยืนยันว่าโดนคนแดนใกล้คัด

ชื่อออกจากคณะบริหารของพรรค ซึ่งถือว่า

เขายังมีอิทธิพลต่อพรรค พท.อยู่ กรณีนี้ถือว่า

พรรค พท.อยู่ภายใต้การชี้นำา ครอบงำาของ

นายทักษิณ เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ.2560 มาตรา 28.

ขาว
คลื่นลมแรงกระหน่ำาชายฝั่งสงขลา

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 สภาพคลื่นลม

ในทะเลอ่าวไทยที่ยังคงมีกำาลังแรง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ยังคงมีกำาลังแรงอย่างต่อ

เนื่องมาหลายวัน สำาหรับในวันนี้ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่น

สูงมากกว่า 2 เมตร และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ จ.สงขลา ในหลาย

จุด เช่น บริเวณชายหาดถนนเลียบชายทะเลสาบสงขลา-นาทับ 

ต.เกาะแต้ว อ.เมืองฯ จ.สงขลา ต้นสนถูกคลื่นซัดล้มหลายต้น และ

ต้นสนที่อยู่บริเวณริมชายหาดที่มีแนวโน้มจะล้มเพิ่มอีก เนื่องจาก

คลื่นได้กัดเซาะชายฝั่งเข้ามาจนถึงแนวทิวสนตลอดทั้งวัน คลื่นลม

แรงพัดเอาดินทรายใต้ โคนต้นสนกลับลงทะเลไป ทำาให้ต้นสนริม

ชายหาดหลายสิบต้นเหลือแต่ราก ที่พร้อมจะล้มเพิ่มอีกในอีก 1-2 

วันนี้ ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 

รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่า มรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำาลังค่อน

ข้างแรง สำาหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทะเลมีคลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 

2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมามีเมฆเป็น

ส่วนมากกับมีฝน ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร ขอให้ประชาชน

ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างระมัดระวังอันตราย

จากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือควรเดินเรือด้วยความ

ระมัดระวัง  

ตร.บุกจับยึดปืนและกระสุนจำานวนมาก

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.โสฬส 

เอี่ยมสะอาด รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย 

พ.ต.อ.พัฒนา รอบรู้ ผู้กำากับการ สภ.แสนสุข แถลงผลจับกุมนาย

นันทวุฒิ หรือตุ้ย ภาชนะ อายุ 37 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืน

จำานวนมากที่ สภ.แสนสุข จ.ชลบุรี ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ทางเจ้า

หน้าที่ตำารวจสืบทราบว่าได้มีการสั่งซื้ออาวุธปืนผ่านโลกออนไลน์ 

จึงขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดชลบุรี ที่ ค.3/2565 ก่อนบูรณา

การกำาลังเจ้าหน้าที่ระหว่าง สภ.แสนสุข และตำารวจท่องเที่ยว 3 

กองกำากับการ 1 เข้าค้นบ้านเลขที่ 119/108 ภายในหมู่บ้านแกรนด์                                                                                          

วัลเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.เหมือง อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี พบของ

กลางเป็นอาวุธปืนอาก้า 1 กระบอก ปืนยาวไทยประดิษฐ์ ขนาด 

.22 มม. 1 กระบอก ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำากล้อง  

1 กระบอก ปืนปากกาไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 มม. จำานวน 1 กระ 

บอก ปืนยาวบีบีกัน 2 กระบอก ปืนสั้นบีบีกัน 2 กระบอก ปืนสั้น

แบลงก์กัน 1 กระบอก กระสุนปืนขนาดต่างๆ กว่า 110 นัด และ

เสื้อเกราะ 3 ตัว นอกจากนี้ยังพบกัญชาพร้อมอุปกรณ์ในการเสพ 

เบื้องต้นนายนันทวุฒิให้การรับสารภาพว่า อาวุธปืนและกระสุน

ปืนที่สั่งซื้อผ่านโลกออนไลน์มานั้น เนื่องจากตนต้องการสะสม 

เพราะเป็นความชื่นชอบส่วนตัว และไม่ได้มีความประสงค์ใช้เพื่อ

ก่อเหตุแต่อย่างใด จึงตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนที่ ไม่สามารถ

อนุญาตให้ครอบครองได้ และควบคุมตัวไว้ดำาเนินคดี.

ขอนแก่น • จังหวัดขอนแก่นสั่ง

ปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด 14 วัน งด

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ หลังพบผู้

ป่วยโควิดช่วงเทศกาลปีใหม่ทะลุ

กว่า 200 ราย พร้อมยกระดับ

มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย

ทุกรูปแบบ

วันที่ 3 ม.ค.2565 นาย                                                     

สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น                                                    

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม 

การควบคมุโรคตดิตอ่ จ.ขอนแกน่ 

ได้มีมติในการยกระดับมาตรการ

ควบคุมและป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่

เขม้งวดมากยิง่ขึน้ หลงัพบจำานวน

ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่

ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 1 ม.ค. 

เพยีงวนัเดยีวทีผ่ลการตรวจยนืยนั

จากห้องปฏิบัติการพบว่ามีผู้ป่วย

ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รวม 232 

ราย 

ซึ่งเป็นการติดเชื้อโควิดที่

มากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อน

เทศกาล โดยเฉพาะในสายพนัธุ์ โอ

มิครอนที่แพร่ระบาดได้ง่าย จาก

การรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรม

ที่ ไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรค ดังนั้น

มาตรการที่เข้มงวดจึงจำาเป็นที่

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ 

จ.ขอนแก่น จะต้องทำาทันทีด้วย

การมีคำาสัง่ปดิโรงเรยีนหรอืสถาน

ศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด 

รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุก

แห่งและทุกสังกัดไปจนถึงวันที่ 

14 ม.ค. โดยให้จัดกระบวนการ

การเรยีนการสอนตามทีก่ระทรวง

ศกึษาธกิารกำาหนดในรปูแบบของ

ออนไลน์แทน ขณะที่สถานศึกษา

ที่ดูแลเด็กพิเศษหรือมีลักษณะที่

เป็นที่พักประจำา ยังคงสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ แต่ไม่

อนญุาตใหน้กัเรยีนออกจากสถาน

ศึกษา และห้ามผู้ปกครองหรือ

บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเด็ดขาด

ขณะเดียวกันจังหวัดยังคง

ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน

พิจารณาดำาเนินการตามมาตรการ

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี หรือสถาน

ประกอบการและสถานท่ีอื่นๆ หรือ 

Work From Home เพื่อลดความ

เส่ียงการติดเช้ือโควิด-19 ซ่ึงอาจจะ

เป็นไปในรูปแบบของการสลับวัน

ทำางาน การทำางานแบบออนไลน์ 

เพ่ือลดการสัมผัสหรือการรวม

กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ

ไปจนถึงวันท่ี 14 ม.ค. รวมไปถึง

การงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง

ชาติประจำาปี 2565 อย่างเด็ดขาด.

ขอนแก่นปิดเรียนทั้งจว.สกัดโควิดแพร่

กรงุเทพฯ • อธบิดกีรมคมุประ 

พฤติเปิดเผยสถิติคุมประพฤติ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สูง

กว่าปีที่แล้วถึง 60% คดีเมา

แล้วขับยังคงเป็นอันดับหนึ่ง

เมื่อวนัที ่3 ม.ค.65 นาย

วติถวลัย ์สนุทรขจติ อธบิดกีรม

คุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติ

คดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ

วันที่ 5 ของ 7 วันอันตราย 

(2 ม.ค.2565) มีจำานวนทั้งสิ้น 

2,483 คดี จำาแนกเป็น คดีขับ

รถในขณะเมาสุรา 2,425 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 97.66 ติด EM 

8 ราย คดีขับรถประมาท 1 

คดี คิดเป็นร้อยละ 0.04 และ

คดีขับเสพ 57 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 2.30

สำาหรับช่วง 7 วันอัน 

ตรายปี 2565 มียอดคดีสะสม

ทั้งสิ้น 5,435 คดี จำาแนกเป็น 

ขับรถในขณะเมาสุรา 4,883 

คดี คิดเป็นร้อยละ 89.84 ติด 

EM 10 ราย ขับรถประมาท 

11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.20 

ติด EM 1 ราย ขับเสพจำานวน 

541 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.95 

สว่นจงัหวดัทีม่สีถติคิดเีมาแลว้

ขบัสะสมสงูสดุ 3 อนัดบั ไดแ้ก ่

ชัยภูมิ 403 คดี บุรีรัมย์ 350 

คดี และสกลนคร 278 คดี 

หากเปรยีบเทยีบสถติคิดทีีเ่ขา้สู่

การคุมประพฤติช่วงเทศกาลปี

ใหมป่ ี2565 กบัปทีีแ่ลว้ มคีดทีี่

เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ

สูงขึ้น 3,239 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 60 

การติดอุปกรณ์ EM กับ                                                     

ผู้กระทำาผิดเมาแล้วขับมีตัว 

เลขสะสม 5 วัน จำานวน 11                                    

ราย มีเงื่อนไขห้ามออกจากที่                                                 

พักอาศัยในช่วงเวลาตั้งแต่ 

22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา                                               

15 วนั โดยมสีำานกังานคมุประ 

พฤติทั่วประเทศเฝ้าติดตาม

และควบคุมดูแลผู้กระทำาผิด

ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตาม

ตัว (Electronic Monitoring 

Control Center - EMCC) 

หากมีการผิดเงื่อนไขคุมความ

ประพฤต ิพนกังานคมุประพฤติ

ทำาหน้าที่ประสานเครือข่าย

ภาคประชาชน และอาสา

สมัครคุมประพฤติ เตรียม

ความพร้อมลงพื้นที่.

วันที่ 3 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานความคืบหน้ากรณีเด็กวัย 

6 ขวบเสียชีวิตในรถยนต์ หลัง

พ่อเลี้ยงเชื่อไสยศาสตร์ให้นอน

ในรถยนต์นานนับปี และเสียชีวิต

ปริศนา เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุดทาง พล.ต.ต.ปกรณ์ มณี

ปกรณ์ ผู้บังคับการตำารวจภูธร 

จ.ตราด พร้อม พ.ต.อ.สมชาย                                                         

อยู่สวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำารวจ

ภูธร จ.ตราด ที่ดูแลในพื้นที่อำา 

เภอแหลมงอบ ได้ลงพื้นที่และ

ร่วมประชุมกับ พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ 

เถียรทองศรี ผกก.แหลมงอบ 

และชุดสืบสวน จ.ตราด, สภ. 

แหลมงอบ เพื่อเร่งหาข้อเท็จ

พ่อเลี้ยงรับทำ�ร้�ยเด็ก6ขวบต�ย

เผยสถิติ5วันจับ

คดีเมาขับสูงสุด

ติดกำาไลEM8ราย

จริงและมูลเหตุของการเสียชีวิต  

หลังพบว่าเด็กที่เสียชีวิตกะโหลก

ร้าว ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากถูก                                       

ทำาร้าย พร้อมทั้งเชิญแพทย์เวร                                             

ที่ชันสูตรจากโรงพยาบาลแหลม 

งอบเดินทางไปให้ข้อมูลในเรื่อง

การชันสูตรศพเด็กด้วย 

พ.ต .อ .สมชายกล่าวว่า 

จากการติดตามสาเหตุการเสีย

ชีวิต พบและเชื่อตามหลักฐานว่า

เด็กไม่ได้เสียชีวิตอย่างธรรมชาติ 

แต่มี ร่องรอยการทำา ร้ายจาก

การชันสูตรของแพทย์ท่ีระบุว่า

กะโหลกของเด็กมีรอยร้าวจริง 

แต่ต้องดูหลักฐานจากแพทย์อีก

คร้ัง  ซ่ึงน่าจะเป็นการถูกทำาร้าย

มากกว่าตายอย่างธรรมชาติ โดยท่ี

ประเมินว่าน่าจะเป็นพ่อเล้ียงเป็น

คนทำาร้าย ซ่ึงมีหลักฐานท่ีจะช้ีชัด 

พอท่ีจะดำาเนินคดีได้ สำาหรับตัว

ยายของเด็กน้ัน น่าจะไม่มีความ

เก่ียวพันใดๆ เพราะอยู่คนละท่ี แต่

เพียงมีความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ัน ก็ไม่ต้องใช้ปืน

ฆ่ากันแล้ว ท้ังน้ี คดีน้ีเป็นคดีท่ีต้อง

ดำาเนินการหาตัวคนร้ายมาลงโทษ 

เพราะเป็นเร่ืองการเสียชีวิตของ

เด็กท่ีน่าสงสาร 

ส่วน พล.ต.ต.ปกรณ์ มณี

ปกรณ์ เผยว่า จากการชันสููตร

ศพ ทางคุณแม่ยอมรับสารภาพ

ว่าพ่อเลี้ยงเป็นผู้ทำาร้ายเด็กจน

เสียชีวิต จึงทำาการสอบปากคำา

พ่อเลี้ยงซึ่งเจ้าตัวยอมรับสาร 

ภาพว่าเป็นผู้ทำาร้ายเด็กด้วยการ

ทุบตีจนแน่นิ่งตอนเที่ยงคืน จาก

นั้นนำาตัวไปไว้ในรถและปิดประตู 

ซึ่งพ่อเลี้ยงบอกว่าเด็กยังไม่เสีย

ชีวิต และตัวเองออกไปทำางาน

นอกบ้าน เช้าไปเปิดประตูรถพบ

เด็กเสียชีวิตแล้ว เบื้องต้นพบ

ว่าเด็กเสียชีวิตมาแล้ว 6 ชม. 

ส่วนสาเหตุการทำาร้ายเด็กจนเสีย

ชีวิตมาจากพ่อเลี้ยงติดยาเสพติด 

และมีความเครียดจากการที่เด็ก

ร้องไห้งอแง บวกกับตัวพ่อเลี้ยง

เสพยาเสพติด

เบื้องต้นตั้งข้อกล่าวว่าทำา                                        

ร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความ

ตาย และจะสอบในเชิงลึกเพิ่ม

เติมว่ามีการทรมานเด็กก่อนเสีย

ชีวิตหรือไม่ และมีเจตนาฆ่าเด็ก

หรือไม่ ส่วนแม่เด็กยังไม่ตั้งข้อหา 

แต่จะนำาศพเด็กไปผ่าพิสูจน์ก่อน 

จนกว่าจะได้พยานหลักฐานยืน 

ยันว่าสาเหตุการตายเกิดจาก

อะไร.

ตราด • ผู้การตราดลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง เร่งคดีเด็กตายในรถยนต์ 

พ่อเลี้ยงสารภาพทำาร้ายจนสลบแล้วนำาเด็กไว้ ในรถยนต์จนถึงเช้าพบ

ว่าเสียชีวิต ผู้การตราดพร้อมดำาเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคนหากมีหลัก

ฐาน 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ก่อเหตุใต้

แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 

4 ได้มีวิทยุสั่งการให้ฐานปฏิบัติการทุก

พื้นที่ใน 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ 

จ.สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้ม

ข้น เพราะมีการแจ้งเตือนจากสายข่าว

ถึงความเคลื่อนไหวของแนวร่วมใน

พื้นที่ เพื่อเข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ตามฐาน

ปฏิบัติการในหลายพื้นที่

ขณะที่เพจของแนวร่วมปฏิวัติ

แห่งชาติมลายูปาตานี หรือบีอาร์เอ็น 

Barisan Revolusi Nasional - BRN 

โพสต์ข้อความยืนยันว่า นักรบรุ่นใหม่

ของ BRN ก่อเหตุระเบิดใน จ.ยะลา 

จำานวน 6 จุด 2 อำาเภอใน จ.ยะลา เมื่อ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีข้อความ

ว่า ศักยภาพยังมั่นคง 31 ธ.ค.64 

ทดลองปฏิบัติการเพื่อเช็กศักยภาพงาน

ข่าวของกองกำาลังผู้ยึดครองปาตานี 

นักรบชุดใหม่ถือว่าผ่านในการลงสนาม

ครั้งแรก จัดหาสนามในการพูดคุยที่

เป็นกลาง ไม่ใช่พยายามสร้างสนามที่

เป็นคุณต่อตน จากนั้นมี #สล_3 หรือ

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) 

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย 

ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 

65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจ

สอบผ่านผู้ประสานงานไปยังตัวแทน

ขบวนการ BRN ในต่างประเทศ ได้รับ

การยืนยันจากแกนนำากลุ่มขบวนการ 

BRN ที่ เคยอยู่ ในกลุ่มมาราปาตานี 

แต่ได้แยกออกจากมาราปาตานีกลับ

ไปอยู่กับขบวนการบีอาร์เอ็นเดิม ว่า

สถานการณ์วางระเบิดใน จ.ยะลาและ

ใน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นฝีมือ

กลุ่มนักรบขบวนการบีอาร์เอ็นจริง  

แหล่งข่าวในขบวนการบีอาร์

เอ็นที่แยกตัวออกจากมาราปาตานีเปิด

เผยอีกว่าเป็นเรื่องปรกติที่บีอาร์เอ็น

ทดสอบนักรบรุ่นใหม่ก่อนออกไปปฏิบัติ

การจริงในสนาม แต่บีอาร์เอ็นเองไม่

ได้ต้องการใช้ความรุนแรงในตอนนี้ 

เพราะไม่ต้องการล้มโต๊ะการพูดคุย 

คนบีอาร์เอ็นในมาราปาตานีระบุว่า              

อุสตาซหิฟนีได้บอกเขาเองว่าบีอาร์เอ็น

ตอนนี้อยู่ในวาระพูดคุย ไม่ต้องการใช้

ความรุนแรง ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น

ก็แค่ตอบโต้ความรุนแรงจากฝ่ายรัฐ

เท่านั้น

แหล่งข่าวยังเปิดเผยอีกว่า ขบวน

การพูโล (PULO) เองก็ออกมาปฏิบัติ

การทางอาวุธเช่นกัน หมายความ

ว่านอกจากขบวนการบีอาร์เอ็นแล้ว 

ขบวนการพูโลก็ปฏิบัติการในสนามเช่น

เดียวกัน

หลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบ

วางระเบิดเสาไฟฟ้าป่วนเมือง 6 จุด 

ในพื้นที่ จ.ยะลา ในคืนเคาต์ดาวน์ส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ล่าสุด 

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา พร้อมด้วย นายเอก ยังอภัย ณ 

สงขลา นายอำาเภอเบตง ได้ลงพื้นที่

ตลาดเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เร่ง

สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้

แก่พี่น้องชาวอำาเภอเบตง  รวมไปถึง

บรรดาผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และ

นักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมาเที่ยว

อำาเภอเบตงในช่วงวันหยุดเทศกาล

ปีใหม่ พร้อมจัดกำาลังเจ้าหน้าที่ด้าน

ความมั่นคงเฝ้าระวังดูแลความสงบ

เรียบร้อย เส้นทางสาย 410-ยะลา-

เบตง ตามจุดต่างๆ และตามสถานที่

ท่องเที่ยวสำาคัญของอำาเภอเบตง เฝ้า

ระวังป้องกันการก่อความไม่สงบใน

พื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความ

ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์

คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าป่วน

ยะลา ในคืนเคาต์ดาวน์นั้น เป็นการ

สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพ

ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดย

เหตุการณ์เกิดบริเวณพื้นที่รอบนอก ไม่

ได้เกิดขึ้นในตัวเมือง ซึ่งสถานการณ์

ตอนนี้กลับสู่ภาวะปกติ ขอให้ประชาชน

และนักท่องเที่ยวมั่นใจการดูแลรักษา

ความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ พร้อม

ที่จะอำานวยความสะดวกและสร้าง

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่

นักท่องเที่ยว คนไทยทุกคนต้องร่วม

กันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ พบเห็น

อะไรที่ไม่ชอบมาพากล ก็รีบแจ้งให้เจ้า

หน้าที่ทราบโดยทันที จึงขอเชิญชวน

นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวอำาเภอ

เบตง จังหวัดยะลา ช่วงต้นปีอากาศ

เย็นสบาย เหมาะกับการมาเที่ยวสถาน

ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำาเภอ

เบตงเป็นอย่างมาก แถมอาหารอร่อย 

ผู้คนอัธยาศัยดี พร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยวด้วยความเต็มใจ. 

5 วันปีใหม่

ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ ‘ชีวิตวิถี

ใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ’ 

เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 34 

ราย ผู้บาดเจ็บ 311 คน สาเหตุที่

ทำาให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถ

เร็ว ร้อยละ 34.85, ดื่มแล้วขับ ร้อย

ละ 29.32 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.02 

รองลงมา รถปิกอัพ/กระบะ ร้อยละ 

8.14 อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทาง

ตรง ร้อยละ 83.40, ถนนกรมทางหลวง 

ร้อยละ 41.69, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน

ร้อยละ 32.57 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด เวลา 18.01-21.00 น. ร้อยละ 

21.82 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่

ในช่วงอายุ 40-49 ปี ร้อยละ 15.97

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ตรัง 

(12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 

กรุงเทพมหานครและอุดรธานี (จังหวัด

ละ 3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด 

กาญจนบุรี (15 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสีย

ชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 53 จังหวัด

ทั้ งนี้  ได้จัดตั้ งจุดตรวจหลัก 

1,903 จุด เรียกตรวจยานพาหนะ 

436,162 คัน มีผู้ถูกดำาเนินคดี รวม 

91,720 ราย มีความผิดฐานไม่สวม

หมวกนิรภัย 26,860 ราย ไม่มีใบขับขี่ 

23,639 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วง 

5 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.64-2 

ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,221 ครั้ง 

ผู้เสียชีวิตรวม 263 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 

2,198 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสม

สูงสุด เชียงใหม่ (82 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้

เสียชีวิตสะสมสูงสุด กรุงเทพมหานคร 

(17 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสม

สูงสุด เชียงใหม่ (78 คน)

ด้านนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติ

คดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ห้า

ของ 7 วันอันตราย (2 ม.ค.2565) มี

จำานวนทั้งสิ้น 2,483 คดี จำาแนกเป็น

คดีขับรถในขณะเมาสุรา 2,425 คดี คิด

เป็นร้อยละ 97.66 ติด EM 8 ราย คดี

ขับรถประมาท 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 

0.04 และคดีขับเสพ 57 คดี คิดเป็น

ร้อยละ 2.30

สำาหรับช่วง 7 วันอันตรายปี 

2565 มียอดคดีสะสมทั้งสิ้น 5,435 

คดี จำาแนกเป็น ขับรถในขณะเมาสุรา 

4,883 คดี คิดเป็นร้อยละ 89.84 ติด 

EM 10 ราย ขับรถประมาท 11 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 0.20 ติด EM 1 ราย 

ขับเสพจำานวน 541 คดี คิดเป็นร้อย

ละ 9.95 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีเมา

แล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 

ชัยภูมิ 403 คดี, บุรีรัมย์ 350 คดี และ

สกลนคร 278 คดี 

หากเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่                                                        

การคุมประพฤติช่วงเทศกาลปีใหม่

ปี 2565 กับปีที่แล้ว มีคดีที่ เข้าสู่

กระบวนการคุมประพฤติสูงขึ้น 3,239 

คดี คิดเป็นร้อยละ 60 การติดอุปกรณ์ 

EM กับผู้กระทำาผิดเมาแล้วขับมีตัวเลข

สะสม 5 วัน จำานวน  11 ราย มี

เงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ใน

ช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-04.00 น. เป็น

ระยะเวลา 15 วัน โดยมีสำานักงาน

คุมประพฤติทั่วประเทศเฝ้าติดตาม

และควบคุมดูแลผู้กระทำาผิดตลอด 24 

ชั่วโมง ผ่านศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัว  (Electronic Monitoring 

Control Center - EMCC) หากมีการ

ผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ พนักงาน

คุมประพฤติทำาหน้าที่ประสานเครือ

ข่ายภาคประชาชน และอาสาสมัครคุม

ประพฤติ เตรียมความพร้อมลงพื้นที่. 

เสนอ ศบค.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เพิ่มเติม 19,692 

โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วัน

ที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 104,491,859 โดส 

ขณะที่สถานการณ์ โลกมียอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 290,632,901 ราย เสียชีวิต

สะสม 5,460,317 ราย 

สำาหรับ 10 อันดับจังหวัดผู้ติด

เชื้อสะสมมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

358 ราย ชลบุรี 351 ราย อุบลราชธานี 

206 ราย ขอนแก่น 143 ราย เชียงใหม่ 

97 ราย นครศรีธรรมราช 96 ราย 

สมุทรปราการ 90 ราย ภูเก็ต 64 ราย 

นนทบุรี 63 ราย และบุรีรัมย์ 54 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า การ

ที่ทั่วโลกพบการติดเชื้อโอมิครอนเพิ่ม

ขึ้น ทำาให้เราต้องประกาศชะลอการ

เดินทางเข้าประเทศในระบบ Test and 

go เพื่อประเมินสถานการณ์ จากที่

กำาหนดทีแรกว่าจะรอดู จนถึงวันที่ 4 

มกราคม แต่ด้วยขณะนี้เรายังพบผู้เดิน

ทางเข้าประเทศติดเชื้อโอมิครอน ส่ง

ผลให้ในที่ประชุม EOC ของ สธ.ในวัน

นี้ ที่มีปลัด สธ. อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ผู้บริหาร สธ. และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ต่างให้ความเห็นว่า สธ.ควรจะเสนอ

ต่อ ศบค.พิจารณาเลื่อนมาตรการ test 

and go ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 

2565 ซึ่งตนให้การสนับสนุนการตัดสิน

ใจนี้ และได้ออกคำาสั่งไปแล้วว่าต้องรีบ

เสนอ ศบค.

เขาบอกว่าให้คำาสั่งไปแล้ว และ

ยืนยันว่า เพื่อความสบายใจในเรื่อง

ของมาตรการเข้าประเทศ และความ

ปลอดภัยของคนในประเทศ จำาเป็น

ต้องมีนโยบายให้เลื่อนเปิด Test and 

go ออกไป ซึ่งเราจะเสนอในที่ประชุม

ศบค.พิจารณาเห็นชอบทันที”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ขอความร่วมมือภาครัฐ-

เอกชน ร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาด

โควิด-19 โดยในวันที่ 4 ม.ค. สถาน

ที่ราชการ ธนาคาร สถาบันการเงิน   

กิจการธุรกิจต่างๆ จะเปิดให้บริการเป็น

วันแรก ขอความร่วมมือให้ทุกสถาน

ประกอบการทุกประเภท หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถานที่มี

การรวมกลุ่ม ทำาการตรวจหรือสุ่มตรวจ

หาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เมื่อกลับ

เข้ามาปฏิบัติงาน หากพบผลเป็นบวก 

(Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อในพื้นที่ทันที

โฆษกรั ฐบาลกล่ าว เพิ่ ม เติม

ว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ าทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ติดตาม ประเมิน

สถานการณ์การแพร่ ระบาดหลั ง

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนการรองรับ

ล่วงหน้า ให้สามารถรับมือได้อย่างทัน

ท่วงที สำาหรับผู้ที่คิดว่าตนเองมีความ

เสี่ยงสูง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน กักตัว ตรวจ ATK เพื่อลดการ

ติดเชื้อภายในครอบครัว รวมทั้งลด

การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ออกไป

สู่ผู้อื่นด้วย

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

กล่าวว่า สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่สุ่มตรวจเชิงรุกโรคโควิด-19 ใน

ซอยบางลา ป่าตอง เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.

64 ผลตรวจยืนยันสายพันธุ์ โอมิครอน 

จำานวน 11 ราย ข้อมูลล่าสุดในจังหวัด

ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในคนไทย

และต่างประเทศ รวม 144 ราย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ

และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา พี่น้อง

ประชาชนได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยว

และกลับไปยังภูมิลำาเนาพื้นที่ต่างๆ 

และบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มี

การรวมกลุ่มคนเป็นจำานวนมาก ซึ่งผู้

จัดงาน หน่วยงานได้มีการใช้ชุดตรวจ 

Antigen Test Kit หรือ ATK ในการคัด

กรองผู้เดินทางเข้าร่วมงาน และเมื่อพี่

น้องประชาชนเดินทางกลับมายังบ้าน

พักก็ได้มีการใช้ชุดตรวจ ATK ในการ

ตรวจด้วยตนเอง และตรวจสมาชิกใน

ครอบครัว ส่งผลให้เกิดขยะจาก ATK 

และขยะจากอุปกรณ์ป้องกันโรคอื่นๆ 

เช่น หน้ากากอนามัย ในช่วงเทศกาล

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็น

จำานวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ 

เขากล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มีความ

เป็นห่วงในด้านการจัดการขยะติดเชื้อ

จากชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ป้องกัน

โรคอื่นๆ ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จึง

ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำาเนิน

การบริหารจัดการขยะเหล่านี้ เพื่อไม่

ให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรค โดย 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำาชับ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำากับ

ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

จัดเก็บและทำาลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี

ตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้กลายเป็น

แหล่งแพร่ระบาดในชุมชน

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 

กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวง

มหาดไทย (ศบค.มท.) ได้เน้นย้ำาไป

ยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ กำาชับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในพื้นที่ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรม

อนามัย และเสริมสร้างการรับรู้ความ

เข้าใจกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ 

รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน 

เพื่อสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) ด้วยการ

คัดแยกขยะ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) ขยะที่ ไม่ได้ปนเปื้อนน้ำามูก 

น้ำาลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น เอกสาร

กำากับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ 

ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไป

ที่มีฝาปิดมิดชิด และ 2) ขยะที่ปน

เปื้อนน้ำามูก น้ำาลาย หรือสารคัดหลั่ง 

เช่น ตลับทดสอบ หลอดใส่น้ำายา ฝา

หลอดหยด ไม้ Swab ถือเป็นขยะที่มี

ความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะ

ทั่วไป โดยเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ปน

เปื้อนน้ำามูก น้ำาลาย หรือสารคัดหลั่ง 

เช่น ตลับทดสอบ หลอดใส่น้ำายา ฝา

หลอดหยด และ ไม้ Swab เป็นต้น ใส่

ถุงขยะ (ถุงสีแดง) 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรก

ที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ ให้มัดปากถุง

ด้วยเชือกให้แน่น ใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์

สารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ 5,000 ppm หรือไฮเตอร์ผสมน้ำา 

อัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 

70% บริเวณปากถุง แล้วมัดปากถุงชั้น

นอกด้วยเชือกให้แน่น และใช้ฟอกกี้

ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีก

ครั้งหนึ่ง ก่อนเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพัก

ขยะ และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำาและ

สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที 

พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วย

งานที่ทำ าหน้าที่ ให้บริการเก็บ ขน 

มูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพสต.) นำา

มูลฝอย ATK ขนย้ายไปกำาจัดอย่างถูก

ต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดความ

เสี่ยงกับชุมชน

“พี่น้องประชาชนทุกบ้านเรือน

สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

ที่เกิดจากชุดตรวจ ATK ง่ายๆ ด้วย

ตนเอง โดยแยกขยะ ออกเป็น 2 

ประเภท คือ 1) ขยะที่ ไม่ได้ปนเปื้อน

สารคัดหลั่ง เช่น เอกสารกำากับชุด

ตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ สามารถ

ทิ้งถังขยะทั่วไป และขยะที่ปนเปื้อน

สารคัดหลั่ง ทั้งตลับทดสอบ หลอด

ใส่น้ำายา ฝาหลอดหยด ไม้ Swab ให้

นำาใส่ขวดน้ำาที่ภายในใส่สารฆ่าเชื้อ 

เช่น ไฮเตอร์ผสมน้ำา อัตราส่วน 1 : 

10 หรือแอลกอฮอล์ล้างแผล ปิดฝาให้

มิดชิด หรือใส่ถุงขยะสีแดงรัดเชือกให้

แน่น แล้วฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ทั่วทั้ง

ถุง ก่อนจะให้ถุงซ้อนอีกชั้นหนึ่งและ

มัดปากถุง ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

หนึ่ง และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำาและ

สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที ก่อนจะ

นำาไปทิ้งให้หน่วยงานมาจัดเก็บขยะไป

กำาจัดต่อไป ซึ่งเมื่อทุกคนมีส่วนร่วม

ในการจัดการตั้งแต่บ้านเรือนของเรา

แล้ว การจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปก็

จะสามารถจัดเก็บและทำาลายอย่างถูก

ต้องตามหลักวิชาการ เป็นการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่

เกิดจากขยะ ATK ทำาให้สิ่งแวดล้อม

ดี คุณภาพชีวิตดี และเป็นการช่วยกัน

หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ด้วยตัวเราเองด้วย” นายสุทธิพงษ์

กล่าวเพิ่มเติม.

ผู้ว่าฯ อุบลสั่งปิดสถานที่เสี่ยง

อุบลราชธานี • นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ชั่วคราว) โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่

ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 จึงให้ปิด

สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 

1.ให้ โรงเรียน หรือสถานศึกษา งดการเรียนการสอน

ที่ใช้อาคาร (แบบ On Site) โดยให้มีการเรียนการสอนผ่าน

ระบบสื่อสารช่องทางหลัก (On air) ระบบอินเทอร์เน็ต (On 

line) แอปพลิเคชัน (On demand) และการให้แบบฝึกหัด 

ให้การบ้านไปทำาที่บ้าน (On hand) ตามความเหมาะสม

2.โรงภาพยนตร์ทุกแห่ง

3.สถานออกกำาลังกาย ยิม ฟิตเนสทุกแห่ง

4.ร้านจำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ปิดให้บริการใน

ส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศ โดยให้บริการจำาหน่ายอาหาร

หรือเครื่องดื่ม เพื่อนำากลับไปบริโภคที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ 

(Take Away) สำาหรับร้านจำาหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มี

พื้นที่เปิด ที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้

บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้

5.ให้ปิดลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำาลังกาย 

ที่ใช้ ในการแข่งขัน ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาประเภทที่มีการ

สัมผัสกันระหว่างผู้เล่น เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล 

วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ

อุตรดิตถ์พบผู้ป่วยโอมิครอนรายแรก

อุตรดิตถ์ • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 โรงพยาบาล

ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจพบผู้ป่วย 

COVID-19 สายพันธุ์ โอไมครอน รายแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 41 ปี เดินทางจาก กทม.เพื่อกลับ

ภูมิลำาเนา จ.อุตรดิตถ์ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และเข้ารับการ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR แบบ 3 

ยีน ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิวิทยา รพ.ค่ายพิชัย

ดาบหัก

จากผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของผู้ป่วย ด้วยวิธี 

Real-time RT-PCR ที่อาคารไบโอโมเลกุลาร์ แผนกพยาธิ

วิทยา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พบว่าให้ผลบวก 2 ยีน ได้แก่ 

N2 gene และ E gene แต่ตรวจไม่พบ S gene (S gene 

drop out) จึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นสายพันธุ์ Omicron จึง

เร่งดำาเนินการส่งตรวจจำาแนกสายพันธุ์ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ ที่ 2 จ.พิษณุโลก ผลพบว่าเป็นสายพันธุ์ Omicron 

B.1.1.529 ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ Cohort ward 

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จึงมีการดำาเนินการติดตามผู้สัมผัส

เสี่ยงสูงมาดำาเนินการคัดกรองเพิ่มเติม ลดการระบาดของโค

วิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน และควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

ขอนแก่นติดเชื้อวันเดียว 232 คน

ขอนแก่น • นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ที่ผ่านมา จ.ขอนแก่น 

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน 232 ราย เป็นยอดผู้ป่วยจาก

ผลแล็บและยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค ทำาให้ยังไม่มี

การระบุสายพันธุ์ ซึ่งโดยปกติแล้วการตรวจสายพันธุ์จะใช้

วิธีการสุ่มเพื่อหาสายพันธุ์ โควิดจากเคสที่น่าสนใจ พบส่วน

ใหญ่อยู่ที่พื้นที่อำาเภอเมือง และพื้นที่อำาเภอชุมแพ ส่วนการ

แพร่ระบาดเกิดจากคลัสเตอร์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เช่น 

คลัสเตอร์ร้านอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ขายเหล้าเบียร์ภายใน

เขตพื้นที่บลูโซนของจังหวัด

ในส่วนแนวโน้มของผู้ติดเชื้อของขอนแก่นมีแนวโน้ม

จะยังคงสูงขึ้น ซึ่งพฤติกรรมที่เสี่ยงสูงคือการที่ร้านอาหาร

หรือสถานบริการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ได้เรื่องการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย ทำา 

ให้จังหวัดขอนแก่นมีการประกาศงดจำาหน่ายสุรา ตั้งแต่วันที่ 

1 ถึงวันที่ 7 มกราคมนี้

ระยองเจอ ‘โอมิครอน’ แล้ว 6 ราย

ระยอง • นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดระยอง เผยว่า ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.64-2 

ม.ค.65 จ.ระยอง พบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนแล้ว 

จำานวน 6 ราย แต่ทั้งหมดไม่มีอาการรุนแรง โดยรายแรก

เป็นหญิง อายุ 27 ปี ซึ่งทำางานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

ใน อ.ปลวกแดง และพักอาศัยใน ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง เข้า

รับการรักษาที่โรงพยาบาลปลวกแดง

รายที่ 2 เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เป็นพนักงานบริษัท

ซึ่งพักอาศัยอยู่ใน ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา เข้ารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลระยอง

รายที่ 3 เป็นชาวสวีเดน อายุ 54 ปี ที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวยังเกาะเสม็ดในรูปแบบ TEST&GO และได้รับการ

ได้รับวัคซีนแล้ว ขณะนี้รักษาที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรม

ระยองซิตี้

รายที่ 4 เป็นเพศหญิง อายุ 35 ปี พักอยู่ใน ต.เพ 

อ.เมืองระยอง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรม

ระยองซิตี้ รายที่ 5 เป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี พักอยู่ใน 

ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง

และรายที่ 6 เป็นเพศหญิง อายุ 18 ปี พักอยู่ใน 

ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลนิคม

พัฒนา

สำาหรับสถานการณ์โควิด-19 ระยอง วันน้ีพบผู้ติดเช้ือ

รายใหม่รวมท้ังส้ิน 49 ราย และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ี

เร่ิมต้ังแต่เดือน เม.ย.2564 เป็นต้นมา พบว่า จ.ระยอง มีผู้ติด

เช้ือสะสมแล้วท้ังส้ิน 46,593 ราย เสียชีวิตสะสม 310 ราย.

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2565  

ราชกิจจานุเบกษาแพร่ประกาศสำา 

นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอน

สมณศักดิ์ ว่า ตามที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญา

บัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนา                         

ภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทร

วิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 

คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต 

ณ วัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง 

จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธ.ค.

2558

เนื่องจากท่ีประชุมมหาเถรสมาคม 

ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 

2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราช

พัฒนาภรณ์ ออกจากตำาแหน่ง รอง

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้า

อาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอาราม

หลวง ฐานหย่อนความสามารถ อาศัย

อำานาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่ง 

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2505 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้ง

ที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 จึง

ได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราช

พัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ เพราะ

หากดำารงตำาแหน่งสมณศักดิ์อาจจะไม่

งดงาม

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติจึงขอให้นำาความกราบบังคมทูล

พระกรุณาขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตถอดถอน พระราชพัฒนา

ภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ และสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำาความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอน พระราช

พัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.2565.

พญาไท • เกิดเหตุเศร้า ตำารวจใช้

ปืนยิงตัวเองภายในห้องพักแฟลต

ตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลพญาไท 

เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือนำาส่งโรง

พยาบาล แต่เสียชีวิตระหว่างนำาส่งโรง

พยาบาล

วันที่ 3 ม.ค.2565 ตำารวจนครบาล

สถานีพญาไทได้รับแจ้งว่ามีเหตุตำารวจ

ใช้ปืนยิงตัวเองภายในห้องพัก จุดเกิด

เหตุซึ่งอยู่ในห้องพักชั้น 3 ซึ่งเป็นห้อง

ของ ส.ต.ท.สิริศักดิ์ ญาติปราโมทย์ ผู้

บังคับหมู่จราจร สถานีตำารวจนครบาล

พญาไท และเป็นผู้ที่ก่อเหตุยิงตัวเอง

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้

นำาตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อ

ช่วยชีวิต แต่เสียชีวิตขณะที่นำาส่ง

โรงพยาบาล และได้เตรียมนำาศพส่ง

ไปชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการ

เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรง

พยาบาลตำารวจ

ขณะที่ตำารวจพิสูจน์หลักฐานได้

มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบ

สำานวนคดี โดยในห้องพักเจ้าหน้าที่ ได้

พบว่า ขณะเกิดเหตุ ส.ต.ท.สิริศักดิ์พัก

อยู่คนเดียว และแต่งกายเสื้อยืดสีขาว

คอกลม และกางเกงสีกากี รองเท้าคอม

แบตของตำารวจ และตามปกติจะพักอยู่

กับภรรยาและลูก แต่ในขณะเกิดเหตุ

ทั้ง 2 คนไม่อยู่ในห้องพัก

พ.ต.อ.บวรภพ สุนทรเลขา ผู้

กำากับการ สน.พญาไท เปิดเผยว่า ก่อน

หน้านี้ ในช่วงเช้าผู้เสียชีวิตยังปฏิบัติ

หน้าที่ตามปกติ ส่วนมูลเหตุการก่อเหตุ 

ขณะนี้กำาลังสอบสวน ต้องรอการสอบ

ปากคำาญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่

สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากอะไร. 

โปรดเกล้าฯ‘พระราชพัฒนาภรณ์’

ออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่1ม.ค.65

ตร.พญาไทยิงตัวตายในแฟลต


